
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  เรียกนายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว เขาพบดวน เพ� อหารือถึงปญหา

โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) ที่ระบาดในประเทศ จนทําใหราคาเนื้อหมูราคาพุงสูงขึ้นมาก

พณ.ของบ1,400ล.สขูองแพง

พนิตแนะแพต้ังซอม/จุรินทรรับไดไมคุมเสีย/หลักส่ีฟองนัว

             
|

ศาลใหประกัน‘เบนจา’

ปองสถาบันรอง‘ปอท.’

สธ.ม่ันใจเอาโคมิครอนอยู

เจริญกรุง • ขาวดีกวน 3 นิ้วอีกรอบ ศาล

ใหประกัน “เบนจา อะปญ” ถึง 22 พ.ค.นี้ 

ทนายเริ่มสบชองอาจย� นประกัน “เพนกวิน” 

แตขอรอถามเจาตัวกอนเพราะเคยประกาศ

ไมงอ กลุมรักสถาบันบุก ปอท.หอบหลักฐาน

โลกออนไลนฟนขาราชการหมิ่นเบื้องสูง

เม� อวันศุกรที่ 14 ม.ค. ที่ศาลอาญา

กรุงเทพใต ศาลไดนัดฟงคําส่ังปลอยช่ัวคราว 

น.ส.เบนจา อะปญ สมาชิกกลุมแนวรวมกลุม                                                       

ธรรมศาสตรและการชุมนุม ในฐานความ

ผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จาก

คดีอานแถลงการณหนาสถานทูตเยอรมนี 

เม� อวันที่ 26 ต.ค.2563 และคดีอานแถลง 

การณหนาตึกซิโน-ไทย เม� อวันที่ 10 ส.ค.

2564

โดยนายนรเศรษฐ นาหนองตูม ทนาย 

ความศูนยทนายความเพ� อสิทธิมนุษยชน  

ทําเนียบรัฐบาล • “อธิบดีปศุสัตว-อาจารย 

ม.เกษตรฯ” ควงแขนพบ “บ๊ิกตู” ท่ีทําเนียบฯ 

นายกฯ เผยผลหารือ “ก็โอเค” ขณะที่ “สร 

วิศ” เผยนายกฯ กําชับเรงคุมระบาดอหิวาต

ในสุกร ประชาชนตองเดือดรอนนอยที่สุด โต

ปดขาวระบาด อางสงขายตางประเทศได

คือคําตอบ “จุรินทร” ขอ ครม. 1,400 ลาน

บาท จัดทําโครงการพาณิชยลดราคา

เม� อเวลา 14.10 น. วันที่ 14 มกรา 

คม 2565 นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม

ปศุสัตว และ นสพ.กิจจา อุไรรงค อาจารย

ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยา 

ลัยเกษตรศาสตร เขาพบ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา 

โหม ประมาณ 20 นาที โดยท้ัง นสพ.สรวิศ 

กับ นสพ.กิจจาไดสวมกอดกัน ในลักษณะ

ใหกําลังใจซึ่งกันและกันหลังลงมาจากตึก

ไทยคูฟา   

พล.อ.ประยุทธปฏิเสธตอบขอซักถาม

ส� อมวลชนหลังการพูดคุย โดยเม� อผูส� อขาว

ถามวาหลังไดพูดคุยแลวเปนอยางไร นายกฯ 

ตอบเพียงสั้นๆ วา “ก็โอเค”

ดาน นสพ.สรวิศใหสัมภาษณวา นา

ยกฯ เอาใจใส ติดตามการแกปญหาโรค

อหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) ของกรมปศุ 

สัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

นายกฯ ตองการใหหน�วยงานท่ีเก่ียวของเดิน                                                   

หนาไปดวยกัน โดยสั่งการวา 1.ใหดําเนิน 

การควบคุมโรคใหเร็วที่สุด และมีประสิทธิ                                                         

ภาพประสิทธิผลมากที่สุด 2.จะตองฟนฟูให 

เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย 

ไทยโพสต • โคงสุดทายเลือกตั้งชุมพร-

สงขลา “ประธาน กกต.” เผยทุกอยางพรอม 

“บิ๊กปอม” ทําไก ไมมีหมัดเด็ด เขาคูหา

แลวสอไมจบ “จุรินทร” ไมการันตีกระทบ

เสถียรภาพรัฐบาล “พนิต” ยุแพใหถอนตัว                                                         

จากพรรครวม รบ. แกนนํา พปชร.ลั่น ผิด 

ใจก็ผิดใจ สนามเมืองกรุง “เมียสิระ-อรรถ

วิชช” ฟองกันนัว “เพ� อไทย” เยยคนไมรัก 

“บิ๊กตู” แลว

เม� อวันที่ 14 ม.ค. มีความเคล� อนไหว

เกี่ยวกับการเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 1 จ.ชุม 

พร และเขต 6 จ.สงขลา ในวันอาทิตยที่ 16 

ม.ค.นี้ โดยเฉพาะการแขงขันกันเองระหวาง

พรรครวมรัฐบาลอยางพรรคพลังประชารัฐ

กับพรรคประชาธิปตยทั้งสองเขต

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)  กลาวถึงความ

พรอมสําหรับการเลือกตั้งซอมทั้งสองเขต

วา เร� องงบประมาณและบุคลากรที่ประจํา

หน�วยเลือกต้ัง มีความพรอมและไมมีอุปสรรค

ปญหาอะไร สวนเร� องการรองเรียนกรณียิง                                                      

ขมขูผูสมัครในพื้นที่ จ.ชุมพรนั้น โดยปกติ

จะมีการประสานไปทางผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ (ผบ.ตร.) ในเร� องการดูแลความ

ปลอดภัย และในพื้นที่จะมีการจัดเจาหนา                                                    

ที่ตํารวจและเจาหนาที่ชุดรักษาความปลอด 

ภัยจากกระทรวงมหาดไทยมาดูแลหน�วยเลือก

ตั้งทุกหน�วย 

นายอิทธิพรกลาววา

ไทยโพสต • ศบค.เผยยอดติดเชื้อราย

ใหม 8,158 ราย พวง ATK 2,719 ราย ดับ 

15 ราย แจงเล� อนเปดสถานบันเทิง เหตุ

พบคลัสเตอรรานเหลาฝาฝนมาตรการอื้อ 

“สธ.” ประเมินสถานการณ โควิดชวง 14 

วันหลังปใหม พบอาการรุนแรงนอย เสีย

ชีวิตต่ํากวา 20 ราย มั่นใจเอาอยูแลว เล็ง

เสนอ ศบค.ผอนคลายมาตรการ “อนุทิน” 

เตรียมไฟเขียวเข็มแรกวอลกอินไดเลย อย. 

เรงขึ้นทะเบียนซิโนแวคฉีดเด็กอายุ 5 ขวบ

ขึ้นไป แยมเข็มกระตุนแอสตราฯ หรือไฟ

เซอรปองกันโอมิครอน 80%

เม� อวันที่ 14 ม.ค. พญ.อภิสมัย ศรี                                                         

รังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 8,158 ราย เปนการ

ติดเชื้อในประเทศ 7,905 ราย จากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 7,807 ราย คนหา

เชิงรุก 98 ราย เรือนจํา 11 ราย เดินทาง

มาจากตางประเทศ 242 ราย ทําใหมียอด

ผูติดเชื้อสะสม 2,308,615 ราย หายปวย

เพิ่ม 3,942 ราย ทําใหมียอดหายปวยสะสม 

2,211,922 ราย อยูระหวางรักษา 74,795 

ราย อาการหนัก 510 ราย ใสทอชวยหายใจ 

105 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย เปนชาย 8 

ราย หญิง 7 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 9 ราย มีโรคเรื้อรัง 4 ราย ทําใหมี

ยอดผูเสียชีวิตสะสม 21,898 ราย 

สําหรับการตรวจ ATK ในประเทศ 

ไทยเม� อวันที่ 13 ม.ค. มีการตรวจทั้งสิ้น 

116,906 ราย ผลเปนบวก 2,719 ราย หรือ

คิดเปนรอยละ 2 หากรวมผูติดเชื้อแบบ RT-

PCR และ ATK จะอยูที่ประมาณ

ถอดยศทหาร

เจาชายแอนดรูว 

๒,๓๖๘ คน ที่เชียงใหม

จอเก็บ

‘คาเหยียบแผนดิน’

เจี๊ยะปาบอส� อ

ทําเนียบฯ • “นายกฯ” เพิ่งต� น เซ็นตั้ง

กรรมการอีกชุดดูแลปญหาขายหวยเกิน

ราคา “อนุชา” เปนประธาน ดร.แรมโบ

นั่งรองประธาน ผบ.ตร.-อัยการ-ดีเอสไอ-

กอ.รมน.-ปลัดกระทรวงพรึ่บ “อนุชา” บอก

ยังไมนัดประชุมชวงนี้เพราะโควิดอาละวาด 

สวน “ธนกร” บอกลุงตูใหทํางานทันที

เม� อวันที่ 14 ม.ค. มีรายงานจากทํา                                            

เนียบรัฐบาลแจงวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม มีคําส่ังสํานักนายกรัฐมน 

ตรี ที่ 8/2565 เร� องแตงตั้งคณะกรรมการ

แกไขปญหาผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากการ

เสนอขายหรือขายสลากกินแบงรัฐบาลใน                                                         

ราคาเกินกวาที่กําหนดในสลากกินแบงรัฐ 

บาล ตามที่กลุมมวลชนตางๆ ไดเสนอขอ

เรียกรองตอนายกฯ ขอใหพิจารณาแกไขปญ                                                    

หาความเดือดรอนเกี่ยวกับปญหาสลากกิน

แบงรัฐบาลนั้น โดยอาศัยอํานาจ

รัฐสภา • ฝายคานดีเดยย� นญัตติอภิปราย

รัฐบาลทั่วไปไมลงมติ ศุกรที่ 21 ม.ค. ตั้ง

เปาถลมปมของแพง-ปญหาปากทอง-โรค

ระบาด “พท.” เตรียมเสนอแกไข รธน.ลุย

ปดสวิตชอํานาจ ส.ว.โหวตนายกฯ อีกรอบ 

เม� อวันที่ 14 ม.ค. ที่ที่ทําการพรรค

เพ� อไทย คณะรณรงคแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 

272 ตัดอํานาจ ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรี 

นําโดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เขาพบ นพ. 

ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย,   นาย                                                         

ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค, 

นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรและทิศทางการเมืองพรรค, น.ส. 

ธีรรัตน สําเร็จวาณิชย ส.ส.กทม. และโฆษก

พรรค เพ� อขอเสียงสนับสนุนในสภาแกไข

รัฐธรรมนูญมาตราดังกลาว

นายสมชัยกลาววา พยายามพบพรรค                      

การเมืองตางๆ ใหมากท่ีสุด เพ� อขอสนับสนุน

แกไขมาตรา 272 ตัดอํานาจ ส.ว. เลือก  

นายกฯ ซึ่งกอใหเกิดความไมเปนธรรม และ

ความขัดแยงในบานเมืองไมมีที่สิ้นสุด ตั้งใจ

แกไขรัฐธรมนูญ ถาทําสําเร็จจะทันตอการ

เลือกตั้งครั้งตอไป เพ� อใหประชาชนไดผูบริ                                        

หารประเทศ โดยให ส.ส.เลือกนายกฯ อยาง

แทจริง ตั้งใจเปดโครงการในวันที่ 17 ม.ค. 

และจะดําเนินการโครงการถึงวันท่ี 16 เม.ย. 

เปนระยะเวลา 3 เดือน เช� อวาจะไดรับเสียง

จากทุกฝาย เพราะเสนอเพียงเร� องเดียว แต

กอนหนาน้ีมีการเสนอแกไขในหลายเร� อง จึง

ไมไดรับความรวมมือจากทุกฝาย

“ขอใหพรรคเพ� อไทยที่มี ส.ส.มากที่ 

สุดในสภา ชวยเราใชกลไกพรรคสงขาวสาร

ถึงประชาชน ถึงเวลาแลวที่ทุกคนทุกฝาย                                           

ชวยกันเขาช� อแกไขรัฐธรรมนูญ หากกฎหมาย

เขาสภา หวังวาพรรคเพ� อไทยจะอภิปราย

สนับสนุนและลงมติทั้งวาระ 1-3 เพ� อให

รัฐธรรมนูญแกไขเปนประชาธิปไตยเกิดผล

สําเร็จ และรัฐบาลหลังเลือกตั้งเปนรัฐบาล

ของประชาชนอยางแทจริง” นายสมชัยกลาว

อานตอหนา 15

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  13  ค่ํา  เดือน  2  ปฉลู
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9194

อิสรภาพแหงความคิด

นายกฯเซ็นแลว

‘อนุชา’นั่งแทน

ดูแกราคาหวย

พท.นัด21ม.ค.

ชงย� นอภิปราย

รัฐนาวา‘บิ๊กตู’
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ปชป.ท้ิงทุนถอนตัว!
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2 ในประเทศ

ความรับผิดชอบเรื่องหมู

ใครที่ผิดพลาดบกพร่อง

ฐบาลคงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ หลังจากราคาสินค้าอุปโภค

บริโภคปรับสูงขึ้น จากแนวโน้วภาวะเงินเฟ้อที่ขยับ

ตัว และผลจากราคาน้ำามันในตลาดโลก ผสมผสานกับ

สถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น เนื้อสัตว์จากผลกระทบ

โรคระบาดในสุกรในประเทศ ส่งผลเป็นลูกโซ่เป็นวงกว้างไป

ยังเนื้อสัตว์ประเภทอื่นกลายเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น 

ทำาให้ราคาปรับตัวตามกันไป ผู้ค้าต้องแบกรับภาระต้นทุนที่

สูงขึ้น ส่วนผู้บริโภคก็ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากอาหาร

ขึ้นราคา หรือได้รับปริมาณอาหารน้อยลง 

มาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ไล่ตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการ

หารือกับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น

ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปตรามาม่า เพื่อไม่ให้มีการปรับขึ้นราคา

มาม่าซองประเภทที่เป็นสินค้ามวลชน และเป็นสินค้าที่ได้รับ

ความนิยมในท้องตลาดทั้งประเทศ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระ

ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน ตอกย้ำา

ตรรกะคนในสังคมที่ต้องประหยัด รับสภาพบริโภคบะหมี่กึ่ง

สำาเร็จรูปให้อิ่มท้องไปแต่ละมื้อ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานยัง

มีมติควักเงินกองทุนตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่ออีก 2 เดือน ที่ราคา 

318 บาทต่อถัง ขนาด 15 กิโลกรัม จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 

มกราคม 2565 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งขอความ

ร่วมมือ บมจ.ปตท.พิจารณาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG 

แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่าน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท.ดำาเนินการต่อไปจนถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2565 อีกทั้งให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 

บาท/กิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการเอ็นจีวี 

เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลต่อไป

ปัญหาของแพง แม้จะมีปัจจัยภายในและภายนอกเข้า

มาเกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐบาลพยายามแก้ไขเยียวยาอย่างเร่ง

ด่วน แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีบางประเด็นเป็นเรื่องของความผิด

พลาดบกพร่อง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ

โรคเอเอฟเอสในสุกร ที่ดูเหมือนถูกลดระดับปัญหาด้วยการ

หมกขยะไว้ใต้พรม แม้จะพยายามตอกย้ำาว่ามาตรการทำาลาย

สัตว์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค ทำาให้ไทยสามารถป้องกัน

ความรุนแรงโรค ASF ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยคำานึงถึงความ

ปลอดภัยของประชาชน แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าผู้ที่ได้รับอานิสงส์

จากการปกปิดข่าวสารเป็นใคร

แน่นอนว่าผู้ประกอบการรายย่อย หรือฟาร์มหมูลำาดับ

ต้นๆ ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางแห่งสิ้นเนื้อประดาตัว 

พร้อมกับหนี้สินก้อนใหญ่ ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ส่ง

ออกหมูมีสายป่านยาว สามารถเอาตัวรอด รอจังหวะเวลาเดิน

เครื่องการทำาธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่ลำาบากลำาบน คุมสภาพทุก

องคาพยพในฝ่ายรัฐในการกำาหนดเกมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

กิจการของตนเอง โดยมีข้าราชการบางคนเป็นเหมือนลูกน้อง

ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นแรงหนุนช่วย ทำาให้รัฐบาลเองก็ไม่กล้า

ลงโทษ หรือไปแตะข้าราชการหรือผู้อยู่เบื้องหลังข้าราชการ

มากนัก 

เรื่องหมู ที่ ไม่หมู แถมรัฐบาลยังหาคนรับผิดชอบไม่

ได้ เพราะผู้มีอำานาจหน้าที่เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ มุ่งแต่จะ

รุมทึ้งผลงานที่เป็นคะแนนนิยมไปหาเสียง ส่วนหมูตาย หมู

เน่าคาโอ่ง กลายเป็นแค่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ ที่ ไม่มีใครทำา

อะไรคนที่ผิดพลาดบกพร่องได้ ครั้นจะหาสปิริตความรับผิด

ชอบจากเหล่าบรรดาเสนาบดี ข้าราชการ ลูกจ้างนายทุนคง

ยาก หันไปหาฝ่ายค้านที่ขึงขังประกาศยิงหมัดน็อกกลางสภา 

ก็ไม่รู้ว่าแค่ราคาคุย เคาะกะลาหาเสียงตอบรับหรือไม่ ส่วน

เกษตรกรไทยก็คงได้แต่เลี้ยงปลาดุก ปลูกฟักทอง หาเลี้ยงตัว 

พร้อมเสพดรามา หาอาหารอย่างอื่นมากินแทนลดค่าใช้จ่าย.

เป็นแคนดิเดตมาทุกยุคทุกสมัย ยืนยันว่าถึงวันนี้ยัง

ไม่มีอะไรทั้งสิ้น ซึ่งความจริง ไม่ได้มีความสนใจที่จะลงเล่น

การเมือง แต่จะให้ตอบปฏิเสธไปเลยในวันนี้ก็คงไม่ใช่ เพราะ

บางทีการพูดไปแล้วอนาคตอาจเกิดเป็นโชคชะตา คำาพูดก็จะ

ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์.

นางนวลพรรณ ล่ำาซำา

ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย 

วงเวลาการเปลี่ยนผ่านสำาคัญปลายศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ 

21 ของโลก ที่ตื่นตัวถึงความมั่นคงโลกด้านสิ่งแวดล้อม จน

ได้จัดประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อม “เอิร์ธ ซัมมิต” ที่นครรี

โอ เดอ จาเนโร เมื่อปี ค.ศ.1992 ซึ่งจากนั้นประชาคมโลกก็ทำางาน

ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันจนก่อให้เกิดหลักการสำาคัญในปฏิญญารีโอ

และแผนปฏิบัติการที่ 21 (AGENDA 21) กระตุ้นให้ โลกมีส่วนร่วม

ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และทำาให้เกิดข้อตกลงระหว่างกัน

หลายระดับทั้งทวิภาคี พหุภาคี รวมถึงสนธิสัญญาฉันทามติด้านสิ่ง

แวดล้อม-การดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมากมาย มาวันนี้ ได้

ปรับตัวสู่เค้าโครงเศรษฐกิจ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ

หมุนเวียนนำากลับมาใช้ใหม่-เศรษฐกิจสีเขียว ฯลฯ ล่าสุดประเด็นการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ตามข้อตกลงปารีส ได้ถูก

หยิบยกขึ้นเป็นกรอบปฏิบัติการสำาคัญในการจัดการเศรษฐกิจยุคใหม่ 

ที่โลกตะวันตกนำามาต่อกรกับจีนอย่างมีนัยสำาคัญ

การรับมือความเคลื่อนไหว-การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจฐานสิ่ง

แวดล้อมในช่วงรอยต่อ ศตวรรษที่ 20-21 นี้ สร้างความตื่นตัวขึ้นทุก

มิติ ทั้งการจัดการแรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรม การผลิต-

การบริการ การปรับฐานอุตสาหกรรมและการปรับมาตรฐานใหม่ทาง

เศรษฐกิจหลายมิติ  ที่มุ่งสร้างความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจที่มีต่อสิ่ง

แวดล้อม-การใช้ทรัพยากร ทำาให้การเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 ของ

โลกพลิกโฉมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามประกาศของ เวิลด์ อีโคโน

มิกส์ ฟอรั่ม ที่โลกทั้งใบได้จัดปรับสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่รับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ให้กับผู้คน โดยพึ่งพาความก้าวหน้าของนวัตกรรม เทคโนโลยี การ

สื่อสารยุคใหม่ การจัดการการผลิตการบริการ และระบบโลจิสติกส์

ใหม่อย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งสังคมเศรษฐกิจไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในคลื่นการ

ปรับสร้างตัวครั้งนี้!

เมื่อพูดถึงเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราคงต้องตระหนัก

ถึงปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากหลายภาคส่วนด้วยกัน โดยสรุปในปี 2561 ปีที่เศรษฐกิจ

ปกติประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 263.4 ล้านตัน ปี 2563 ที่

เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ โควิดระบาด เราปล่อยก๊าซเรือนกระจก 224.3 

ล้านตัน เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากพอ

สมควร ผลรวมการปล่อยก๊าซมาจากการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 40 จาก

การขนส่งร้อยละ 25 จากอุตสาหกรรมร้อยละ 29 และส่วนอื่นๆ 

ร้อยละ 6 เป็นภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยที่คล้าย

กับหลายประเทศในโลกนี้ จนมีการแสวงหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าใน

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียวมากขึ้น รวมทั้งการสร้างเศรษฐกิจ

หมุนเวียนนำากลับมาใช้ใหม่ในหลายกลุ่มที่เรียกว่า Circular Economy 

ประเทศไทยตื่นตัวในการปรับตัวสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าจาก

ธรรมชาติ ที่เป็นพลังงานที่หมุนเวียนไม่จบสิ้นทั้งจากพลังแสงอาทิตย์ 

พลังน้ำา พลังลม โดยส่วนใหญ่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขยาย

ตัวมากขึ้น ส่วนการจัดการด้านอุตสาหกรรมจะพบว่า เขต EEC มี

ทิศทางชัดเจนที่มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4.0 ที่มุ่งประหยัด

พลังงาน-ใช้พลังงานสะอาด-เพิ่มศักยภาพการผลิต รวมทั้งมีการ

พัฒนาในการใช้หุ่นยนต์และกลไกอัตโนมัติในงานที่อันตราย-น่าเบื่อ

หน่ายแทนการใช้มนุษย์ การปรับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ช่วยลดการ

ใช้ทรัพยากรลงกว่าร้อยละ 30 หมายถึงการลดต้นทุนและการปรับ

ระบบการผลิต-บริการให้เข้าสู่ความก้าวหน้าใหม่ ขณะเดียวกันก็แก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโลกเก่าลง พร้อมกับมีการปรับสร้างมาตรฐาน

ใหม่ทั้งมาตรฐานการผลิต มาตรฐานสินค้า-บริการ ที่เพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันอีกด้วย นี่คือการตื่นตัวสร้างความก้าวหน้าใหม่ของไทย

โดยรวม 

เมื่อพิจารณาถึง “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” (EV 

conversion) นับเป็นโอกาสใหม่ของเศรษฐกิจไทยวันนี้ อุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเป็นแกนนำาสำาคัญช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างมีนัยสำาคัญ ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกำาหนดอายุการใช้งาน

ของยานยนต์จากเครื่องยนต์สันดาปที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาล! 

เรามีรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในปัจจุบันราว 21.6 4 

ล้านคัน เป็นรถส่วนบุคคลและรถกระบะเป็นส่วนใหญ่ ส่วนแท็กซี่ 

และอื่นๆ รวมกันราว 2.6 ล้านคัน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

รถยนต์จึงเป็นปัญหาสำาคัญยิ่ง!

แน่นอนว่าการนำาเข้า-การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรม

ใหม่ เป็นโอกาสสำาคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ แต่การจัดการปัญหา

โลกร้อน-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเครื่องยนต์สันดาปที่ใช้

เชื้อเพลิงแบบเดิมจากรถกว่า 21 ล้านคันที่มีอยู่นั้นนับเป็นความ

จำาเป็นอย่างยิ่ง เพราะมันเป็นต้นเหตุสำาคัญในการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก การสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงไม่ว่าจะรถ 

เรือ หรืออื่นๆ ล้วนเป็นโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ ที่สร้างความเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม-ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ และช่วยสร้าง

งานให้ผู้คนในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่อู่รถยนต์จนถึง

กลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีอยู่มากมาย ให้สามารถปรับตัว-สร้าง

งานใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ แทนการถูกทำาลายล้างจากการ

เปลี่ยนแปลงครั้งนี้! 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเป็นโอกาสใหม่ทาง

เศรษฐกิจที่สำาคัญของยุคสมัย ที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างงานให้

กับผู้คน สร้างการปรับตัวครั้งใหญ่สู่โหมดเศรษฐกิจสำาคัญของโลกใน

กลุ่ม BCG ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจทรัพยากรหมุนเวียนนำากลับ

มาใช้ใหม่-เศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

จากการลดหนี้ครัวเรือนลงได้กว่า 2-6 ล้านล้านบาท และเมื่อปรับสู่

โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ จะมีการจ้างงานนับแสนคน-สร้างเศรษฐกิจ

ใหม่มูลค่าสูงนับล้านล้านบาท ไม่รวมผลพวงด้านสิ่งแวดล้อม และ

การยอมรับจากประชาคมโลกในมิติภูมิเศรษฐกิจใหม่ ในขณะเดียวกัน 

นี่คือมูลเหตุสำาคัญที่ต้องเร่งสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 

ให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตแผ่กิ่งก้านและเป็นผู้นำาในอาเซียน ซึ่ง

ทั้งนี้ต้องได้รับการดูแลใส่ใจ-สนับสนุนจากภาครัฐอย่างดี เพื่อการ

สร้างโอกาสใหม่ของเศรษฐกิจกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย.

ลังจากที่ว่างเว้นกันมา 2 ปี เพราะปัญหาการระบาด

ของ โควิด ทำาให้ โต๊ะการพูดคุยสันติสุข ที่ฝ่ายไทย

เป็นผู้ให้คำา นิยาม ในขณะที่ บีอาร์เอ็น เรียกว่า 

เจรจาสันติภาพ ก็ได้เริ่มขึ้นอีกเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา 

เมื่อ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะ พูดคุย ฝ่ายไทย อดีต

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นำาคณะ พูดคุย ซึ่งประกอบ

ด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง และมีตัวแทนของ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

คือ พล.ท.ธิรา แดหวา รอง

แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้มีฉายา 

จ่ายแล้วจบ อยู่ในคณะด้วย 

ส่วนฝ่ายของ

ขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

น่าจะประกอบด้วย นายหิพนี                         

มเระ หรือ อานัส อับดุลเลาะห์

มาน เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย เจ๊ะ 

มูดอ มะรือสะ หรือ “ตะมะยูง” ดอรอแม อูมา หรือ อับดุลเลาะ

ห์มาน ปาลาวี มูหะหมัดนาฟี ดอเลาะ (อิหม่านบันนังสตา) อา

หมัดมูริส ลาเต๊ะ (อุสตาซมูระ สาวอ) มูหมัดไซนุง กาเต๊ะ (มะ

ตูมอ หรือ มะ สถานทูต) และ วาเหะ หะยีอาแซ เลขาธิการ

ใหญ่ โดยมี ตัน สรี อับดุลรอฮีม บิน โมฮัมหมัด 

นูร์ อดีต ผบช.ตร.สันติบาล ตัวแทนของรัฐบาล

มาเลเซีย ทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยความสะดวกในการ

นั่งโต๊ะ พูดคุย 

หาก รีเพลย ์กลับไปจะพบว่าในเวลา 10 ปี

ของการ ตั้งโต๊ะพูดคุย ฝ่ายไทยมีการเปลี่ยน

หัวหน้าคณะ พูดคุย ไปแล้ว 5 ชุดด้วยกัน ตั้งแต่

เริ่มมีการ พูดคุย โดยเริ่มต้นที่ พล.ท.ภราดร พัฒน

ถาบุตร อดีตเลขาธิการฝ่ายความมั่นคง สมัย

รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยการ จัดการ ของ

อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร 

ส่วนขบวนการแบ่งแยกดินแดนมีการ

เปลี่ยนแปลงคณะ พูดคุย ไปแล้ว 3 คณะ โดย

คณะแรกเป็นคณะ รวมดาว คือมีตัวแทนของ

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนเกือบทุกขบวนการ เข้า

ร่วมเป็นคณะ พูดคุย และใช้ชื่อว่าเป็นการ เจรจา

สันติภาพ แต่หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ยึดอำานาจ และเข้ามาบริหารประเทศ ก็ได้

เปลี่ยนจากการ เจรจาสันติภาพ มาเป็นการ พูดคุยสันติสุข และ

เปลี่ยนจากคณะ พูดคุย ที่เป็น รวมดาว มาเป็นการ พูดคุย กับ

กลุ่ม มาราปาตาน ีแทน แต่ก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า มาราปา

ตาน ีไม่ใช่ตัวแทนของแกนนำา บีอาร์เอ็น ไม่มีอำานาจในการที่จะ 

เยส, โน, โอเค บนโต๊ะการ พูดคุย ในสมัยที่ บิ๊กเมา พล.อ.อุดม

ชัย ธรรมสาโรรัชต์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะ พูดคุย 

จึงยื่นเงื่อนไขกับฝ่ายอำานวยความสะดวกของรัฐบาลมาเลเซีย ว่า

จะไม่ พูดคุย กับ มาราปาตาน ีแต่จะขอ พูดคุย กับแกนนำา บี

อาร์เอ็น ที่เป็น ของจริง เท่านั้น 

จึงเป็นที่มาของคณะ พูดคุย ในวันนี้ ที่มี หิพนี มะเระ ถูก อุป

โลกป์ ให้เป็นหัวหน้าคณะ พูดคุย ภายใต้การ กำากับ ของผู้มีอำานาจ

ในรัฐบาลมาเลเซีย โดยเฉพาะกองบัญชาการตำารวจสันติบาล ที่

นำาเอากลุ่มสมาชิกระดับนำาของบีอาร์เอ็น 6 คน โดยให้ หิพนี 

มะเระ เป็นหัวหน้าคณะ นี่เป็นเหตุให้ฝ่ายความมั่นคงของไทย ดี

อกดีใจ อย่างมาก ว่าการ พูดคุย ครั้งนี้เป็นการ พูดคุย ที่ ถูกฝา

ถูกตัว เพราะฝ่ายที่มานั่ง ป๋อหลอ บนโต๊ะการ พูดคุย เป็น บีอาร์

เอ็น แน่นอน 

แต่...ด้วย เล่ห์เหลี่ยม ของบีอาร์เอ็น ก็ทำาให้ผู้ที่ รู้ลึก 

และ รู้จริง ใน สายสนกลใน ของบีอาร์เอ็น เพราะหลังจาก

ท่ีมีการเปิดตัวของ แกนนำา ท้ัง 6 คน ท่ีมี หิพนี มะเระ ต่อ

สาธารณชนแล้ว บีอาร์เอ็นก็ประกาศปลดคนทั้ง 6 จาก

แกนนำาของขบวนการ เพื่อให้เป็นเพียงสมาชิกของบีอาร์

เอ็น ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับกลุ่ม มาราปาตาน ีที่หัวหน้ากลุ่ม

เป็นบีอาร์เอ็นตัวจริง ที่หนีประกันจากประเทศไทย ในคดีแบ่ง

แยกดินแดน อั้งยี่ ซ่องโจร แม้ว่าวันนี้หัวหน้าคณะ พูดคุย จะ

เชื่อว่า หิพนี มะเระ คือตัวแทนของ ดุลเลาะ แวมะนอ แกนนำาฝ่าย 

อูลามา ของบีอาร์เอ็นก็ตาม 

วันแรกของการ พูดคุย ก็คือ เรื่องเก่า เช่น การขอให้ลด

ความรุนแรงในพื้นที่, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, กลไกการปรึกษา

หารือในพื้นที่ และอาจจะมีเรื่องที่ฝ่ายไทยไม่แถลง เช่น ขอให้เลิก

การตั้งด่าน และการปิดล้อมตรวจค้น ซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นหัวข้อ

เดิมๆ เหมือนการพบกัน 2 ครั้งระหว่าง พล.อ.วัลลพ รักเสนาะ กับ

ฝ่าย บีอาร์เอ็น เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการ พูดคุย แบบ พาย

เรือในอ่าง เช่นเดียวกับการ พูดคุย ในพื้นที่ซึ่งอยู่ในลักษณะของ 

วงกลม มาโดยตลอด 

อีก ประเด็น ที่ต้องตั้งเป็นคำาถามในวันนี้คือ ทำาไมฝ่ายความ

มั่นคงต้องกำาหนดว่า ไฟใต้ จะสงบใน ปี 70 ทำาไมจึงไม่เป็นใน

อีก 2 ปี ข้างหน้า หรือให้สงบโดยเร็วที่สุด เพราะนอกจากการ พูด

คุย กับบีอาร์เอ็นแบบ พายเรือในอ่าง และการ พูดคุย ในพื้นที่แบบ 

วงกลม แล้ว ยังมีอีกหลายวิธีที่จะทำาให้ ไฟใต้ ยุติ หรือ ดับ ได้ 

เช่นในพื้นที่ ผบ.ฉก. ต้อง พูดคุย กับแกนนำาระดับจังหวัด

ของบีอาร์เอ็น ในระดับอำาเภอ ผบ.ฉก.อำาเภอต้องคุยกับ นาย

อำาเภอ ของบีอาร์เอ็น และในระดับของหัวหน้าคณะ พูด

คุย อย่าง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ต้องทำาการ พูดคุย กับ เปาะนิ 

อาซิ, ฆอซารี, เด็ง แวกาจ ิและ ดุลเลาะ แวมะนอ ที่เป็น ของ

จริง ของบีอาร์เอ็น ไม่ใช่คุยกับอดีตแกนนำาที่มาเลเซียดูแล และ

จัดให้มีการ พูดคุย อย่างที่เป็นอยู่  

และในระดับ สล.1 หรือนายกรัฐมนตรี ต้อง พูดคุย 

โดยตรงบนโต๊ะกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย เช่นเดียวกับที่อดีต

นายกรัฐมนตรี มหาเธร ์ของมาเลเซีย คุยกับ พล.อ.ชวลิต ยง

ใจยุทธ เพื่อให้ช่วยเหลือในการปราบปราม แก้ปัญหาขบวนการ

โจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ซึ่งเป็นปัญหาของมาเลเซีย พร้อม

จ่าย 2,000 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทน และรัฐบาลไทย กองทัพ

ไทยในขณะนั้นดำาเนินการ สลาย กองกำาลังติดอาวุธ โจรจีน ที่

เป็น เสี้ยนหนาม ตำาเท้าของมาเลเซียสำาเร็จ สร้างความสงบสุขให้

กับมาเลเซียจนถึงปัจจุบัน เสียดายก็แต่รัฐบาลในขณะนี้ ไม่ได้ ต่อ

รอง ให้ มาเลเซีย สลาย ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ที่เป็น เม็ด

กรวดในรองเท้า ที่ ทิ่มตำา คนไทยอยู่ในขณะนี้ 

ไม่ได้ ติเรือทั้งโกลน แต่ก็ไม่เชื่อว่าการ พูดคุย ใน นิยาม 

ของคำาว่า สันติสุข ระหว่างคณะฝ่ายไทยกับฝ่ายบีอาร์เอ็น โดย

มีมาเลเซียเป็นผู้อำานวยความสะดวก ซึ่ง

เป็นแค่อดีต ผบช.สันติบาล ที่ไม่ได้มีอำานาจ

อย่างแท้จริงในการที่จะ จัดการ กับ บีอาร์

เอ็น แต่เป็นผู้อำานวยความสะดวกที่รัฐบาล

มาเลเซีย บงการ ให้การ พูดคุย เป็นไปตาม

บทบาทที่มาเลเซียต้องการ 

ในขณะที่บีอาร์เอ็นก็เดินเกมการ พูด

คุย ตาม บทบาท ที่องค์กรต่างประเทศอย่าง 

เจนีวาคอล ซึ่งเป็น พี่เลี้ยง ในขณะที่ในพื้นที่

ก็มี ไอซีอาร์ซี เป็น พี่เลี้ยง ให้กับกลุ่มที่ทำา

หน้าที่ ปีกทางการเมือง ให้กับบีอาร์เอ็น เพื่อ

ให้บรรลุถึงความต้องการของทั้งองค์กรต่าง

ชาติ และองค์กรก่อการร้ายอย่าง บีอาร์เอ็น 

วันนี้ฝ่ายที่ แฮปปี้ ที่สุดกับการ พูดคุย 

คือ มาเลเซีย เพราะได้จัดการให้ โจรแบ่งแยก

ดินแดนคุยกันเอาเอง กับตัวแทนประเทศไทย 

ส่วนผลจะลงเอยอย่างไร สำาเร็จหรือล้มเหลว 

เป็นเรื่องของฝ่ายไทยและโจรแบ่งแยกดิน

แดน มาเลเซียไม่เกี่ยว และลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งหมด 

ส่วนบีอาร์เอ็นก็เดินเกมการ พูดคุย เพื่อการ ยกระดับ 

และใช้งาน ไอโอ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง และก่อ

เหตุความรุนแรงเพื่อ หล่อเลี้ยง สถานการณ์ จนกว่าจะบรรลุ

เงื่อนไขที่ตนเองต้องการ เหลือเพียงฝ่ายไทยที่ต้องอดทนเดิน 

โขยกเขยก แบบ คุดทะราดเหยียบกรวด ต่อไป เพราะยิ่ง พูดคุย 

ยิ่งไม่สามารถที่จะเอา เม็ดกรวดในรองเท้า ได้เลย.

เมือง ไม้ขม รายงาน

‘พูดคุยสันติสุข’ ที่อาจเป็นได้แค่ ‘สุกๆ ดิบๆ’ 

เพราะเป็นขบวนการที่ยังไม่ใช่ ‘ของจริง’

ห

รั

ช่

สิ่งแวดล้อมกับโอกาสในเศรษฐกิจใหม่ : 

อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าดัดแปลง

tapichart@hotmail.com
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3บทความ-ในประเทศ

พิโธ่ อพิถัง กะละมังแตก ตำ�รวจโรงพักสำ�โรงเหนือ  

จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังด่านตรวจค้นรถท่ีมีชายคนหน่ึง

เป็นคนขับผ่านมา ขอตรวจค้นรถเจอซองเกล็ดสีขาวๆ อยู่

ภายในรถ ตำารวจชิงจับกุมใส่กุญแจมือทันที กล่าวหามียาเสพติด 

“ยาเค” ในครอบครอง 

ตามคลิปท่ีปรากฏ ชายท่ีถูกจับรีบปฏิเสธและโทร.หาแม่

บอกถูกยัดยาเสพติด ตัวเองไม่เคยยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด พอแม่

มาถึงท่ีเกิดเหตุขอดูของกลางท่ีตำารวจยึดเอาไว้ท่ีบอกเป็นยาเสพ

ติด แล้วแกะซองดมก็ถึงบางอ้อ

“การบูรชัดๆ ฉันซ้ือมาใส่ไว้ดมหอมๆ”

ดูข่าวน้ีก็งง เหตุใด “ตำารวจ” ไม่แกะซองออกมาดม ออก

มาพิสูจน์ก่อนว่าเป็นยาเสพติดหรืออะไร หรือตำารวจแกะซองแล้ว

อันน้ีตามข่าวก็ไม่ได้แจ้งไว้

แต่ถึงอย่างไรจะแกะซองหรือไม่ก็ตาม กล่ิน “การบูร” กับ

กล่ิน “ยาเค” มันต่างกันชัดเจน ไม่ต้องถึงข้ันไปเข้าเครื่องทาง

วิทยาศาสตร์แยกสารด้วยซ้ำา

เห็นด้วยกับ “โฆษกแรก” พล.ต.ต.ย่ิงยศ เทพจำานงค์  โฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ท่ีออกมาแถลงถึงเรื่องน้ีท่ีชาวบ้าน

วิจารณ์การทำางานของตำารวจ

“เรื่องน้ีต้องกลับมาทบทวนการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

ตำารวจอีกคร้ัง ส่วนการดำาเนินการทางวินัยอยู่ระหว่างการต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าพบว่าบกพร่องก็ดำาเนิน

การไปตามระเบียบ”

ก็ อพิโธ่ อพิถัง คุณตำารวจ แค่ “การบูร” กับ “ยาเค” แยก

กันไม่ออกว่าอันไหนยาเสพติด ชาวบ้านก็เอวัง

ครับ...เป็นภาพท่ีสวยงามท่ีได้เห็น พ.ต.อ.อาทิตย์ ซ้ิมเจริญ 

ผกก.สภ.สำาโรงเหนือ นำาทีมลูกน้องยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายใน

ส่ิงท่ีผิดพลาด และขอนำาเรื่องน้ีไปถอดบทเรียน แก้ไข เพื่อไม่ให้

เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนอีก

ถูกต้อง เหมาะสม ปรบมือให้กับความเป็นคนจริงของผู้

กำากับและลูกน้อง ทำาผิดก็ต้องรับผิด ต้องขอโทษ ไม่เสียหาย  ไม่

เสียเกียรติ ไม่เสียฟอร์ม

ผู้บริหาร ระดับ ตร. อย่าง “ผบ.ป๊ัด” ซ่ึงเป็นพ่อบ้านตำารวจ

ก็ควรจะขอโทษผู้เสียหาย ขอโทษประชาชน ท่ีคนในบ้านทำาผิด

พลาด ถ้า “ผบ.ป๊ัด” ไม่ว่าง ไม่สะดวก จะออกมาขอโทษชาวบ้าน

เอง ก็ให้ “โฆษก ตร.” ซ่ึงเปรียบเสมือนกระบอกเสียง “ผบ.ตร.” 

ออกมา “ขอโทษ” ออกมารับผิดชอบกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

ก็น่าจะทำาให้ชาวบ้านรู้สึกดีข้ึน

แต่ส่ิงท่ีเห็นคือ “โฆษก ตร.” ออกข่าวเตือนบรรดาผู้ดูหม่ิน

เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าท่ี

“การจับกุมผู้กระทำาผิดบ่อยคร้ังท่ีผู้กระทำาความผิดบาง

รายไม่พอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตำารวจ ได้มีการสบ

ประมาท ดูถูก อันเป็นการดูหม่ิน เหยียดหยามเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

ท่ีปฏิบัติตามหน้าท่ี ...จึงอยากเตือนไปยังผู้ท่ีกระทำาดังกล่าว อาจมี

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136  ผู้ใดดูหม่ินเจ้า

พนักงานซ่ึงกระทำาการตามหน้าท่ี หรือเพราะได้กระทำาการตาม

หน้าท่ี ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 

บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ”

ไม่รู้ว่า “โฆษก ตร.” ออกมาเตือนจากเรื่องน้ีหรือไม่ หรือ

จากเรื่องอื่น แต่ถามว่าออกข่าวแบบน้ีมาทำาไมช่วงน้ี ระวังจะ

เหมือนคำาท่ีคนจีนมักพูดกัน “เจ๊ียะป้าบ่อสื่อ” องค์กรสีกากีจะ

เสียหายไปมากกว่าน้ี.

เจี๊ยะป้�บ่อสื่อ

อ

‘หมอสรณ’นั่งประธานกสทช.

ข้�ร�ชก�รกับง�น ‘หมู’

องบอกว่�........ 

น่ีมันไม่ใช่การแข่งกันหาเสียงซะแล้วล่ะ

แต่เป็นการห้ำาห่ัน-ประหัตประหารกัน 

ชนิด “ต้องตกตาย” กันไปข้าง!

ระหว่าง “พลังประชารัฐ” กับ “ประชาธิปัตย์” ในศึกเลือกต้ัง

ซ่อม สงขลา เขต ๖ กับ ชุมพร เขต ๑ พรุ่งน้ี (๑๖ มกรา ๖๕)

เอาเป็น-เอาตายกันขนาดไหน ก็ดูได้จากการจัดทัพชนกัน ใน

นัดปราศรัยส่งท้ายเมื่อคืนวันศุกร์ (๑๔ ม.ค.)

ท่ีสงขลา พลังประชารัฐ “พลเอกประวิตร” ออกศึก คุมทัพเอง 

ส่วนท่ีชุมพร มอบให้ “ร้อยเอกธรรมนัส” เลขาฯ พรรค ลงไปบัญชาการ

ประชาธิปัตย์ ท่ีสงขลา ให้ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” เลขาฯ พรรค 

คุมทัพยันสถานการณ์ ส่วนจุรินทร์ “หัวหน้า” คุมทัพหลวงลงไปประ

ดาบก็เลือดเดือดกับพลังประชารัฐท่ีชุมพร

ประชาธิปัตย์ เป็นการรบรักษา “พ้ืนท่ีเดิม”

ส่วนพลังประชารัฐ เป็นการรบ “ชิงพ้ืนท่ี” ประชาธิปัตย์!

อาทิตย์ท่ี ๑๖ มกรา “หวยออก” สองระลอก

ระลอกแรก หวย “กองสลาก” (เลื่อนไปออกวันท่ี ๑๗-วันครู)

ระลอกสอง หวย “พรรคร่วมรัฐบาล”

ระลอกแรกน่ะ ท้ังกินรวบและกินแบ่ง “เป็นประจำา” อยู่แล้ว 

แต่ระลอก ๒ น่ีแหละ ไม่ว่าจะออกข้างไหน 

มันจะต้อง “กินใจ” กันไป ระหว่างพรรคแกนรัฐบาล “พลัง

ประชารัฐ” กับประชาธิปัตย์ “พรรคร่วม” ไปตลอดกาลนาน

ถ้าประชาธิปัตย์ รักษาพ้ืนท่ีเดิมไว้ได้

เพื่อประโยชน์ในสถานะรัฐบาลด้วยกัน พอ (เก็บอาการ) ฝืน

ใจอยู่ร่วมกันไปได้

แต่ถ้าแพ้ “เสียพื้นที่” ให้พลังประชารัฐละก็....ที่หมอดูเขาว่า 

มีนา-เมษาอาจมีปรับใหญ่ ครม. หรือไม่ก็มีการยุบสภา 

ถ้าไม่มีตอนน้ัน ถึงกลางปีกระเดียดปลายๆ อาจถึงข้ัน

รัฐประหาร  หรือไม่ก็ รัฐบาลจะถึงคราวต้องปรับเปล่ียนตัวผู้นำา น่ันน่ะ

ท้ังหมดน้ัน ผมไม่เชื่อหรอก 

แต่หมอดูเขาพูดจากสถิติดวงดาว ส่วนผม ไม่มีตำารา-ไม่มีสถิติ

อะไรอ้างอิง พูดจากความรู้สึก

แต่พอเห็นพรรครัฐบาลด้วยกัน ตัวแม่ทัพใหญ่พรรคแกน “พล

เอกประวิตร-ธรรมนัส” กับแม่ทัพใหญ่พรรคร่วม “จุรินทร์-เฉลิมชัย” 

นำาทัพเข้าสัประยุทธ์ เอาเป็น-เอาตาย

ด้วย “ธรรมชาติประชาธิปัตย์”

“คับท่ี” อยู่ได้

แต่ถ้า “คับใจ” ละก็ เครื่องยนต์รัฐบาลรวนแน่ อาการ “ไฟ

ตัน-น้ำามันชอร์ต” เกิดได้ง่ายๆ!

เท่าท่ีฟัง ท่ีสงขลา “น้องน้ำาหอม” ประชาธิปัตย์ ถึงแม้เป็นอัน

แพง” ขณะน้ี

แล้วทุกสารทิศก็จิกด่าไปที่ “อธิบดีกรมปศุสัตว์” ถึงขั้นว่าปลด

ไปเลย!

พูดกันตรงๆ ในฐานะที่ผมตาแฉะอยู่กับข่าวในแต่ละวัน จะว่า

ปกปิดก็คงไม่ใช่ เพราะจำาได้ว่า เคยผ่านตาเหมือนกันว่าโรค ASF เข้า

ระบาดหมูในไทย 

แต่ใครล่ะ...ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ?

เมื่อรู้แล้ว ก็ไม่สนใจที่จะบริหารปัญหาแต่ต้นมือ ปล่อยให้เกิด

ภาวะ “หมูขาดแคลน” ส่งผลถึงราคาแพงวันนี้ 

ก็โวยวาย โทษคนโน้น-โทษคนนี้ จนบัดป่านนี้ ก็ยังหาเจ้าภาพไม่

ได้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ต้องเป็นแพะให้เชือดแทนหมูไปเต็มๆ คนเดียว

ในบทบาทบริหาร เมื่อเกิดเรื่องอย่างนี้ คนที่ต้องยืดอกรับปัญหา

คือ “นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน” ในฐานะเจ้ากระทรวงเกษตรฯ

แต่ก็ไม่เห็น ก็คงไปติดพันประจัญศึกเลือกตั้งอยู่นั่นแหละ

จะโทษนายจุรินทร์ ก็โทษได้ครึ่งๆ ในฐานะ “รองนายกฯ” ผู้กำากับ

งานกระทรวงเกษตรฯ

ครั้นจะโทษอธิบดีกรมปศุสัตว์ นั่นก็แค่ “ผู้ปฏิบัติ” ตามคำาสั่ง และ

เมื่อเกิดโรค ก็เคยผ่านหู-ผ่านตาว่าท่านแจ้งให้ทราบแล้ว

งั้น...แล้วใครล่ะ ระดับรัฐมนตรีที่ “กำากับดูแลงานกรมปศุสัตว์”?

ลองไปค้นการแบ่งงานดู ก็พบว่า รัฐมนตรีว่าการ มอบหมาย

หน้าที่กำากับดูแล-สั่งการ “กรมปศุสัตว์” ให้แก่ “นายประภัตร โพธสุ

ธน” ผู้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ!

อืมมมม.....อย่างนี้นี่เอง

แล้วตั้งแต่เกิดเรื่อง-เกิดราว ใครเคยเห็นหน้า “รัฐมนตรีประ

ภัตร” ออกมาบอกว่า เรื่องนี้เป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบผมเองบ้าง?

นี่แหละ ก็ลำาดับเรื่องให้ฟัง จะได้ด่าไล่เลียงกันไปถูกต้อง “ตาม

ราคา” ของแต่ละผู้บริหาร

เห็นใจ “นายสัตวแพทย์สรวิศ” ท่านน่ะ ไม่งั้น จะมีคนพลิก

ประเด็นไปพูดทำานอง ว่า

“นายกฯ เรียกอธิบดีกรมปศุสัตว์ไปเฉ่งปี๋” จะปลดบ้าง

“นายกฯ ล้วงลูกรัฐมนตรีเกษตรฯ เรียกอธิบดีปศุสัตว์ไปสั่งการ

เอง” บ้าง

 และถ้าเกษตรฯ ก็เฉย พาณิชย์ก็เฉย ซ้ำานายกฯ “หัวหน้า

รัฐบาล” เป็นทองไม่รู้ร้อนไปอีกคน ปล่อยให้ปัญหาหมูแพงเป็น “ศพ

ไม่มีญาติ” ไปเรื่อยๆ

ไม่ถามหรอกว่า “อะไรมันจะเกิด”

แต่จะถามว่า “มันถูกต้องมั้ย?”

ผมอ่านข่าวที่เขารายงาน ด้วยอยากรู้ นายกฯ เรียกอธิบดีปศุสัตว์

ไปพบด้วยทัศนคติไหน 

เมื่อทราบก็อดชมในใจไม่ได้ว่า เดี๋ยวนี้นายกฯ “ผลึกเย็นแล้ว”!

ไม่เป็นลาวาเหมือน ๔-๕ ปีแรก ที่ “ร้อนแบบทหาร” ในการ

บริหารปัญหา

แต่ตอนนี้ “เย็นแบบนักการเมือง” มืออาชีพ ในการบริหาร

คือ ตอนนี้ ทุกคนรู้แล้วว่า “หมูแพง”

แพงเพราะเกิดโรคระบาดในหมู ต้องฆ่าหมูส่วนหนึ่งทิ้ง ส่ง

ผลถึงดีมานด์-ซัพพลายวันนี้

แล้วที่ชาวบ้านอยากรู้ และต้องการคำาตอบชัดๆ คือ

“จะต้องแพงต่อไปอีกนานขนาดไหน จะแก้อย่างไร?”

 ไม่ใช่เอาแต่ด่ากันไป โทษกันไป เอะอะเสนอ ครม.เอาเงินมา

โปะตะพึด ซึ่งมันไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยตรง 

แต่มันเป็นการฉกฉวยปัญหาเอาเงินมาผลาญกันไปเฉพาะ

หน้ามากกว่า! 

ก็ได้คำาตอบจากอธิบดีปศุสัตว์ว่า ราคาหมูจะเข้าภาวะปกติได้ 

ต้องใช้เวลา ๘-๑๒ เดือน!

นายกฯ ก็ใช้มหาดไทยไปช่วยกรมปศุสัตว์สำารวจหมูทั่ว

ประเทศให้รู้จำานวนแน่นอน เพราะถ้าจะบริหารปัญหาให้ได้ผล ขั้น

แรก ก็ต้องรู้ “ปริมาณที่มี” เสียก่อน

ทำาไมต้องนานเป็นปี?

ก็ตอนระบาด ไม่แค่ลูกหมูในฟาร์มถูกกำาจัด “พ่อพันธุ์-แม่

พันธุ์” ก็ถูกกำาจัดไปด้วย 

แล้วคิดดูซิ ไม่ใช่หมูออมสิน ที่จะปั้นเอาได้ แต่นี่หมูมีชีวิต 

ต้องเริ่มตั้งแต่พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ แล้วกว่าจะออกมาเป็นลูกหมูป้อน

ตลาด ๑๘-๑๙  ล้านตัว/ปี

กรมปศุสัตว์ ไปจัดการตามที่ปรึกษาหารือกับนายกฯ ได้ตาม

กำาหนดเวลานั้น 

กันยานี้ อธิบดีสรวิศจะเกษียณ จะต่ออายุราชการให้ท่านอีก

ซักปี ก็คุ้ม

 ซ้ำาจะเป็นตัวอย่างดีๆ ให้ข้าราชการที่ดีๆ ที่มีไฟ-มีพลัง ทุ่มเท

ทำางานให้ชาติบ้านเมืองด้วยซ้ำา!

นักการเมืองน่ะ “เดี๋ยวมา-เดี๋ยวไป” อำานาจเอา ความรับผิด

ชอบในหน้าที่ ไม่ค่อยเอา 

ต่างกับข้าราชการ กว่าจะไต่เต้าขึ้น ซี ๙ ซี ๑๐ ถ้าไม่มี “พลัง

ศรัทธาข้าราชการ” ในตัว ยากนะ กว่าจะไปถึงจุดนั้น

ข้าราชการแต่ละหน่วยงาน ลมหายใจเขาอยู่ในนั้น ใช้เขาให้

ถูก เขารู้ปัญหา แต่เขาไม่มีอำานาจบริหาร-สั่งการโดยตรง

ถ้านักการเมืองใช้พระคุณแทนพระเดชกับเขา และใช้ให้เขา

ทำางานราชการเพื่อประชาชน ไม่ใช่เป็นลูกมือหาเงินเพื่อนักการเมือง

เผลอๆ ๔-๕ เดือน......

จากโลละ ๒๕๐ จะลงมาเหลือ ๑๕๐ เชื่อเหอะ!

เออ...แต่ว่� “รัฐมนตรีประภัตร” ท่�นยังอยู่ม้ัยเน่ีย?

ท่ีรักของชาวบ้านเหมือนลูกหลานในก้นครัวของทุกบ้านก็จริง

แต่เจอกลยุทธ์แยกศาสตร์ “หาเสียง” กับ “หาคะแนน” เป็นคนละ

เรื่องเดียวกัน ถ้า น.ส.สุภาพรหรือ “น้ำาหอม” หลบกระสุนได้ ก็ “รอด”

ส่วนท่ีชุมพร....

ด้วยบารมีอดีต ส.ส.ลูกหมีท่ี “ยอมตาย” เพื่อ “ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์” 

อันเห็นแล้ว เมื่อถูกให้พ้นสภาพ และส่ง “นายอิสรพงษ์” ลงซ่อมแทน ฟัง

ว่าท้ังเสียง-ท้ังคะแนน “ยังแน่น” อยู่

ในภาวะประชาธิปัตย์ “ท้ังเจ้ากระทรวงพาณิชย์” นายจุรินทร์  

และ “เจ้ากระทรวงเกษตรฯ” นายเฉลิมชัย -ไปรบทัพจับศึกเลือกต้ังหมด

ท่ามกลาง “สนามปากท้องชาวบ้าน” ว่างเปล่า แม่ทัพท่ีจะออกศึก

รับหน้า ว่าด้วยหมูแพง ไข่แพง สารพัดสินค้าพาเหรดข้ึนราคา

ประชาธิปัตย์ตกอยู่ในสภาพ “ศึกกระหนาบ” ข้ึนมาทันที!

เมื่อวาน (๑๔ มกรา) จึงเห็น “นายกฯ ประยุทธ์” เชิญอธิบดีกรม

ปศุสัตว์ “นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต” มาท่ีทำาเนียบ เพื่อช่วยกันหาทาง

คล่ีคลายปัญหาหมู

เรื่องน้ี ควรทำาความเข้าใจเบ้ืองต้นกันก่อน

เรื่องหมูขาดแคลน จนราคาแพงกิโลละ ๒๕๐ บาท น้ัน เหตุไม่ใช่

เพ่ิงเกิด

สาเหตุมันมีมาต้ังแต่ปี ๒๕๖๒-๖๓ โน่นแล้ว คือหมูเกิดโรคระบาด

จนต้องกำาจัดท้ิง ท้ังลูก ท้ังพ่อพันธ์ุ-แม่พันธ์ุ “ส่วนหน่ึง” ส่งผลให้หมูขาด

จากระบบในวันน้ี

ปกติจะมีป้อนตลาด ๑๙ ล้านตัว/ปี ตอนน้ีเหลือแค่ ๑๓ ล้านตัว  และ

ในจำานวน ๑๙ ล้านตัวน้ัน บริโภคภายใน ๑๘ ล้านตัว ส่งออก ๑ ล้านตัว

ประเด็นหลักท่ีด่ากัน คือ ไม่เห็นกระทรวงเกษตรฯ บอกเลยว่า เกิด

การแพร่ระบาดโรค ASF ในสุกร หมูแพงโลดแล้วเพ่ิงมาบอก

แสดงว่า นอกจากปกปิดเรื่องราวแล้ว กระทรวงเกษตรฯ ยัง

บกพร่อง ย่อหย่อน ปล่อยปละ ไม่บริหารปัญหาแต่ต้น จนนำามาสู่ “หมู

ต้

โจรออนไลน์พุ่ง

ตร.เตือนนอนคุก

รับจ้างเปิดบัญชี

ปทุมวัน • เมื่อวันศุกร์ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ 

ดีพอ รองโฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหา

อาชญากรรมในโลกออนไลน์มีหลาย

รูปแบบ เช่น การหลอกลวงซ้ือขาย

ของ,  การหลอกลงทุนแชร์ออนไลน์ 

แชร์ลูกโซ่, การหลอกรักออนไลน์ 

(Romance Scam), การหลอกร่วม

ลงทุน (Hybrid  Scam) รวมไปถึง

การพนันออนไลน์ การซ้ือขายส่ิงของ

ผิดกฎหมายในโลกออนไลน์ ถือเป็น

อาชญากรรมท่ีพ่ีน้องประชาชนตก

เป็นเหยื่อและได้รับความเสียหายเป็น

อย่างมาก 

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์กล่าวว่า หน่ึง

ในวงจรกระทำาความผิดท่ีสำาคัญคือ 

การใช้บัญชีธนาคารรับโอนเงินจาก

การกระทำาความผิด โดยกลุ่มมิจฉาชีพ

จะรับซ้ือบัญชีธนาคารจากบุคคลอื่น

หรือจ้างผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำา

ไปใช้ในการกระทำาความผิด มีการ

ประกาศโฆษณารับซ้ือบัญชีธนาคาร

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เหตุผลเพราะ

ต้องการปกปิดตัวตนไม่ให้เจ้าหน้าท่ี

ตำารวจติดตามตัวมาดำาเนินคดีได้โดย

ง่าย” รองโฆษกสำานักงานตำารวจแห่ง” รองโฆษกสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติระบุ 

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์กล่าวต่อว่า 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติจึงขอเตือน

ไปยังพ่ีน้องประชาชนท่ีมีพฤติกรรม

รับจ้างเปิดบัญชี  หรือขายบัญชี

ธนาคารให้บุคคลอื่น ให้หยุดพฤติกรรม

ดังกล่าว และรีบไปติดต่อกับธนาคาร

เพื่อขอปิดบัญชีธนาคารดังกล่าวโดย

เร็ว เพื่อหยุดวงจรการฉ้อโกงออนไลน์

และความผิดอื่นท่ีสร้างความเสียหาย

ให้พ่ีน้องประชาชนส่วนใหญ่ 

“หากพบว่าบัญชีธนาคารดัง

กล่าวถูกนำาไปใช้ในการกระทำาความ

ผิด และท่านรู้ถึงพฤติกรรมดังกล่าว

แต่ยังยินยอมให้มิจฉาชีพนำาบัญชีของ

ท่านไปใช้ในการกระทำาความผิด  ท่าน

อาจถูกดำาเนินคดีดังน้ี 1.ในฐานะตัว

การร่วมในการกระทำาความผิด ต้อง

ระวางโทษตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้

สำาหรับความผิดน้ัน ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 83

2.ผู้สนับสนุนในการกระทำา 

ความผิด ต้องระวางโทษสองในสาม

ส่วนของโทษท่ีกฎหมายกำาหนดไว้

สำาหรับความผิดน้ัน  ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 86 3.ความ 

ผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษจำา

คุก 1-10 ปี หรือปรับต้ังแต่ 20,000 

ถึง  200,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ 

ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ.2542” รองโฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติระบุ.

ศ�ลตีปี๊บผลง�นยุคนิวนอร์มอล 
กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ นาย

จีระพัฒน์ พันธ์ุทวี เลขาธิการ

สำานักงานศาลยุติธรรม ได้กล่าว

ถึงผลการดำาเนินงานของศาล

ยุติธรรมในรอบปี 2564 ว่า ใน

รอบปีท่ีผ่านมาหลายหน่วยงาน

รวมท้ังศาลยุติธรรมต่างต้อง

เผชิญกับวิกฤตโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 หรือ COVID-19 

ท่ียังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ในขณะน้ี แต่ในขณะเดียวกัน

คดีความต่างๆ ท่ีฟ้องต่อศาล

ยุติธรรมก็ล้วนแต่เป็นเร่ืองท่ีคู่

ความและประชาชนต่างๆ  มี

ความเดือดร้อนและต้องการให้

ศาลเป็นท่ีพ่ึง 

นายจีระพัฒน์กล่าวว่า 

ศาลยุติธรรมจึงนำาเทคโนโลยี

และพัฒนาระบบสารสนเทศ

ท่ีมีอยู่ของ SMART COURT 

มาอำานวยความยุติธรรมให้

ประชาชนอย่างเต็มท่ีในทุกช่อง

ทางท่ีกฎหมายสามารถดำาเนิน

การได้ โดยในรอบปีท่ีผ่านมา

สถิติการพิจารณาพิพากษา

คดีนับต้ังแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค.

64 ซ่ึงได้มีการนำาเทคโนโลยี

และกระบวนการพิจารณา

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบ

กับการบริหารจัดการคดี พบว่า

ศาลช้ันต้น ศาลช้ันอุทธรณ์ ศาล

ช้ันฎีกา พิจารณาพิพากษาคดี

เสร็จท้ังส้ิน  1,194,804 คดี จาก

ปริมาณคดีค้างเก่าและคดีรับ

ฟ้องใหม่รวม  1,560,026 คดี 

(แบ่งเป็นคดีแพ่ง 1,030,906 คดี 

และคดีอาญา 529,120 คดี) โดย

ขณะน้ีปริมาณคดีค้างพิจารณา

คงเหลือจำานวน 365,222 คดี (คิด

เป็น 23.41%) 

เลขาฯ ศาลยุติธรรม

ระบุว่า ส่วนข้อหาท่ีเข้าสู่การ

พิจารณาของศาลช้ันต้นท่ัวราช

อาณาจักรสูงสุด 10  อันดับ ได้แก่ 

1.พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 292, 

835 ข้อหา 2. บัตรเครดิต 155,801 

ข้อหา 3.สินเชื่อบุคคล 133,954 

ข้อหา  4.พ.ร.บ.จราจรทางบก 

103,407 ข้อหา 5.กู้ยืม 101,551 

ข้อหา 6.ขอจัดการมรดก 90,440 

ข้อหา 7.เช่าซ้ือ (รถยนต์)  62,986 

ข้อหา 8.ค้ำาประกัน 49,386 ข้อหา 

9.พ.ร.บ.การพนัน  2478 ท้ังหมด 

35,747 ข้อหา และ 10.ละเมิด 

33,021 ข้อหา

เลขาฯ ศาลยุติธรรมระบุ

ด้วยว่า รอบปีท่ีผ่านมาได้นำา  “วิธี

พิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์” 

มาใช้เป็นหลักท้ังคดีแพ่งและ

อาญา โดยศาลอนุญาตให้ใช้การ

พิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ท้ังส้ิน 330,631 คร้ัง จากการขอ

ใช้ท้ังหมด 364,290 คร้ัง 

“การส่งเสริมให้มีการ

พิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

เ พ่ิมมาก ข้ึนในศาล ช้ัน ต้น 

นอกจากช่วยลดข้ันตอนและ

ค่าใช้จ่าย  ยังลดการเดินทาง

มาศาลท่ีไม่จำาเป็นของคู่ความ

ด้วย ด้วยเหตุท่ีวิธีพิจารณาดัง

กล่าวทวีความสำาคัญย่ิงข้ึน ใน

ปีน้ีสำานักงานศาลยุติธรรมจึง

ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม

ให้ศาลช้ันต้นท่ัวประเทศเพ่ือ

ดำาเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ี

จำาเป็นสำาหรับการพิจารณาคดี

ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบทุก

บัลลังก์ เพื่อรองรับการพิจารณา

คดีวิถีใหม่ New Normal ภาย

ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ COVID-19 เพื่อเพ่ิมช่อง

ทางในการดำาเนินกระบวนการ

พิจารณาทางออนไลน์ให้สะดวก

และรวดเร็วย่ิงข้ึน” เลขาธิการ

สำานักงานศาลยุติธรรมระบุ.

ประชาชนเข้าแถวซื้อชุดตรวจ ATK จากองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้เปิดขายชุดตรวจ ATK ให้

ประชาชนในราคา  35 บาทต่อชุด โดยเปิดจำาหน่ายที่จุดขายสำานักงานใหญ่องค์การเภสัชกรรม ตรง

ข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี 

เมื่อวันศุกร์ เวลา 09.30 น.                                                    

ณ ห้องประชุม 202 อาคาร

รัฐสภา (ฝ่ัง สว.) สำานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาได้เชิญผู้ได้

รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้

ดำารงตำาแหน่งกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ (กสทช.) ท้ัง 5 คน ประกอบ

ด้วย พลอากาศโทธนพันธ์ุ  หร่าย

เจริญ, ศาสตราจารย์พิรงรอง ราม

สูต, ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญ

ใบชัยพฤกษ์, นายต่อพงศ์ เสลา

นนท์ และรองศาสตราจารย์ศุภัช                          

ศุภชลาศัย มาประชุมเพ่ือ

เลือกกันเองหาผู้ดำารงตำาแหน่ง

ประธานกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ โดยท่ี

ประชุมมีมติเลือกศาสตราจารย์

คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 

เป็นประธานกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ท้ังน้ี ภายหลังเสร็จส้ินการประชุม

แล้ว ศาสตราจารย์คลินิกสรณ 

พร้อมคณะได้เข้าเย่ียมคารวะ 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิต

ชลชัย ประธานวุฒิสภา ณ  ห้อง

รับรองประธานวุฒิสภา ช้ัน 10 

อาคารรัฐสภา 

โดยสำานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาจะนำาผลการเลือก

ประธาน กสทช.ดังกล่าวแจ้ง

ให้ประธานวุฒิสภาทราบ และ

ประธานวุฒิสภาจะได้มีหนังสือ

แจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีทราบ  

เพื่อนำาความกราบบังคมทูลเพื่อ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ง

ต้ังต่อไป

ท้ังน้ี ศาสตราจารย์คลินิก

สรณ จบแพทยศาสตรบัณฑิต  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เมื่อปี  พ.ศ.2526 

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำารง

ตำาแหน่งแพทย์สาขาวิชาโรค

หัวใจ คณะแพทยศาสตร์ โรง

พยาบาลรามาธิบดี

กรรมการอิสระ บมจ.

ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย),  

กรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน บมจ.โรงพยาบาล

พระรามเก้า, องค์การเภสัชกรรม,  

บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำากัด, 

บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลย่ี  แอนด์ 

แอสโซซิเอท จำากัด ฯลฯ

นอกจากน้ียังเป็นอดีต

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง

ชาติ  (สนช.) ได้รับแต่งต้ัง

เมื่อกรกฎาคม 2557 เคยมีชื่อ

เป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขมาแล้วใน

สมัยรัฐบาล  คสช. เนื่องจากมีสาย

สัมพันธ์อันดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา และ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ

วันเดียวกัน นายพรเพชร 

วิชิตชลชัย ประธาน ส.ว.มีคำาส่ัง

ให้นัดประชุม ส.ว.ในวันท่ี 17-18 

ม.ค. โดยมีวาระพิจารณาสำาคัญ

คือ รับทราบรายงานของ กมธ.

สามัญเพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบ

ประวัติ ความประพฤติ และ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของ

บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้

ดำารงตำาแหน่งเป็นคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ท่ีมี พล.อ.อู้ด 

เบ้ืองบน ส.ว.เป็นประธาน กมธ. 

ซ่ึงแจ้งถึงกรณีท่ีนายจาตุรงค์         

สรนุวัตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้

ขอลาออกจากการได้รับการเสนอ

ชื่อให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. แทน

ตำาแหน่งท่ีว่าง

โดยนายจา ตุรง ค์ทำ า

หนังสือลงวันท่ี 16 ธ.ค.64 ถึง

ประธานวุฒิสภา ขอถอนตัว

จากการเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ 

ป.ป.ช. โดยระบุเหตุผลว่ามี

ปัญหาทางด้านสุขภาพท่ีส่งผล

ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ป.ป.ช.ไม่มี

ประสิทธิภาพตามสมควร และ

ไม่มีความประสงค์ท่ีจะดำารง

ตำาแหน่งดังกล่าว และขอถอน

ตัวท่ีจะขอรับความเห็นชอบจาก

วุฒิสภา

โดยกรณีถอนตัวจากการ

ได้รับเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ ป.ป.ช.คร้ังน้ีของนาย

จาตุรงค์ถือเป็นรายแรก หลังจาก

ได้รับการเสนอชื่อโดยกรรมการ

สรรหาและอยู่ระหว่างการตรวจ

สอบประวัติ ความประพฤติ และ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของ

วุฒิสภาจากหน่วยงานต่างๆ ซ่ึง

ได้เรียกนายจาตุรงค์มาให้ข้อมูล

และข้อเท็จจริง

รวมถึงตอบข้อซักถาม

บางประการกับ กมธ.แล้ว และ

อยู่ระหว่างการทำารายงานสรุป

เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาตามข้ันตอน 

ท้ังน้ีการถอนตัวดังกล่าวทำาให้

กรรมการสรรหาต้องนัดประชุม

เพื่อดำาเนินการสรรหาบุคคลใหม่

แทน.

เกียกก�ย • เค�ะ “หมอสรณ บุญใบชัยพฤกษ์” น่ังเป็นประธ�น 

กสทช. เตรียมส่งร�ยชื่อนำ�ข้ึนทูลเกล้�ฯ ถว�ย ขณะท่ีวุฒิสภ�วุ่น  

“จ�ตุรงค์ สรนุวัตร” ถอนตัว ต้องนับหน่ีงกระบวนก�รใหม่ 



อภิปรัชญากับศาสนาอยางไหนมากอน
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4 บทความ

สํ
ไดแรงผลักดัน

ช่วงนี้กระแสรักสุขภาพยังมาแรงต่อเนื่องในยุคโควิด-19 

ทั้งประชาชนทั่วไปและเหลาคนดังหันมาเชิญชวนกันออกกําลัง

กาย รวมถึงสาวสวยสุขภาพดีอยาง รองกานต-รัชดา ธนาดิเรก 

รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

เปนอีกคนที่เปนสายออกกําลังกาย ทั้ง

วายน้ํา ปนจักรยาน และวิ่งออกกําลังใน

หมูบาน

สวนแรงบันดาลใจสําคัญที่นอก                                                        

จากจะไดสุขภาพที่ดีแลว ยังมีเจา “กระ 

ตาย” นองหมาแสนน�ารักของ รองกานต 

ที่มักจะติดตามไปเที่ยวเลนดวยตลอด ทั้ง

วิ่งในหมูบาน หรือปนจักรยาน จะมี นอง

กระตาย น่ังอยูหนารถดวย ซ่ึง รองกานต 

มักจะแชรภาพความน�ารักของนองกระตายใหเพ� อนๆ แฟนเพจเฟซ 

บุกเห็นประจํา รวมถึงภาพโปรไฟลก็มีนองกระตายอยูดวย 

ลาสุดยังมีแคปชั่นน�ารักถึง นองกระตาย ดวยวา “นองตาย 

คนที่ผลักดันใหเราออกกําลังกายทุกเย็น” 

แหม! เรียกวาไดแรงผลักดันดี และยังวินวินทั้งคู เพราะ 

รองกานตไดสุขภาพที่ดีจากการออกกําลังกาย สวนนองกระตาย

ก็ไดออกไปเที่ยวดวย (อิ อิ)   

    

อยูไดทุกกระทรวง

ยิ้มไดเลย สําหรับวาที่ผูสมัครผูวาฯ กทม.ที่เสนอตัวหลาย

คนในเวลานี้ เม� อ มาดามแปง-นวลพรรณ ล่ําซํา ผูจัดการทีม

ฟุตบอลทีมชาติไทย ไมสนใจชิงเกาอี้เสาชิงชาในรอบนี้ 

หลังเสียงเชียรและเสียงเรียกรองทั่วสารทิศตองการใหเธอ

เสียสละลงมาทํางานพัฒนาเมืองหลวง

แตก็ใชวาคอการเมืองจะหมดหวัง 

เพราะ มาดามแปง ไมไดปดประตูตาย

เสียทั้งหมด   

เม� อถูกนักขาวถาม กอนนํานักฟุต 

บอลทีมชาติไทยมาพบนายกรัฐมนตรี

ที่ทําเนียบรัฐบาล มาดามแปง บอกวา 

“ความจริงไมไดมีความสนใจท่ีจะลงเลน

การเมือง แตจะใหตอบปฏิเสธไปเลย

ในวันน้ีก็คงไมใช เพราะบางทีการพูดไป

แลวอนาคตอาจเกิดเปนโชคชะตา คํา

พูดก็จะถูกจารึกเปนประวัติศาสตร”

“แตแปงก็อานหนังสือพิมพการเมืองทุกวันนะคะ” 

นักขาวพยายามกระเซาตอ มีความสามารถขนาดนี้ ถาไม

ไดเปนผูวาฯ กทม. ก็คงเปนรัฐมนตรีไดสบายๆ 

มาดามแปง กลาววา “ตั้งกระทรวงใหมใหไดหรือไมคะ” 

555

แหม! สวย มีความสามารถ และน�าเช� อถืออยางนี้ อยูไดทุก

กระทรวง แมแตในทําเนียบรัฐบาล ... ไมจําเปนตองตั้งใหม (อิ อิ)  

ตระกูลดีและมีตังค

วันอาทิตยที่ 16 ม.ค. ชาวชุมพร เขต 1 และชาวสงขลา 

เขต 6 มีนัดเขาคูหาเลือก ส.ส.คนใหม แทนคนเกาที่โดนโทษ

ทางการเมืองไป โดยกอนหนาพรรคใหญ 2 พรรค พลังประชารัฐ 

(พปชร.) กับประชาธิปตย (ปชป.) ปราศรัยหาเสียงอยางดุเดือด 

พปชร.แตมเหนือ ปชป. 

แตเวรกรรม ปราศรัยโคงสุดทาย 

ร.อ.ธรรมนัส เผาพรหม เลขาธิการ 

พปชร. โดดขึ้นเวทีบอกเปรี้ยง!! ขอให

ชาวบานสงขลาเลือกผูสมัครของ พปชร. 

เพราะเปนคนมีชาติตระกูลดีและมีตังค 

ทําเอาโลกโซเชียลแชรคลิปวอน วาผู

บริหารพรรคดอยคาการเมือง

ดวยประเด็นน้ี ประชาธิปตย ได                                                   

โอกาสพลิกเกม ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส. 

นครศรีธรรมราช ปราศรัยนํ้าเสียงดุดันตามสไตลชาวปกษใต บอกวา                                                                                

“วันน้ีเขาดูถูกคนบานเรา ถาสมัคร ส.ส.ตองมีชาติตระกูลและมีตังค 

ถาพูดแบบน้ัน แลวลูกคนใต ลูกชาวนา ลูกคนสวนยาง ลูกสวน

ปาลม สมัครเปนผูแทนราษฎรไมไดเลย ตองเปนลูกเจาของโรงงาน

ถึงจะสมัครได เพราะรวย!@”  

โอ! อยูเฉยๆ ก็มีประเด็นใหขยี้ซะงั้น ฮาๆๆ

     

อยาทิ้งนองผม 

เลือกตั้งซอม กทม.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ยังไมรูพรรคไหน

จะควาชัย ผูสมัครทุกพรรคงัดทุกกลยุทธลงพ้ืนท่ีขอคะแนน ผูสมัคร

เพ� อไทย สุรชาติ เทียนทอง งานนี้กําลัง

ใจเพียบ พรรคพวกเพ� อนฝูง พี่ นอง ทั้ง

ดัน ทั้งหนุน ทั้งเชียรเต็มที่ 

โดยเฉพาะ เสี่ยเกง-การุณ โห

สกุล ส.ส.เขตดอนเมือง กทม. พรรคเพ� อ

ไทย ในฐานะพี่ชายคนสนิท วางเวนจาก

การงาน ชวยลงพื้นที่หาเสียงดวย 

ในโลกออนไลนก็เชียรสุดใจ ไม

กี่วันกอนโพสตเฟซบุกสวนตัว แนบรูป                                                      

ภาพสุรชาติลงพ้ืนท่ีพรอมบรรยายภาพ 

“อยาท้ิงนองผมนะ เลือกต้ังคร้ังน้ีเพ� อศักด์ิศรีคนหลักส่ีและจตุจักร 

สุรชาติ เทียนทอง” 

แหม! งานน้ีผูสมัครเต็มท่ี กองเชียร พรรคพวกลุนกันเหน� อย 

ไมแพผูสมัคร ความหวัง เดอะเกง ที่สงใจเชียรนองรวมคาย จะ

สมหวังหรือไม วันหยอนบัตร 30 ม.ค. รูแน�นอน

รัชดา ธนาดิเรก

ชัยชนะ เดชเดโช

นวลพรรณ ล่ําซํา 

การุณ โหสกุล

าหรับแทรชฉ้ัน (J. Strachan ใน Encyclopedia of Religion 

and Ethics เลม 4 หนา 226) คําถามนี้ตั้งอยูบนฐานแหง

ความเขาใจผิดเกี่ยวกับปญญาของมนุษย หากทําความเขา 

ใจเร� องปญญาใหถูกเสียแตแรกก็ไมมีการถามปญหานี้ คือ

ในเม� อมนุษยมีปญญาก็ตองคิด ส่ิงแรกสุดในความสนใจของปญญาก็คือ 

สนใจอยากเช� อวาปรากฏการณทั้งหลายที่รูไดทางผัสสะทั้ง 5 นั้นมีจริง

หรือไม ทีแรกก็คงอยากเช� อวาทุกสิ่งมีจริงตามที่ผัสสะทั้ง 5 รายงาน 

คือเช� อวาเปนจริง เพราะวามีจริง ภายหลังคอยๆ ตระหนักไดวา อาจ

จะไมเปนจริงทุกอยางตามท่ีผัสสะบอก ย่ิงกวาน้ันอาจจะมีจริงอีกหลาย

อยางท่ีผัสสะยังไมรายงาน ส่ิงท่ีรูอาจจะไมเปนจริงท้ังหมด และส่ิงเปน

จริงที่ยังไมรูก็อาจมี จึงตองแยกการทํางานของปญญาออกเปนรูวามี

จริง/ไมมีจริง (ขายของอภิปรัชญา) กับเช� อวาจริง/เท็จ (ขายของญาณ

ปรัชญา) แหละนี่คือปรัชญาบริสุทธิ์ที่แมยังไมตองประยุกตกับอะไรก็

ยังน�ารู รูอยางเด็กๆ ซ� อๆ ก็ได รูอยางนักปราชญขนาดไหนก็ไดแลว

แตศัพทแสงท่ีใชและสํานวนโวหารท่ีใช อาจจะใชแบบศาสนาก็ได แบบ

คณิตศาสตรก็ได แบบวิทยาศาสตรก็ได แบบจินตกวีก็ได แบบคน

อารมณเสียเกรี้ยวกราดก็ได แบบผูใหญใจดีก็ได แบบคนซ� อก็ได แบบ

คดในของอในกระดูกก็ได

แทรชเฉิ้นใหขอสังเกตวามนุษยดึกดําบรรพมีสํานวนใหเลือก

จํากัดมาก ที่เลือกไดสะดวกที่สุดเพราะมีในตัวอยูแลวก็คือ ใชภาษา

เทาท่ีมีตามแตจะจินตนาการไดท่ีเรียกกันวาภาษาศาสนา แตก็เปนภาษา

ศาสนาในระดับของปญญาดึกดําบรรพเปนหลัก ความเช� อศาสนาจึง

กลายเปนวิธีแสดงปรัชญากระบวนทรรศนดึกดําบรรพไดสะดวกที่สุด 

ภาษาศาสนาของมนุษยดึกดําบรรพที่โอกุสต กงต จัดวาเปนการแสดง

ความคิดที่งมงายที่สุด เพราะหางจากศัพทวิทยาศาสตรมากที่สุดนั้น 

แลง (Lang) กลับคิดวาเปนความพยายามที่น�าพิศวงที่สุดที่ปญญาต่ํา                                                                                

สุดแสดงถึงความเปนจริงที่สูงสุด (A.Lang: Making of Religion, 

1900, หนา 173) เม� อคนเรารูวิธีใชภาษาแสดงออกไดหลายวิธีขึ้น จึง                                                                               

แสดงออกดวยสัญลักษณคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ปรัชญา และภาษา

ศักดิ์สิทธิ์แลวแตจะรูจักใชวิธีไหน

ในปจจุบันเราใชทุกวิถีทางเพ� อเขาใจอภิ 

ปรัชญาของมนุษยดึกดําบรรพตามภาษาที่พวก

เขาใช คือ ภาษาปรัมปราโดยเปรียบเทียบจาก

หลักฐานเทาท่ีหาไดจากท่ัวโลก ก็พบวาพวกเขา

สนใจรูอภิปรัชญาวาดวยความเปนจริงแรกสุด

อยางกวางขวางวาไดแกอะไรและเริ่มตนมา

อยางไร มาจากความเปลาไดหรือไม

ผลปรากฏวาคัมภีรศาสนาดึกดําบรรพ

ทั้งหลายแบงความคิดเปน 2 สาย คือสาย

อารยันกับสายเซมีติก

สายอารยันเช� อวาความเปนจริงหรือสิ่ง

มีอยูดั้งเดิมที่สุดไดแก Chaos ซึ่งมักจะแปล

กันวาสารไรรูป (formless material) แตจริงๆ 

แลวน�าจะแปลวาสารรวมรูป (Panmorphial) 

มากกวา เพราะจะตองเปนบอเกิดของทุกรูป

ทุกนาม นับตั้งแตปฐมธาตุ (first element) 

และธาตุตางๆ ที่จะมีตอมาภายหลังเน� องจาก

ไมมีอะไรมากอนนอกจากสิ่งนี้ หากเปนสารไร

รูปจริงๆ ก็จะตองมีปญหาใหตองคิดและตอบ

ตอไปวา แลวรูปทั้งหลายที่ปรากฏตอมานั้น

มาจากไหน หากเปนสารรวมรูปก็จะอธิบายได

วาทุกรูปมีอยูแลวในสภาวะแฝง มิตองมาจาก

ไหน เพราะทุกรูปมีสภาวะไมตายตัว เกิดขึ้น 

ตั้งอยู และดับไปเพ� อจะเกิดใหมตามหลักความ

คงถาวรของสัต (Principle of Preservation 

of Being เทียบ นิพพานํ ปรมํ สุขํ) ไมมี

อะไรเพิ่มไมมีอะไรลดหรือสูญหายไปทางไหน 

อภิปรัชญาสายอารยันเปนบอเกิดของปรัชญา

อารยันทั้งหลายที่แยกออกเปนสายชมพูทวีป 

เปอรเซีย กรีก โรมัน เผาเยอรมัน เปนตน

สายเซมีติกเช� อวาความเปนจริงหรือสิ่ง

มีอยูดั้งเดิมที่สุดไดแก ปญญาที่ทรงฤทธิ์อยางไมมีขอบเขต มีฤทธิ์เดชที่

จะสรางอะไรก็ไดและมากนอยเทาใดก็ได และเม� อสรางไดก็มีฤทธิ์ที่จะ

ทําลายใหสูญสิ้นไปเทาใดและอยางใดก็ได สิ่งเดียวที่ทําไมไดก็คือสราง

สิ่งใหมใหเสมอตนทุกประการ หรือทําใหตนหมดสภาพไมมีขอบเขต

อยางที่ทรงเปนอยู ความเปนจริงเชนนี้หากไมคิดจะสรางอะไรเลยก็

จะมีแตพระองคแตผูเดียว แตเม� อสรางแลวก็ตองทรงเกื้อหนุนไวให

คงอยูตลอดเวลา เพราะทําใหมีจากความเปลาก็มีแนวโนมที่จะกลับไป

สูความเปลาได ทําใหมีความจริง 3 ระดับ คือ ระดับ transcendental 

(คือระดับของผูทรงสรรพฤทธิ์เอง), ระดับ supernatural (คือระดับที่

ผูทรงสรรพฤทธิ์ทําการในสิ่งถูกสรางเพิ่มเติมจากกฎที่ใหไวกอนตาม

ปกติ) และระดับ natural (คือทุกอยางที่เกิดขึ้นในหมูของสิ่งถูกสราง

ดวยกันตามปกติ) 

เอกสารท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีน�าจะนํามาศึกษา ไดแก คัมภีรของศาสนา                                                                                

เปอรเซีย ซ่ึงทุกคัมภีรอางวามาจากคําสอนของศาสดาแซรเรอธูสเถรอ                                                                                             

(Zarathustra) จึงนิยมเรียกวาศาสนาแซรเรอธูสเถรอ (Zarathustrianism) 

ไดดวย หรือมิฉะนั้นก็นิพนธขึ้นตามเจตนาของศาสดาแซรเรอธูสเถรอ 

สายหนึ่งเปนสายของชาวพารสิ (Parsi) ในปจจุบันที่ถือคัมภีร เวนดีดัด 

(Vendidad) เปนคัมภีรหลักของตน อีกสายหนึ่งเปนสายของลัทธิมานี 

(Manichaeism) ซึ่งถือคัมภีร บูนดาฮีสเสิน (Bundahisn) เปนคัมภีรหลัก

ของตน ทั้ง 2 คัมภีรนับเปนคัมภีรเกาแกอาจจะมีมากอนศาสดาแซร

เรอธูสเถรอ และน�าจะสันนิษฐานไดวาคัมภีรเวนดีดัดเปนอภิปรัชญา

ของชาวอิหรานดั้งเดิมกอนการรุกรานของชาวเผาอารยัน สวนคัมภีร

บูนดาฮิสเสินเปนอภิปรัชญาของชาวเผาอารยันท่ีนําเอาเขามา แซรเรอ                                                                                         

ธูสเถรอมีชีวิตในสมัยที่สองอารยธรรมกําลังผสมผสานกันยังไมสนิท 

ตระกูลของแซรเรอธูสเถรอเปนตระกูลปุโรหิตของศาสนาอิหรานด้ังเดิม 

เล็งเห็นวาศาสนาอิหรานดั้งเดิมที่เปนเอกเทวนิยมกําลังถูกกลืนโดย

ศาสนาทวิเทวนิยมของชาวอารยัน จึงพยายามใชความรูความสามารถ

ของตนรื้อฟนศาสนาเทวนิยมดั้งเดิม โดยพยายามรื้อฟนคัมภีรดั้งเดิม

เอกเทวนิยมขึ้นมา ปรากฏวาไมสบอารมณเจานครรัฐจึงตองลี้ภัยไปพึ่ง

เจานครรัฐที่สบอารมณและไดรับการสนับสนุนใหเผยแผคําสอนอยาง

กวางขวาง เม� อมีการรวบรวมการปกครองเปนมหาอาณาจักรเปอรเซีย

ขึ้น แซรเรอธูสเถรอไดรับการยกยองเปนศาสดาของศาสนาเปอรเซีย

อยางเปนทางการ ครั้นศาสดาแซรเรอธูสเถรอถึงแกมรณภาพแลว ทั้ง                                                                                   

ฝายเอกเทวนิยมและฝายทวิเทวนิยมตางก็พยายามนิพนธคัมภีรขึ้น 

โดยตางก็อางวาเรียบเรียงข้ึนตามเจตนาของศาสดาแซรเรอธูสเถรอ                                                                                  

แตก็แบงเปน 2 สายมาตลอดประวัติศาสตร คือ สายอภิปรัชญาเอก                                                                                 

เทวนิยม (Monotheism) ของเผาอิหรานดั้งเดิมซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยว 

ของกับเผาเซมีติก กับสายอภิปรัชญาทวิเทวนิยม (Dualtheism) ที่เผา

อารยันทุกสายเผยแพร

คัมภีรเวนดีดัดของชาวพารซีซึ่งตรงกับเอกเทวนิยมของชาว

เซมีติกดั้งเดิมเปดเผยวา สิ่งมีอยูแรกเริ่มคือซูรวัน (Zurvan) อันไดแก 

การลวงเวลา (Duration) ซึ่งลวงเวลามาโดยไมมีการเริ่มตน อยูมา

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประ 

กอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปนหน�วยงานของรัฐที่ไมเปนสวน

ราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคล ทําหนาที่

ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนด โดยคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ทําหนาที่ในการกํากับ

ดูแลและสงเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยใหมีประสิทธิภาพ และ

คุมครองประชาชนใหไดรับสิทธิประโยชน.

คปภ.

พลังสรางสรรคของซูรวันจับตัวกันไดสําเร็จเปนพระอฮูเรอแมสเดอ 

(Ahura Mazda) ผูทรงความดีบริบูรณและทรงสรรพฤทธิ์ จึงไดทรง

สรางทุกส่ิงมาดวยความหวังดี ความช่ัวเปนความบกพรองช่ัวคราวของ

สิ่งถูกสรางซึ่งเปนสภาพชั่วคราวซึ่งจะปรับตัวแกไขไดในที่สุด

สวนคัมภีรบูนดาฮีสเสินทวิเทวนิยมของเผาอารยันเปดเผยวา                                                                                      

แตแรกเริ่มเดิมทีมีสิ่งมีอยูสูงสุดในแตละดานสูงสุดของตน คือองค

ความสวางที่ไมมีขอบเขต (the Endless Light) กับองคความมืดที่

ไมมีขอบเขต (the Endless Darkness) โดยมีธาตุลม (Vayu) คั่น

กลาง ทั้งองคความสวางและองคความมืดตางก็มีอยูแตนิรันดร องค

ความสวางเปนสรรพัญูจึงรูวามีความมืดเปนปรปกษ สวนองคความ

มืดเปนอวิชชาจึงไมรูวามีความสวางจนถึงเวลาที่พบเขาโดยบังเอิญ

จึงรูวามีคูอริ จึงไดเริ่มกิจกรรมตอตาน แตก็ชาไปแลว เพราะองค

ความสวางไดสรางลวนแตสิ่งดีๆ คือจิตดีๆ (fravashi) ดิน น้ํา ลม ไฟ

ดีๆ พลังสรางสรรค ฯลฯ เปนเวลา 3,000 ปไปแลว นับเปนชวงเวลา

แหงสวรรคบนดิน (Paradise) ชวงเวลา 3,000 ป ตอมาเปนชวงเวลา

แหงการสรางขององคความมืด แตยังไมประกาศสงคราม เพียงแต

สรางปจจัยทําชั่วสะสมไว เชน จิตเลวๆ พลังเลวๆ ดินน้ําลมไฟคุณ

ภาพต่ําๆ ฯลฯ เขา 3,000 ปที่สามองคความมืดจึงประกาศสงคราม

แหงการทําลายลางโดยองคความสวางไมทันไดตั้งตัวติด จึงไดแตเฝา

สังเกตการณและสงศาสดาอยางแซรเรอธูสเถรอ ฯลฯ มาชวยประทัง

สถานการณไวและวางแผน ถึงชวงเวลา 3,000 ปสุดทายเม� อใด องค

ความสวางจะประกาศลางความชั่วอยางถอนรากถอนโคน เม� อครบ

กําหนด 12,000 ปแหงการสรางและพัฒนาโลกของพระอฮูเรอแมส

เดอรตามที่ไดทรงกําหนดไว ทุกอยางจะตองเรียบรอย คือพระอฮูเรอ

และบริวารจะสามารถขับไลมารทั้งหลายคือองคความมืดอาหริมัน 

(Ahriman) พรอมบริวารไปอยูในเขตแหงความมืดเรียกวาขุมนรกไม

ใหออกมาไดอีก สวนแดนสวางจะเปนสวรรคขององคความสวางที่ซึ่ง

พระอฮูเรอเสวยสุขสงบไปตลอดกาลนิรันดร

เม� อเปนเชนนี้ ความเปนจริงแรกเริ่มจริงๆ ยอมนับได 3 อยาง 

คือ ความสวาง ความมืด และวายุ ซึ่งอาจจะตีความไดเปนกาลา

วกาศ หรือเวลาและขนาด แตพลังทําการมีอยู 2 พลัง คือพลังสวาง

สรางสรรค และพลังมืดทําลาย จึงนิยมเรียกเปนทวินิยม และสังเกต

ไดวาเปนพลัง 2 อยางที่มีอยูในสารรวมรูป หรือ Chaos อันเปนบอเกิด

ของผูสรางและสิ่งถูกสรางทั้งหลาย สวนอภิปรัชญาแบบเอกเทวนิยม

ของชาวอิหรานดั้งเดิมจะมีสวนเกี่ยวของกับอภิปรัชญาของชาวเซมีติก

อยางไรหรือไม ยังเปนเร� องถกเถียงกันไดอยู 

Logos ตามกรอบปญญาของกระบวนทรรศน โบราณ

ศาสนาของชาวกรีกโบราณพัฒนามาจากศาสนาของมนุษยยุค

หินใหมโดยตรง อันไดแกชาวอารยันดั้งเดิม (Primitive Aryans) กอน

การแยกยายจากถิ่นเดิมบริเวณรอบทะเลดํา (Black Sea) และเปน

ไปตามธรรมชาติแตตนจนจบโดยไมมีศาสดาเปนผูกําหนดทิศทาง 

ไมมีคัมภีรที่รับรูกันเปนทางการ ไมมีคณะศาสนบุคคลที่อุทิศตนบํารุง

ศาสนาโดยเฉพาะ มีแตประมวลความเช� อรวมกันมาแตตนซึ่งพัฒนา

ตอๆ ไปในหลายทิศทางซึ่งมีผูบันทึกไวตางๆ กัน โดยไมมีใครมีอํานาจ

ช้ีขาดวาฉบับใดถูกและผิดอยางไร จึงอยูในสภาพท่ีวาใครอยากจะเช� อ

หรือไมเช� อฉบับใดหรือตอนใดก็ได โดยไมมีใครวา ความเช� อจึงผิดเพ้ียน

กันไปแลวแตวาใครจะเรียนรูมาจากแหลงใด แตก็รวมพิธีกรรมกันได โดย

ตางคนตางมีศรัทธาของตน พิธีกรรมท่ีตองการในใจอาจจะตางกันแตก็

รวมพิธีกรรมท่ีฝายใดฝายหน่ึงจัดข้ึนได โดยไมรังเกียจและไมมีอาการตอ

ตานแตประการใด ตัวอยางเชน ความเช� อเร� องเทวกําเนิดและการสราง

มนุษย มีแหลงเผยแพรท่ีสําคัญ รับรูกันอยางนอย 4 แหลงเทาท่ีรู คือ

1.ความเช� อของชาวบาน มีบันทึกไวหลายแหง เชน Pliny: Natural 

History; Apollonius Rhodius: Argonautica; Apollodorus: on 

Greece; Hesiod: Theogony; Aristophanes: Birds; Clement of 

Rome: Homilies; Pausanias: Description. จากหลักฐานเหลานี้พอจะ

ประเมินไดวา

แตแรกเริ่มเดิมทีมีแตสารดั้งเดิมเคออส (Chaos) ซึ่งน�าจะหมาย                                                                                        

ถึงสารไรรูปตายตัว วันหนึ่งเจาแมเยอรายเนอมิ (Eurynome) ยืนตระ 

หงานขึ้นเหนือสารดั้งเดิม เธอเนรมิตแยกสารดั้งเดิมออกเปนน้ําเบื้อง

บนจากน้ําเบื้องลาง เธอเยื้องกรายไปทางใตก็เกิดลมพัดไปทางใตและ

แผนดินแหงทางภาคเหนือ เธอกลับหลังหันเย้ืองกรายไปทางเหนือ เกิด

ลมเหนือออกจากตัวเธอ เธอขยี้ลมในหัตถทั้ง 2 เกิดงูยักษอฟายอัน 

(Ophion) เจาแมหมุนตัวติ้วๆๆ เจาพอลมเหนือเบอรีเอิส (Boreas) ถือ

โอกาสซึมแทรกเขาไปในตัวเธอจนเธอรูสึกตั้งครรภ เธอแปลงตัวเปน

นกเขาลอยตัวโตกระแสคล� นในทองมหาสมุทรแหงสารดั้งเดิมอยาง

เพลิดเพลิน แลวอยูมาวันหนึ่งเธอก็วางไขฟองหนึ่งบนคล� น งูยักษเฝา

ดูแลเธอตลอดเวลา เธอสั่งใหงูยักษขดตัวรอบไขของเธอ 7 รอบเพ� อ

คุมครองปกปองภยันตราย จนกระทั่งไขฟองนั้นแตกออกเปน 2 ซีก ซีก

บนเปนฟาครอบ ซีกกลางเปนพื้นดินลอยอยูเหนือมหาสมุทร ทองฟา

ใหกําเนิดแกดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาวตางๆ ในทองฟา สวน

พื้นดินใหกําเนิดแกภูเขา แมน้ําลําธาร สัตวและพืชชนิดตางๆ เจาแม

สรางนิวาสสถานบนยอดเขาอลีมเผิส (Olympus) งูยักษมาขออาศัย

อยูดวยและชอบอวดวาตนเปนผูสรางสิ่งทั้งปวงในฐานะที่เปนผูฟกไข

เอกภพ พูดซ้ําๆ ซากๆ เชิงตอแยหาความดีความชอบน�ารําคาญ ถึง

ขีดที่เจาแมทนไมไหว ดวยอารมณวูบยกบาทาขึ้นถีบไปเต็มแรง สน

บาทาถูกเศียรพญางูจนฟกช้ํา ยกบาทาอีกขางหนึ่งเตะออกไปเต็มแรง

ถูกปากฟนหักไปเกือบหมดปาก ลุกขึ้นยืนจังกาบังคับใหมันยายนิวาส

สถานไปอยูในถํ้ามืดใตบาดาล (เทียบคัมภีรปฐมกาล 3:15 พระเจาทรง

ลงโทษงูที่หลอกลวงเอวา “เราจะสรางความเปนอริระหวางเจากับเอ

วาและระหวางลูกหลาน โดยลูกหลานของเอวาจะเหยียบหัวเจา และ

เจาจะฉกไดแตสนเทา” ท้ังน้ีไมเปนเหตุผลเพียงพอวาจะตองลอกเลียน

จากกัน เพราะอยูกันคนละสายที่หางไกลกันมาก

คร้ันสงบสติอารมณไดแลว เจาแมก็เลือกเอาสวนหน่ึงของสาร

ด้ังเดิมมาสรางดาวเคราะห 7 ดวง เลือกพลังจากสารด้ังเดิมเปนอยางๆ 

มาสรางเหลาอสูรและนางอสูร (Titan and Titaness) เปนคูๆ รับผิด

ชอบประจําฤดูแลดาวเคราะหแตละดวงๆ คือ Hyperion - Theia ประ 

จําดวงอาทิตย, Atlas - Phoebe ประจําดวงจันทร, Crius - Dione 

ประจําดาวอังคาร, Coeus - Metis ประจําดาวพุธ, Eurymedon - 

Themis ประจําดาวพฤหัสบดี, Oceanus - Tethys ประจําดาวศุกร, 

Cronus or Saturnus - Rhea ประจําดาวเสาร เทียบคัมภีรวิวรณ 12:1 

“ปรากฏเคร� องหมายใหญในสวรรค สตรีนางหนึ่งเอาดวงอาทิตยสวม

เปนอาภรณ ยืนบนดวงพระจันทรเสี้ยว เอาดาว 12 ดวงลอมเศียรเปน

มงกุฎ” ตอนนี้หากจะมีการลอกเลียนกันก็มีทางเปนไปได เพราะอยูใน

ชวงที่มีการเรียนรูจากกันและกันได

สวนมนุษยนั้น คนแรกเกิดขึ้นเองจาก

ดินในแควนแอรเขอเดีย (Arcadia) นามวา

เผอแลสเกิส (Pelasgus) เจาแมสอนใหรูจักใช

ปจจัย 4 เพ� อยังชีพ สมรสกับธิดาของเจาพอ

สมุทรนามวา Meliboea เกิดลูกหลานมาเปน

ชนพื้นเมืองเดิมของกรีซ เรียกวาชาวเผอแลส

เจียน (Pelasgians) ซึ่งปรัมปรากรีกกินความ

ไปถึงชาวเกาะครีทดวย ความคิดนี้นับเปนสวน

หนึ่งของชาวกรีกโบราณและชาวโรมันดวย 

ชาวอารยันสายอ� นไมเกี่ยว

2.ความเช� อของโฮเมอร โฮเมอรเองมิได

ต้ังใจเขียนเร� องเทวกําเนิดโดยตรง แตตองการ

กลาวถึงบทบาทของเทพเทวีตางๆ ในสงคราม

กรุงทรอย ใหเห็นวาเทพเทวีก็มีความเห็นตาง

กันได แตไมรบกันเอง ทําสงครามกันอยาง

ฉกาจฉกรรจดวยสงครามตัวแทนคือ แบงขาง

แลวยุใหมนุษยรบกันจนตายกันขางละมากๆ 

ท้ังๆ ท่ีเทพก็ยังคงสังสรรคกันอยางมีความสุข                                                             

เหมือนเดิม โฮเมอรแทรกความเช� อเร� องกําเนิด

เทพเทวีโดยมิไดตั้งใจวา เทพเทวีและสรรพ

สัตวรวมทั้งมนุษยลวนแตถือกําเนิดแรกมา

จากเจาพอสมุทร Oceanus โดยที่เจาแมสมุทร 

Tethys เปนมารดาของทุกสิ่งดังกลาว

3.ความเช� อของลัทธิออรเฝส (Orphism) 

ออรเฝส (Orpheus มีชีวิตอยูในราวศตวรรษ

ที่ 6 ก.ค.ศ.) เปนโอรสของเทพอพาลโลวกับ

เทพธิดาดนตรีแคลเลอโอวผิ (Calliope) จึงมี

ดนตรีในสายเลือดตั้งแตเกิดจนตาย สามารถ

ติดตอกับเทพอพาลโลวได เทพอพาลโลวโปรด 

ปราน เสด็จมาสอนดนตรีและเทคนิคการดีด                                                              

พิณชนิดสะกดอารมณผูไดยินเสียงดีดพิณไมวาจะเปนมนุษยหรือเทพ                                                                              

เทพอพาลโลวเปดเผยเร� องน�ารูทางโหราศาสตรใหเปนประจําเม� อตอง 

การอานเหตุการณใดเปนกรณีพิเศษ ที่สําคัญที่สุดก็คือไดเปดเผยเคล็ด

ลับทําวิญญาณใหเปนอมตะในโลกหนาซึ่งออรเฝสได ใชเวลาตลอด

ชีวิตเพ� อแนะคนที่สนใจและมีลูกศิษยลูกหาสืบทอดเจตนามาเร� อยๆ 

จนกวาจะมีนายโอวเนอแมคเขรอเถิส (Onomacritus) และคนอ� นๆ 

ชวยกันเขียนลงไวเปนหลักฐาน ท้ังมีผูนําเอาไปตอยอดเปนเจาลัทธิแสวง                                                                                         

หาการหลุดพนจากความรูตายกันเปนหลายสาขา เชน เพลโทว เผอ 

แธกเกอเริส (Pythagoras) จากหลักฐานเทาที่มีใหศึกษาไดพอจะสรุป

ไดวา มนุษยไมสามารถทํารางกายใหเปนอมตะไดเพราะรางกายเปน

สสารซึ่งตองเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของสสาร สวนวิญญาณเปน

สวนหนึ่งของพลังของสารดั้งเดิมเชนเดียวกับวิญญาณของเทพเทวี

ทั้งหลาย แตเน� องจากขณะสรางมนุษย เทพผูดําริสรางตองการสราง

มนุษยไวรับใชเทพชั่วคราว เกิดลูกเกิดหลานตอๆ กันได มีตัวตายตัว

แทนซึ่งหมายความวาคนหนึ่งตายไปก็มีคนเกิดใหมมาทําหนาที่แทน

กันตอๆ ไปได เทพจึงใสพลังใหแตละรางในอัตราสวนจํากัด เพียงให

วิญญาณยังมีชีวิตอีกชั่วระยะหนึ่งหลังจากที่รางกายตายลง ทั้งนี้เพ� อ

ใหรางวัลแกคนที่รับใชเทพอยางดี ในขณะเดียวกันก็จะไดลงโทษผูรับ

ใชเทพไมดีตามโทษานุโทษ ทั้งนี้ กลายเปนชะตากรรมที่ครอบงําชีวิต

มนุษยอยางไมมีทางเลี่ยง แตออรเฝสไดลวงรูความลับมาเปดเผยเปน

เคล็ดลับทําใหวิญญาณเปนอมตะ เปดเผยใหเฉพาะผูมีศรัทธาเขาจารีต

4.ความเช� อของเฮสเสียด เฮสเสียด (Hesiod) สนใจรวบรวม

ความรูของชาวบานกรีก พบวามีความเช� อกันหลายกระแสที่คลายคลึง

กัน เพี้ยนกันไปเล็กๆ นอยๆ อยางสับสน จึงพยายามจัดเปนระบบและ

เผยแพรในนามของเทพธิดาแหงภูเขาหลังบาน สรุปวาเทพเทวีเปน

อมตะทั้งกายและวิญญาณ มนุษยเปนมรรตัยคือตองตายทั้งกายและ

วิญญาณโดยวิญญาณตายชากวารางกาย สวนมนุษยก่ึงเทพมีรางกาย 

มรรตัยแตวิญญาณอมตะ ทุกบุคคลของทั้ง 3 ประเภทตางก็ตองการ

ความสุขและความสุขแทก็คือไดกระทําการสําเร็จตามสัญชาตญาณ

ของประเภทของตน ใครไมคิดทําอะไรเลยโดยปลอยใหทุกอยางเปน

ไปตามยถากรรมก็จะมีแตทุกข เพราะนั่นเปนสัญชาตญาณของสาร

ดั้งเดิม ไมใชของบุคคลที่มีวิญญาณเปนบุคคลที่มีสมรรถนะที่จะทําการ

ไดตามความคิดสรางสรรค ปรับตัว รวมมือ และแสวงหาในขอบขาย

ของประเภทของตน มิฉะนั้นแลวแมแตเทพสูงสุดก็ยังมีทุกขได และ

แมแตมนุษยสามัญท่ีสุดก็ยังมีสุขไดเต็มรอย เกณฑน้ีทุกบุคคลมีสิทธ์ิท่ีจะ

แสวง หาและมีสิทธิ์ที่จะละเมิด และกฎแหงชะตากรรม (Destiny) ไม

เคยไวหนาใครและไมเคยยกเวนใหใคร การรูความจริง (truth) ตาม

ความเปนจริง (reality) จึงเปนสิทธิ์และหนาที่ตามธรรมชาติของแตละ

บุคคล ซึ่งตองขวนขวายเอง หาเอง ทําเอง ไมมีใครทําแทนกันได น�า

สงสารผูที่ตายไปตั้งแตอายุยังนอย ยังไมใดใชความสํานึกและเลือกวิถี

ชีวิตของตนยังไมได ก็เปนหนาที่ของชะตากรรมที่จะใหความสุขแกเขา

ตามอัตภาพ.
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ปิดศักราชปีเสือไฟด้วยเรื่องร้อนแรง งานเข้า “บ๊ิกตู่”  

ตั้งแต่ต้นปี ทั้งโอมิครอนระบาดหนัก การเมืองรุมเร้า 

เรื่องหมูที่ไม่หมู ทั้งไข่ ไก่พาเหรดขึ้นราคา กลายเป็น

วลีที่โด่งดังในเวลานี้ “แพงทั้งแผ่นดิน” 

จะว่าไปก็มีสินค้าอย่างหนึ่งที่แพงมาก่อนหน้านี้และยัง

พุ่งแรงไม่มีตก ถึงจะไม่ใช่ปัจจัยสี่ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็

ยอมควักเงินซื้อลุ้นโชคเดือนละ 2 ครั้ง ถือเป็นเรื่องหนึ่งสมัย

ที่ “บิ๊กตู่” นั่งเก้าอี้นายกฯ ใหม่ๆ สมัยรัฐบาล คสช.พยายาม

สร้างผลงานหวังคืนความสุขให้ประชาชน ประกาศิตห้ามขาย

เกิน 80 บาท ถึงขั้นงัดมาตรา 44 มาล้างมาเฟียกองสลาก ตั้ง 

“บิ๊กแดง” ซึ่งขณะนั้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 คุมบอร์ดกอง

สลากใหม่ 

สุดท้ายก็กลับมาอีหรอบ

เดิม แถมหนักกว่าเดิมด้วย

ซ้ำา  ไม่ต้องพูดถึง 80 บาท ที่

เป็นแค่ราคาทิพย์ที่ติดหราบน

สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกวันนี้ 

90 บาทยังหาไม่ได้เลย ราคา

จริงเริ่มต้นที่ 100 บาท ถ้าเป็น

เลขดังก็อัปข้ึนไปอีก ย่ิงเป็นเลข

ชุดบวกเพิ่มไม่รู้เท่าไหร่ 

ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ท่ีผ่าน

มา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี มีคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 9/2565 เรื่อง                                                                                    

แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อน

จากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกิน

กว่าที่กำาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมอบหมายให ้อนุชา 

นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

กรรมการ แรมโบ้-เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา

นายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ 

ส่วนกรรมการก็เป็นระดับบิ๊กๆ ข้าราชการทั้งนั้น ได้แก่  

อัยการสูงสุด, ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี, ปลัดกระทรวงการ

คลัง, ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์,                                                                         

ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงยุติธรรม,  เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ, ผู้                                                                             

บัญชาการตำารวจแห่งชาติ, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, เลขา                                                                                               

ธิการกองอำานวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, เลขา 

ธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, ผู้

อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ผู้

อำานวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, รองปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี, ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐ                                               

บาล เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อำานวยการ

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ผู้อำานวยการศูนย์บริการประ 

ชาชน, สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี, เจ้าหน้าที่ศูนย์

บริการประชาชน, กรรมการและสำานักงานปลัดสำานักฯ เป็น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้โดยสรุปก็คือ แก้

ปัญหาหวยแพง และให้นำาข้อเสนอแนะส่งต่อนายกรัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรี 

ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า 21 อรหันต์จะมีฝีมือสนองบัญ 

ชาบิ๊กตู่ กดราคาหวย 80 บาทได้สำาเร็จมั้ย หรือจะเป็นแค่

เสือกระดาษที่ตั้งขึ้นมาลดกระแสเท่านั้น.

นายมะเฟือง  

 

ฟุตบอลพี่เมียลีกเค้าเตะกันแถวไหนครับ จะได้ไปสมัคร

ด้วยคน ฮ่าๆๆๆ

เรื่องฟุตบอลนี่ ผมเชี่ยวชาญเหมือนกันครับ เล่นเป็น

ตัวยืนตลอด ไม่ต้องวิ่งเลย ฮ่าๆๆๆ 

เอ้า...เข้าเรื่อง ฟุตบอลสมัยใหม่ต้องเล่นเป็นทีม เน้นรูป

แบบ กลยุทธ์ แท็กติกต่างๆ แทนที่จะเป็นความสามารถของ

ดาราประจำาทีม ให้ดูฟุตบอลเยอรมันเป็นตัวอย่าง เวียดนามที่

พัฒนาขึ้นมาเร็วก็เพราะใช้รูปแบบฟุตบอลสมัยใหม่ ไทยก็เริ่ม

เข้าที่เข้าทาง 

มันเหมือนพรรคการเมืองเลยครับ พรรคไหนรวมศูนย์พรรค

นั้นพังง่าย พรรคไหนไม่รวมศูนย์ก็พังยาก เช่นประชาธิปัตย์ ดู

เหมือนจะพังแหล่ไม่พังแหล่ แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายเขาจะกลับ

มาได้ แต่พลังประชารัฐไม่แน่ใจครับ อาจจะหายวับไปกับตา

เหมือนพรรคเฉพาะกิจก่อนหน้านี้เช่นพรรคสามัคคีธรรม.

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ผมไม่สบายใจเลยจริงๆ ท่ี นายกรัฐมนตรีประยุทธ์  จันทร์

โอชา ออกมาพูด “ขอร้องประชาชนที่ชมภาพยนตร์ให้กล้า 

หาญลุกขึ้นยืนเคารพภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระ

บารมี” คนท่ีไม่กระทำาตามถือว่าไม่จงรักภักดี พูดได้อย่างไรกัน? 

เป็นถึงผู้นำาประเทศเปิดช่องให้คนที่ ไม่เห็นด้วยโจมตีทางโซ

เชียลดังกระหึ่ม บุคคลที่เสียหายอย่างแท้จริงไม่มีสิทธิ์ตอบโต ้

ประเด็นปัญหามันอยู่ที่คำาพูดผู้นำาเป็นหลักฐานสำาคัญ ไม่พูด

ไม่มีใครว่าหรอกว่าโง่หรือเป็นใบ้ ลองทบทวนดูได้ สมควรพูด

ไหม เรื่องบางเรื่องนิ่งบ้างหรือวางเฉยบ้างก็ได้ เหมือนอย่าง 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พูดไม่ได้ก็บอกนักข่าว “กลับบ้าน

เถิดลูก” มิใช่เจอนักข่าวก็พล่ามจนขาดสติปัญญา ความเสีย

หายเกิดขึ้นแล้วเรียกคืนได้ไหม โบราณว่า “คนพูดมาก มัก

โง่มากเสมอ” ผมเห็นพฤติกรรมต่างกรรมต่างวาระแล้วรู้สึก

อับอายแทนครับ ในฐานะคนไทยคนหนึ่งอยากมีผู้นำาดีๆ รอบ

ตัวรอบด้าน ไม่ถึงดียอดเยี่ยมก็พอแล้ว.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

5บทความ

นตันใจครับ...

วานนี้ (๑๔ มกราคม) พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน

แทนพระองค์ 

ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำาเร็จการศึก                                                                               

ษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒�๒๕๖� �๒๕๖� 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕ ของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำานวน ๒,�๖๘ คน  

จาก ๒๒ คณะ ๑ บัณฑิตวิทยาลัย และ ๑ สถาบัน  

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒน                                                                        

ชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตรา                                                                              

จารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิท 

ยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปอย่างราบรื่นเหมือน

ทุกปีที่ผ่านมา 

เห็นภาพถ่ายผู้สำาเร็จการศึกษานั่งเต็มหอประชุม ตื้นตัน

แทนพ่อแม่ผู้ปกครองครับ 

สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปี ๒๕๖��๒๕๖๔ จะมีพิธีพระ 

ราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัช                                                                          

สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จพระราช 

ดำาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗� และปฏิบัติสืบ

ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังแรกแห่งกรุงสยาม  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำารัส ใจความ

ตอนหนึ่งว่า

“…ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างย่ิง ท่ีได้มีโอกาสมาให้

ปริญญาแก่นักเรียนมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในวันนี้ นับเป็น

๒,๓๖๘ คน ที่เชียงใหม่

วันสำาคัญสำาหรับประวัติการของประเทศสยามด้วย เพราะว่าไม่ว่า

ประเทศใดๆ ความเจริญของประเทศนั้นย่อมวัดด้วยความเจริญ

ของการศึกษานั้นอย่างหนึ่ง…”

พิธีสำาเร็จการศึกษานี้ เริ่มจัดใน สหรัฐอเมริกาหรือหลาย

ประเทศในทวีปยุโรป ต่อมาแทบทุกประเทศทั่วโลกต่างก็มีพิธีนี้

ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

สำาหรับประเทศไทย ให้ความสำาคัญกับการสำาเร็จการศึกษา

ของนิสิตนักศึกษา มาตั้งแต่ยุคแรกๆ 

การที่พระบรมวงศ์คือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ 

เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบล                                                                                  

รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ 

องค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จฯ แทนพระองค์  

ไปในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยต่างๆ สืบเนื่อง 

จากการให้ความสำาคัญกับการศึกษาไทย 

แต่น่าเสียดายท่ีคนรุ่นหลัง ลืมรากเหง้า มองวัฒนธรรมชาติ

ตัวเองเป็นเรื่องล้าหลัง และต้องการยกเลิกส่ิงท่ีสร้างมาร่วมร้อยปี 

ข้อมูลจากหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยามเอาไว้ดังนี้ครับ 

“ด้วยวันที่ ๒๕ ตุลาคมศกนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จะเสด็จพระราชดำาเนินพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตของจุฬา 

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังน้ีเป็นคร้ัง                     

แรกอันพึงบังเกิดขึ้นในประเทศสยาม สำานักท่านเป็นสำานักศึกษา                    

แห่งหนึ่ง ถ้าท่านสนใจในเรื่องนี้จะแต่งผู้แทนไปประชุมในการนี้                                                                                       

แล้ว มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับ และขอเชิญไป ณ ตึกมหาวิทยา 

ลัยด้านถนนสนามม้า เวลา ๑๖.�๐ นาฬิกา...”

จดหมายเชิญฉบับน้ีมหาวิทยาลัยส่งไปยังหน่วยงาน ๑๑ แห่ง                                                                                           

ได้แก่ 

สยามโซไซเอตี 

อัลลิยะอังซ์ ฟรังเซส์

โซซิเอตา อันเตลิเฆียรี

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

สภากาชาดสยาม

วชิรพยาบาล

มหามงกุฎราชวิทยาลัย

ราชบัณฑิตยสภา

กรมร่างกฎหมาย 

และโรงเรียนกฎหมาย 

ผู้ที่ได้รับเชิญครั้งนั้นมีหลายกลุ่ม ได้แก่ พระบรมวงศานุ

วงศ์ เสนาบดี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทหาร

เรือ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงกลาโหม กระทรวง

เกษตราธิการ กระทรวงพาณิชและคมนาคม กระทรวงวัง กรม

ราชเลขาธิการ กรมพระคลังข้างที่  เอกอัครราชทูตของประเทศ

ท่ีส่งมาประจำาในประเทศไทย  อาจารย์พิเศษของจุฬาลงกรณ์มหา                        

วิทยาลัย อาจารย์เก่า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ และผู้เกื้อหนุน                                                                                

โรงพยาบาลศิริราช  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชชบัณฑิต

หรือแพทยศาสตรบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มีขึ้นที่ห้องซึ่งอยู่ชั้นบน ด้านสนามม้า (ตึก ๑ คณะอักษร

ศาสตร์ในปัจจุบัน) ของมหาวิทยาลัย

จะเห็นได้ว่า การเริ่มต้นของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ในประเทศไทย เป็นงานที่สำาคัญ ให้เกียรติผู้สำาเร็จการศึกษา

อย่างมาก

ปัจจุบันการที่พระบรมวงศ์ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปใน

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ คือ

การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนี้จากอดีตมิให้จางหายไป 

คือการให้เกียรติผู้สำาเร็จการศึกษา

ฉะนั้นคนรุ่นใหม่บางกลุ่มพึงรู้ไว้ อย่าตกเป็นเหยื่อของ

คนชั่วคิดทำาลายชาติ ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการ

ต่อต้านการรับปริญญาบัตร

เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดจากเครือข่ายล้ม

ล้างสถาบันต้องการปลุกกระแสนำาไปสู่สิ่งที่ตัวเองต้องการ 

ใช้ โครงข่ายในโซเชียลเคลื่อนไหวสอดรับกัน 

วันสองวันมานี้ สมศักดิ์ เจียม เคลื่อนไหวกรณี พิธีพระ 

ราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถี่ยิบ ร่วมกับเพจ

ล้มเจ้า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ก็เป็น

หนึ่งในการชิงการนำาทางความคิด จากโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่  

๑๒ มกราคมที่ผ่านมา 

...ประเทศนี้มีปัญหาหลายเรื่อง จำาเป็นต้องพูดทุกเรื่อง

เพื่อให้นำาไปสู่การแก้ไขปัญหา

แต่โจทย์ของปี ๒๕๖๕ ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องทำาให้การพูด

เรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กลายเป็นเรื่องปกติ หรือที่คำาภาษา

อังกฤษใช้คำาว่า “Normalization”

ทำาให้การพูดเรื่องน้ีเป็นเรื่องปกติ เป็นประเด็นสาธารณะ  

เป็นเรื่องที่ต้องปฏิรูป เหมือนที่ต้องพูดเรื่อง การปฏิรูปกองทัพ 

การปฏิรูประบบราชการ ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ การปฏิรูป

ตำารวจ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งองคาพยพ หรือแม้แต่

พูดเรื่องการจัดการทุนผูกขาด ฯลฯ...

ครับ...นี่คือภาพรวมการเคลื่อนไหว ในปี ๒๕๖๕ เพื่อลด

ความสำาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ลง

แต่...ปี ๒๕๖๕ จะเป็นปีท่ีประชาชนท่ียึดม่ันในชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ แสดงให้เห็นถึงความภักดีมากกว่าปีก่อนๆ เช่นกัน 

เช่นท่ีผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 

๒,�๖๘ คน เพิ่งทำาไป.

นี่คือวัฒนธรรม

พกแก้วจานชามทุกคามเขต

ภาชนะ สเตนเลส จะดีหลาย

มีภาชนะส่วนตัวไม่กลัวตาย

ช่วยป้องกันโรคร้ายขอรับรอง

ล้างแก้วจานชาม ห้ามรอเดี๋ยว

ดวงแดเด็ดเดี่ยวก่อนเที่ยวท่อง

ออกตากแดดประจำาถูกทำานอง

ผู้สอดคล้องสังคมอย่างสมควร

ฟุตบอลและพรรคการเมืองต้องเล่นเป็นทีม

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าวฟุตบอลพี่เมียลีกวันนี้ นอกจากลิเวอร์พูลติดไวรัสทั้ง                                                                             

ผู้จัดการทีมและผู้ช่วยผู้จัดการทีมรวมทั้งนักเตะ จนต้องเลื่อน                                                                                 

เกมคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศออกไป ยังมีข่าวความแตกแยก

ในสโมสรแมนยู ที่ต้นฤดูกาลปรมาจารย์เฟอร์กีไปดึงศิษย์รักที่

ย้ายออกจากแมนยูไปยี่สิบปีแล้ว แย่งตัวมาจากสโมสรแมนซิที่

ศิษย์รักต้องการย้ายไปซบก่อน แสดงว่าโรนัลโดให้ความสำาคัญ

กับตัวเองมากกว่าสโมสรที่ปลุกปั้นเขาให้เป็นดาวจรัสแสง สิ่ง

ที่โรนัลโดได้ก็คือรายได้ต่อสัปดาห์สูงที่สุดในทีม พร้อมอิทธิพล

เรียกว่าผู้จัดการต้องจัดทีมเพื่อโรนัลโด เป็นเหตุให้เส่ียลูกอมต้อง

ถูกขับออกจากสโมสร เพราะผลงานตกต่ำาเนื่องจากต้องจัดทีม

เพื่อโรนัลโด ขนาดตอนต้นฤดูกาลเสี่ยลูกอมจัดให้ โรนัลโดเป็น

ตัวสำารอง เพราะกรำาศึกมาหลายนัดมากเกินคนอายุเกือบ ๔๐ 

ปี ยังถูกปรมาจารย์เฟอร์กีตำาหนิ ว่าทำาไมไม่จัดตัวดีท่ีสุดลงสนาม

แผนการเล่นของแมนยูที่วางไว้ตอนต้นก็คือ ใช้สามประ 

สานกองหน้าวัยรุ่น ใช้ความเร็วและความแรงเข้าโจมตี (แรช 

ฟอร์ด�ซานโช�กรีนวูด) แต่เมื่อสโมสรซื้อโรนัลโดมาเพื่อขาย

เสื้อหมายเลข ๗ ทำาให้ผู้จัดการทีมต้องเปลี่ยนแผน โดยมีโรนัล

โดเป็นหัวหอก ให้ทั้งทีมประสานงานส่งบอลให้ โรนัลโดอย่าง

เดียว แต่เป็นเพราะอายุท่ีไม่เหมาะกับแผนการเล่นทำาให้ผลงาน

แมนยูตกต่ำา เพราะหวังพึ่งแต่หัวหอกสากกะเบือ ที่หลายๆ ทีม

จับทางได้อย่างง่ายดาย วันนี้แมนยูแตกสามัคคี ผู้จัดการทีม

ชั่วคราวสั่งให้นักฟุตบอลทั้งทีมฟิตแบบเกินร้อย เสียบอลต้อง

รีบแย่งกลับคืน ยกเว้นโรนัลโดที่ทำาบอลเสียก็เอาแต่เรียกบอล

จากเพื่อนโดยไม่ช่วยไล่

เมื่อฟุตบอลเล่นแบบ วันแมน แอนด์ เท็นแมนซัพพอร์ต 

ผลงานจึงต่ำาเตี้ย เพราะทีมไร้สามัคคี แล้วหันมามองการเมือง 

พรรคการเมืองก็ต้องมีสามัคคีภายในพรรค แต่พรรคการเมือง

ของไทยก็ไม่แตกต่างกับแมนยู คิดว่าฉันเป็นคนสำาคัญ ต้องการ

อะไรพรรคต้องประเคนให้ เมื่อไม่ได้ดังใจก็ประกาศลาออกตั้ง

พรรคใหม่ วันนี้ พปชร.ที่มีปรมาจารย์ป้อมเป็นหัวหน้าพรรค

เลือกที่จะอุ้มเสี่ยแป้ง (โรนัลโด พชปร.) อะไรๆ ก็ต้องผ่าน

เสี่ยแป้ง เสี่ยแป้งต้องการอะไรก็ต้องได้ตามปรารถนา ทำาให้

พรรคแตกสามัคคีเป็นเสี่ยงๆ มาแล้วหลายรอบ ก็ต้องคอยดู

กันว่าคอนเนกชันระหว่างปรมาจารย์ป้อมกับเสี่ยแป้งจะไปถึง

ดวงดาวหรือไม่

สุดท้ายก็ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เป็นเพราะ ส.ส.ย้าย

พรรคง่ายยิ่งกว่าโสเภณีย้ายสำานัก แล้วตั้งพรรคการเมืองง่าย

ยิ่งกว่าเปิดผับ ดังนั้นนักการเมืองและพรรคการเมืองจึงเป็น

เพียงบริษัทจำากัดทำาธุรกิจการเมืองเท่านั้น.

แก้หวยแพง

 * สักวา “การเมือง” มากเรื่องยุ่ง

เสือร้ายไม่เท่ายุงมุ่งลอบกัด

สารพันดูดเลือดมาสารพัด

เดินตุปัดตุเป๋จนเซซวน

ได้เห็นผลโพลแล้วพลันแจ้วเจื้อย

เชียร์กันอยู่เรื่อยเรื่อยเหนื่อยยิ้มสรวล

วาดลวดลายในอารมณ์พอสมควร

ยุบสภาลาออกด่วน “ชวนหัว” เอย.

  ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เขตบางเขน 

กทม.

 

 * สักวา “บทสุดท้าย” นิยายรัก

กลุ่มสามสอสามสักสามศักดิ์ศรี

มากอำานาจวาสนาบารมี

เพิ่มสอสี่สอห้าฮากันตรึม

ครั้นสอเสือเมื่อสอสิงห์เป็นลิงค่าง

ก็ปล่อยวางสร้างพรรคใหม่ใหญ่กระหึ่ม

ฝูงวัวควายช้างม้ามาแทรกซึม

อีกฝ่ายขรึมแน่นอน “ถูกตอน” เอย.

  ผศ.ดร.วาสนา บุญสม/เขตบางเขน กทม.

    

 * สักวา “ฝิ่นสะพรั่ง” ป่าทั้งป่า

ทหารเห็นเต็มตาว่าดอกสวย

บานเพราะคนเพราะธรรมชาติอำานวย

ต่างร่ำารวยเหนือความตายคนหลายคน

คือความจริงยิ่งใหญ่ในโลกนี้

ซึ่งไม่มีอาเพศถามเหตุผล

ซีไอเอ, เคจีบี มีเวทมนตร์

ให้ล่องหนล่องหาย “เสียดาย” เอย.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

     

 * สักวา “สอง พ.ศ.” พอไสว

รับรายได้เต็มกระตั้กยักโน่น,นั่น

คนอิจฉาล่าไก่แล้วไล่ทัน

ร้องไห้กันสนุกปลุกหัวเราะ

สึกไปเล่นละครแกะสอนแพะ

พูดแบ๊ะแบ๊ะตามเรื่องเขื่องให้เหมาะ

แม่ยกมีมากมายใจจำาเพาะ

สนองคุณเหนาะเหนาะ “เจาะไข่” เอย.

  ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

 ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตดอนเมือง กทม.

อนุชา นาคาศัย

ตื้

เ



จ่อเก็บ‘ค่าเหยียบแผ่นดิน’

อนาคตความสุขของผู้สูงวัย

‘สังคมไทย’พร้อมหรือยัง?

ธกส.โอนเงินประกันให้ผู้ปลูกยางเฟส3
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6 เศรษฐกิจ

ต่างชาติโดนหัวละ300บาทต่อครั้ง/ดีเดย์1เม.ย.65

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

ราชดำาเนิน • “ท่องเที่ยว” จ่อชง ครม. เคาะเก็บค่าเหยียบแผ่น

ดินจากต่างชาติ หัวละ 300 บาทต่อครั้ง คนไทยไม่ต้องจ่าย เล็ง

เดินเครื่อง 1 เม.ย.65 คาดโกยรายได้ 1.5 พันล้านบาทจากนักท่อง

เที่ยวต่างชาติ 5 ล้านคน

าจารย์เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เผยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

เตรียมผู้สูงวัยไทยในอนาคตให้พร้อมเป็นพลเมืองแอคทีฟ 

พึ่งพาตนเอง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง มั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่

สำาคัญคือมีส่วนร่วมทางสังคม รัฐและเอกชนต้องพร้อมหนุนทุกมิติ

องค์การสหประชาชาติระบุประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” 

โดยสมบูรณ์นับต้ังแต่ปี 2564 ตามเกณฑ์ประชากรวัยเกิน 60 ปีมีกว่า 

20% ของประชากรในประเทศ ขณะท่ีอัตราการเกิดต่ำาเพียง 6 แสนคน

ต่อปี สาเหตุมาจากครอบครัวสมัยใหม่ไม่ต้องการมีบุตรและการแต่งงาน

ช้า และจากโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนไปของประเทศไทยน้ีเอง

จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ชีวิตของผู้สูงวัยไทยใน

วันนี้และวันหน้าจะเป็นอย่างไร คนไทยและสังคมไทยเตรียมความ

พร้อมไว้แค่ไหน อะไรคือสิ่งที่ทุกฝ่ายควรเตรียมความคิดและลงมือ

ทำา นพพล วิทย์วรพงศ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตในมุม 

“เศรษฐศาสตร์” เพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชน เอกชน และ

รัฐ เตรียมการรับมือผลกระทบที่กำาลังเกิดขึ้น เพื่อสร้างความสุขและ

คุณภาพชีวิตในบั้นปลายของทุกคนที่กำาลังจะเป็นผู้สูงวัยในวันหน้า

เศรษฐศาสตร์และความสุขผู้สูงวัย

ความสุขในมิติเศรษฐศาสตร์ยังถือเป็นเรื่องใหม่ที่เริ่มพูด

ถึงกันในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมา โดยนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปสนใจ

แนวคิดเรื่อง “อรรถประโยชน์” มากกว่า “ความสุข” เพราะมอง

ว่าความสุขคำานวณไม่ได้ และผู้บริโภคก็อาจไม่ได้รับความสุขจาก

สินค้าและบริการที่ซื้อหากันได้ด้วยเงินตรา ขณะที่ นพพล มองต่าง

ออกไป โดยระบุว่า หากมองไกลออกไปกว่ามิติทางเศรษฐศาสตร์ก็

จะเจออีกแนวคิดซึ่งใกล้เคียงกัน คือ แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต โดย

องค์การอนามัยโลก (WHO) มองว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุประกอบ

ด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1.การมีอิสรภาพ, 2.ความสามารถในการสัมผัส 

หรือรับรู้สิ่งต่างๆ ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น เป็นต้น, 

3.ทัศนคติต่อความตาย, 4.เมื่อมองกลับไปในอดีต ท่านรู้สึกมีความสุข

  

หรือไม่ และหากมองอนาคตยังมีความหวังหรือมีความสุขอยู่หรือไม่, 

5.ความรู้สึกใกล้ชิด และ 6.การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยคุณภาพ

ชีวิตเหล่านี้จะชี้ ได้ว่าคนมีความสุขหรือไม่!?!?

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต

ทั้ง 6 ด้านข้างต้นนั้นเป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรมและกว้างมาก 

สามารถย่อยลงได้อีกให้เป็นปัจจัยแห่งความสุขที่จับต้องได้ 3 ประการ 

คือ 1.รายได้ที่มั่นคงเพียงพอ 2.สุขภาพที่ดีเพียงพอ และ 3.การมีส่วน

ร่วมกับสังคมอย่างดีเพียงพอ หากผู้สูงอายุมีสามข้อนี้ก็อาจเรียกได้ว่า

ท่านมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี นพพล กล่าวเสริม

การมีบุตรรับประกันความสุขในบั้นปลายชีวิต?

ผลการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่า การมีบุตรหรือ

ไม่มี ไม่ได้สัมพันธ์กับความสุขในชีวิตผู้สูงวัยแต่อย่างใด ตรงข้ามกับ

ประเทศกำาลังพัฒนา (ประเทศรายได้ต่ำา-ปานกลาง) ที่เผยว่าการมี

บุตรเกี่ยวโยงกับระดับความสุขของคนสูงวัย

ในประเทศไทย เราไม่มีกระบวนการช่วยเหลือผู้สูงอายุในทาง

อื่นมากนัก การมีลูกจึงเท่ากับการมีหลักประกันของคุณภาพชีวิตใน

ยามสูงวัย ในด้านรายได้ ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำางานแล้วและมีลูกก็ยังมีลูก

ให้พึ่งพาได้ ในด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุที่มีลูกก็อาจมีสุขภาพดีกว่าคนไม่มี 

เพราะมีคนคอยดูแลและพาไปโรงพยาบาล และสุดท้าย ในด้านสังคม 

การมีลูกยังทำาให้ผู้สูงอายุรู้สึกยังมีส่วนร่วมในสังคม ทำาให้รู้จักเพื่อน

บ้านที่มีลูกเล่นด้วยกันหรือครอบครัวของเพื่อนลูก การมีลูกจึงเป็น

ปัจจัยสำาคัญของความสุข ผิดกับโลกตะวันตกที่ผู้สูงอายุยังพอมีรายได้ 

พอดูแลตัวเองได้ หรือไม่ก็ได้รับสวัสดิการรัฐโดยไม่ต้องพึ่งบุตรหลาน 

การมีหรือไม่มีลูกจึงไม่ใช่เงื่อนไขของความสุขในชีวิต

ในประเทศที่สวัสดิการรัฐยังดีไม่พอ เช่น ประเทศไทย ครัว

เรือนจึงต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุแทนรัฐ การมีบุตรจึงสำาคัญ 

ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของลูกหลานจึงจำาเป็นสำาหรับสังคมผู้สูงอายุไทย 

นอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของคนรุ่นลูกรุ่นหลาน

แล้ว รายได้ของบุตรยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองของ

คำาตอบคือสวัสดิการรัฐ หรือเพิ่มแรงจูงใจให้มีบุตร?

การที่คนในสังคมไม่นิยมมีบุตรทำาให้คนวัยทำางานลดลง ซึ่งโดย

นัยทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงผู้มีกำาลังชำาระภาษีให้แก่ส่วนกลางย่อม

น้อยลง รวมถึงคนที่ทำางานและช่วยดูแลผู้สูงอายุในอนาคตน้อยลง

ด้วยเช่นกัน แต่นั่นไม่ควรเป็นเงื่อนไขว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุในอนาคตจะ

หายไป รวมถึงความสุขของผู้สูงอายุด้วย

สำาหรับผู้ที่อยากมีลูก ควรมีลูกเพราะอยากมี ไม่ใช่อยากมีด้วย

ความคาดหวังให้ลูกมาเลี้ยงดูตนในยามชรา ซึ่งเป็นความคาดหวัง

เหมือนการลงทุน การคิดแบบนี้นับว่าเสี่ยงเพราะอาจเป็นการลงทุน

ที่ล้มเหลวก็ได้ เนื่องจากขาดหลักประกันว่าลูกหลานจะมาเลี้ยงดูใน

อนาคต ประเด็นจึงกลับไปที่สวัสดิการรัฐว่าจะทำาอย่างไรให้ทั้งคนที่มี

ลูกและไม่มีนั้นมีความสุขใกล้เคียงกันทุกช่วงวัย

ท้ังน้ี มองว่าเพศแม่คือบุคคลสำาคัญในนโยบายน้ี ดังน้ันหากเชื่อ

ว่าการมีบุตรจะช่วยให้พ่อแม่ในวัยเกษียณมีความสุข รัฐไทยก็ต้องปรับ

ทัศนะ เน้นการให้โอกาสท้ังหญิงและชายในตลาดแรงงานอย่างเท่า

เทียมกันมากข้ึน เพราะท้ังสองฝ่ายต้องทำางานและช่วยเหลือกันระหว่าง

การเล้ียงดูบุตรเพื่อคุณภาพชีวิต

ในบ้ันปลาย

“พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด” 

คำาแนะนำาสำาหรับผู้สูงวัยยุค 

Hyper Aged Society

สำาหรับผู้สูงวัยในอนาคต 

ซึ่งหมายถึงประชากรวัยเด็ก

และวัยทำางานปัจจุบัน นพพล 

แนะว่า ควรเตรียมตัวให้

พร้อม ทั้งสุขภาพร่างกายตัว

เอง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และเครือข่ายทางสังคม เพื่อการ

พึ่งตนเองให้มากที่สุด ขณะที่รัฐ

ก็ต้องพิจารณาความต้องการที่

ละเอียดอ่อนของผู้สูงอายุ ไม่

ว่าจะเป็นความต้องการบริการ 

ด้านสุขภาพ เครือข่ายทางสังคม 

ระบบบริการด้านกฎระเบียบ

ต่างๆ และความมั่นคงในสถานะ

ทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาไป

พร้อมกันทุกมิติ!.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประ                                      

การ รมว.การท่องเท่ียวและกีฬา                                            

เปิดเผยถึงกรณีการเก็บค่าเหยียบ 

แผ่นดิน หรือท่ีเรียกอย่างเป็นทาง 

การว่า “ค่าธรรมเนียมการท่อง

เที่ยว” จะเป็นการจัดเก็บเฉพาะ

จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่ เดินทางเข้ามาประเทศไทย

เท่านั้น ซึ่งกระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬาได้มีการศึกษา

วิเคราะห์อย่างรอบด้าน ทั้งด้าน

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

ผลกระทบ การวิเคราะห์เชิง

เศรษฐมิติ

นอกจากนี้ จากการสอบ 

ถามความคิดเห็นเชิงลึกจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่อง

เที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

พบว่า อัตราการจัดเก็บท่ีเหมาะสม                                                   

เป็นรายละ 300 บาทต่อคร้ัง                                                

สำาหรับการเดินทางเข้าประเทศ 

ไทย ซ่ึงได้กำาหนดไว้ว่าเงินจำานวน 

300 บาทดังกล่าวนี้จะนำาเข้า

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว                                

ไทยประมาณ 50% ซื้อประกัน

ภัยสำาหรับนักท่องเที่ยว 20% 

(ระยะเวลาความคุ้มครอง 45 วัน) 

ส่วนเงินที่เหลือประมาณ 20-

30% จะเป็นค่าใช้จ่ายในการว่า                                             

จ้างบริษัทหรือหน่วยงานที่มี

ความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหาร

จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

“เร็วท่ีสุดน่าจะสามารถเร่ิม                                              

จัดเก็บได้วันที่ 1 เม.ย.2565 ซึ่ง

ขณะนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการการท่องเท่ียว                                                 

แห่งชาติ และจะนำาเข้าที่ประ 

ชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และ

นำาเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ต่อไป” นายพิพัฒน์กล่าว

ท้ังน้ี หากกระบวนการ

เสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ี

กำาหนด คาดว่าปีงบประมาณ 

2565 (เม.ย.-ก.ย.65) จะสามารถ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่อง

เท่ียวได้ประมาณ 1,500 ล้าน

บาทจากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 5 

ล้านคน

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าน้ี

กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬาประ 

เมินว่า ต้ังแต่เดือน ม.ค.2565 

เป็นต้นไป ประเทศไทยจะมี

จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เพิ่มขึ้น โดยตามแผนการเปิด

ประเทศระยะ 3 (ตั้งแต่ ม.ค.65 

เป็นต้นไป) รัฐบาลมีแผนเปิด

จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับ                                                

เพื่อนบ้าน (มาเลเซีย เมียนมา 

ลาว กัมพูชา) เพื่อรองรับนักท่อง                                                    

เที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ในปี  2565 

ประเทศไทยจะมีจำานวนนักท่อง

เที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 

8-15 ล้านคน และนักท่องเที่ยว

ในประเทศเดินทาง 160 ล้าน

คน-ครั้ง มีรายได้รวม 1.3-1.8 

ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ คาดการณ์ดังกล่าว

อยู่บนสมมุติฐานว่าจะมีนักท่อง

เที่ยวต่างชาติ 8 ล้านคน หาก

สามารถเปิดด่านค้าชายแดนกับ                                             

เพื่อนบ้านได้ในไตรมาส 1/2565 

และจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ถึงเป้า 15 ล้านคน หากสามารถ

เปิดพรมแดนกับเพื่อนบ้านได้                                          

และมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทาง

เข้าไทยในครึ่งหลังของปีนี้ หรือ

หากไม่สามารถเปิดด่ านค้ า

ชายแดนกับเพื่อนบ้านได้ ปีนี้

ไทยน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติประมาณ 6-7 ล้านคน.

BOIผนึกเจโทร

ขยายโอกาส

ลงทุนไทย-ญี่ปุ่น

‘พาณิชย์’เจาะลึกการค้าในRCEP

อ

ไทยโพสต์ • นางสาวดวงใจ 

อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บี

โอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอ และ

องค์การส่งเสริมการค้าต่าง

ประเทศของญี่ปุ่น หรือเจโทร 

ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOC) เพื่อส่ง

เสริมการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่น

ในประเทศไทยแบบภาคี ให้

ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด                                

มากขึ้น ในการส่งเสริมให้

บริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการ

ในประเทศไทยขยายการลงทุน

เพิ่มเติม โดยเฉพาะการลงทุน

ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัย                                  

และพัฒนาเพื่อต่อยอดอุตสาห 

กรรมในประเทศไทย

“ความร่วมมือเป็นภาคี

ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ใน                                    

การบรรลุ เป้าหมายเพื่อส่ง

เสริมการลงทุนระหว่างสอง

ประเทศอย่างใกล้ชิดมากขึ้น                                      

รวมถึงการมีส่วนร่วมในนโย 

บายสำาคัญในการสร้างห่วง

โซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

ระหว่างไทยและญี่ปุ่น รวมทั้ง                                              

ผลักดันนโยบายบีซีจีของรัฐ                                              

บาล เพื่อยกระดับภาคอุตสาห 

กรรมไทยในอนาคต” นางสาว

ดวงใจกล่าว

สำาหรับในช่วงที่ผ่านมา

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการลงทุน

โดยตรง (FDI) ในประเทศไทย

สูงสุดเป็นอันดับ 1 โดยในปี 

2564 มีโครงการยื่นขอรับการ

ส่งเสริมการลงทุนรวม 178 

โครงการ คิดเป็น 22.7% จาก

โครงการลงทุนต่างประเทศทั้ง                                            

หมด มูลค่าเงินลงทุนรวม 80,733 

ล้านบาท คิดเป็น 17.7% ของ                                

มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประ 

เทศทั้งหมด ขณะที่การลงทุน

ในอุตสาหกรรมบีซีจี ในช่วง

ปี 2564 มีมูลค่าขอรับการส่ง

เสริม 152,434 ล้านบาท หรือ

คิดเป็น 23.7% จากมูลค่าเงิน

ลงทุนรวมทั้งหมด.

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” ชี้

เป้าใช้ประโยชน์จาก RCEP 

ยกระดับการค้า เพิ่มโอกาส

แก่ผู้ประกอบการไทย เผย

ผลไม้สามารถใช้วัตถุดิบจาก

สมาชิก 15 ประเทศมาผลิต

และส่งออกได้

นายสินิตย์ เลิศไกร                                        

รัฐมนตรีช่วยว่ าการกระ 

ทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้

มอบหมายให้กรมเจรจาการ

ค้าระหว่างประเทศชำาแหละ

ผลประโยชน์ของไทยที่จะ

ได้รับจากความตกลงหุ้น

ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิ 

ภาค (RCEP) ที่เริ่มมีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.

2565 ที่ผ่านมา ในแง่ของ

การใช้ประโยชน์ วิธีการใช้                                    

ประโยชน์ และตัวอย่างการ                                      

ใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้ประ 

กอบการไทยได้ศึกษาและ

ใช้เป็นแนวทางในการขยาย

การค้ากับประเทศสมาชิก 

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” ลุยโอน

เงินประกันรายได้เกษตรกรชาว 

สวนยาง ระยะที่ 3 รอบที่ 1-2 

เพิ่มเติม และรอบที่ 3 เข้าบัญชี

เกษตรกรแล้วกว่า 4.8 แสนราย 

เป็นวงเงิน 568 ล้านบาท

นายกษาปณ์ เงินรวง                                        

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ                                        

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

บ ริ ห า ร จั ด ก า รและพัฒนา

คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าว ปีการผลิต 2564/65 ครั้ง

ที่ 3 แก่เกษตรกร 62,374 ราย 

เป็นเงิน 490 ล้านบาท เพื่อ

ช่วยเหลือและบรรเทาความ

เดือดร้อนของเกษตรกร รวมถึง

เป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแล

รักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อท่ี

จะมี โอกาสขายข้าวในราคาท่ี

สูง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้

เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน ปีการผลิต 

2564/65 รอบท่ี 1 กับกรมส่ง

เสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 

บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่

เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน 

เป้าหมายเกษตรกรจำานวน 4.69 

ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณ

จำานวน 53,871.84 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เกษตรกร

สามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน                                            

ได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A- 

Mobile ตลอด 24 ช่ัวโมง และจะ

มีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชี

ผ่าน LINE Official BAAC Family 

กรณีท่ีลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC                                         

Connect รวมถึงสามารถเบิกถอน

เงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.ท่ัว

ประเทศ.

RCEP ได้เพิ่มขึ้น

ท้ังน้ี ในด้านสินค้า RCEP 

จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการทำาการ                       

ค้ า ให้กับผู้ ประกอบการไทย 

เพราะสมาชิก RCEP ได้ยกเลิก

ภาษีนำาเข้าสินค้าจากไทย จำานวน 

39,366 รายการ โดยลดภาษี

เหลือ 0% ทันที จำานวน 29,891 

รายการ เช่น ผลไม้สดและ

แปรรูป สินค้าประมง น้ำาผล

ไม้ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง                        

รถยนต์และส่วนประกอบ พลาสติก 

เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และคอมพิวเตอร์และส่วนประ 

กอบ เป็นต้น

สำ า ห รั บ กฎถิ่ น กำ า เ นิ ด

สินค้า ที่ RCEP ได้มีการปรับปรุง

เงื่อนไขให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ซึ่ง

จากการศึกษาของกรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ พบว่า                      

ไทยสามารถใช้ วั ตถุดิบจาก

ประเทศสมาชิก 15 ประเทศ 

ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ 

ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

และนิวซีแลนด์ โดยนำามา

ผลิตและสามารถส่งออกไป

ตลาด RCEP รวมทั้งได้รับ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและ

การใช้กฎถิ่นกำาเนิดสินค้า

เดียวกันในแต่ละสินค้า ซึ่ง

จะช่วยลดต้นทุนและความ

ยุ่งยากในการบริหารจัดการ 

จากสมาชิก RCEP เข้ามา

ผลิตและสามารถจำาหน่ายใน

ตลาด RCEP

“ขอให้ผู้ประกอบการ 

เกษตรกร หรือผู้สนใจทำาการ

ค้าในตลาด RCEP เร่งใช้ประ                                           

โยชน์จากความตกลง ทำา  

ความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยว                                          

ข้องของแต่ละประเทศสมาชิก 

และศึกษาพฤติกรรมของผู้

บริโภค ตลอดจนช่องทางการ

จำาหน่ายทั้งตลาดออนไลน์

และออฟไลน์ เพื่อสร้างแต้ม

ต่อทางการค้าในตลาด RCEP 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นาย

สินิตย์กล่าว.

นครชัยแอร์จัดโปรรถเช่าเหมาเดินทาง

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการบริษัท นคร

ชัยแอร์ จำากัด เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมการเดินทางเป็นหมู่คณะ

อย่างปลอดภัย สนองตอบความต้องการของผู้มีความจำาเป็นต้อง 

เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ให้มีความเป็นส่วนตัวในการเดินทาง                                                                              

โดยกระจายจำานวนนักท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อลด                                                                            

ความเส่ียง เพ่ิมความปลอดภัยในช่วงระหว่างเดินทางมากข้ึน สอด                                                             

คล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทนคร

ชัยแอร์จึงได้จัดโปรโมชันรถเช่าเหมา “WEEKDAY SPACIAL” 

โดยสามารถจองเพื่อเดินทางตามเงื่อนไขที่กำาหนดได้ตั้งแต่วันที่ 

16 ม.ค.-31 พ.ค.2565 เดินทางได้ถึง 15 มิ.ย.2565

ลูกค้า ธอส.แห่ปรับโครงสร้างหนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระบุว่า จากข้อมูลตั้งแต่

วันที่ 24 ธ.ค.2564-11 ม.ค.2565 พบว่า มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้ง

ความประสงค์เข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนแล้ว 

จำานวน 50,592 บัญชี คิดเป็นเงินต้นคงเหลือ 53,280 ล้านบาท 

โดย ธอส.ยังคงเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม

มาตรการที่ 18 สำาหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ และ

มาตรการที่ 19 สำาหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่อแฟลต ถึงวันที่ 

25 ม.ค.2565 ส่วนมาตรการที่ 17 สำาหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ 

NPL และลูกค้า NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้นั้น 

สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้

ไทยจับมือ A-GSPC เรียกร้องเร่งพิจารณา GSP

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

เปิดเผยถึงความคืบหน้าการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากร (GSP) ที่สหรัฐให้แก่ประเทศต่างๆ รวมถึงไทย ซึ่งหมด

อายุลงเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้สหรัฐอยู่ระหว่างการ

ดำาเนินขั้นตอนเพื่อผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการ GSP ซึ่ง

ในส่วนของการดำาเนินการของไทย ได้ร่วมกับกลุ่ม Alliance for 

GSP Countries (A-GSPC) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่ได้

รับสิทธิ์ GSP ที่ปัจจุบันมีสมาชิกจำานวน 27 ประเทศ ยื่นหนังสือ

ขอให้รัฐสภาสหรัฐเร่งพิจารณาร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการ 

GSP โดยเร็ว

ธพว.เปิดตัว 3 สินเชื่อใหม่คิกออฟ 17 ม.ค.นี้

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ได้ดำาเนินนโยบายช่วย   

เหลือเอสเอ็มอี ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ                                                                    

ประกอบด้วย 3 โครงการสินเชื่อ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีตลอดอายุสัญญา สามารถแจ้งความประ                                                                            

สงค์ยื่นกู้ได้ท่ี สำานักงานกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำานัก 

งานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.2565-31 

พ.ค.2565 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อจะหมด

คลังการันตีคนละครึ่ง 4 มาก่อน มี.ค.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณี

กระแสข่าวว่า จะมีการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละ

ครึ่งระยะที่ 4 ในวันที่ 16 ม.ค.นี้ โดยให้ประชาชนกลุ่มเก่าที่เคย

ได้รับสิทธิ์กดยืนยันสิทธิ์ และให้ประชาชนกลุ่มใหม่จำานวน 5 ล้าน                                                                                 

คนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ว่า “ไม่เป็นความจริง ขอให้

ประชาชนอย่าหลงเชื่อ” ขณะนี้คลังยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

รายละเอียดการดำาเนินโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 อาทิ จำานวน

สิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ วันที่จะเปิดรับลงทะเบียน คาดว่าจะ

สามารถเปิดรับลงทะเบียนได้ในช่วงกลางเดือน ก.พ.2565 และ

สำาหรับวันเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคาดว่าจะอยู่ช่วงปลายเดือน ก.พ.

2565 ซึ่งกำาหนดการเดิมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 จะเริ่มใช้

ในวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.2565.

14/1/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,152.96 7,196.76 -2,043.80
 8,286.62 6,727.73 1,558.88
 33,395.84 34,455.42 -1,059.58
 44,151.31 42,606.81 1,544.51

90,986.73
-7.39

1,672.63

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.74 33.46
ยูโร 37.44 38.44
ปอนดสเตอรลิง 44.69 45.89
เยน (100 เยน) 28.58 29.43
หยวนจีน 4.90 5.30
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,600 28,700
ทองรูปพรรณ 28,091 29,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

คนรุ่นพ่อแม่ได้ด้วย ที่สำาคัญคือ รายได้เหล่านี้จะช่วยคลายความกังวล

ใจให้แก่ผู้อาวุโสในครอบครัว และย้ำาว่าพวกท่านยังมีตัวตนในบ้าน ซึ่ง

เป็นปัจจัยหนึ่งของสูตรความสุขตามความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์!

“ผมเชื่อว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า เทรนด์ในเรื่องของการพึ่งพา

บุตรหลานอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ แต่ ณ วันนี้ จากงานวิจัยที่ผ่านมา

เราสามารถพูดได้ว่า ผู้สูงอายุในไทยยังคงต้องพึ่งพาบุตรหลานเป็น

หลักอยู่ และเป็นปัจจัยสำาคัญของความสุข แต่หลังจากวันนี้อีกสิบ

หรือยี่สิบปี ความคาดหวังที่มีต่อลูกหลานอาจจะน้อยลงไปมาก ผู้สูง

อายุอาจจะต้องเริ่มสะสมเรื่องทุนทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้สามารถดูแลตัว

เองได้มากขึ้น แต่ถ้าเป็นแบบนั้น เราก็จะตั้งคำาถามต่อว่าเรามีกลไก

ที่ดีพอสำาหรับให้คนไทยรับมือกับความแก่ชราหรือยัง เพราะหากคุณ

คิดไว้แล้วว่าจะไม่พึ่งพาลูกหลาน นั่นหมายความว่าคุณต้องมีเงิน

และต้นทุนทางสังคมมากเพียงพอ และมีกลไกหรือบริการทางสังคม

รองรับ” นพพลกล่าว

ช่องว่างและการเติบโตของตลาดผู้สูงอายุในประเทศ

ตลาดสินค้าและบริการสำาหรับผู้สูงอายุมีแนวโน้มเติบโต แต่

ก็ยังไม่พอและไม่ทันกับจำานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมาก อายุยืนยาว

ขึ้น และอัตราการเสียชีวิตช้าลง ซึ่งหากตลาดไม่สามารถเติบโตตาม

ธรรมชาติได้ทัน นั่นหมายความว่าตลาดต้องได้รับการกระตุ้นจาก

รัฐ เช่น การให้แรงจูงใจทางด้านภาษีที่มากกว่าปกติสำาหรับผู้ที่สนใจ

ลงทุนในธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ หรือการให้เงินส่งเสริมการผลิตบุคลากร

ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุให้เพียงพอ รวมไปถึงการสร้างกระบวนการ

เยียวยาให้แก่บุคลากรเหล่านี้ เนื่องจากงานดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่งานง่าย

ที่ใครๆ ก็ทำาได้ เป็นต้น

“จริงๆ รัฐบาลก็มีแผนแม่บทรองรับไว้บ้างแล้ว เพียงแต่เรื่อง

นี้ต้องอาศัยกลไกการทำางานเชิงบูรณาการ ทั้งนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอีกหลายๆ มิติ ซึ่งสำาหรับเมืองไทย 

เมื่อไรก็ตามที่ต้องการการทำางานร่วมกันแบบนี้ก็มักจะไปได้ค่อนข้าง

ช้า” นพพล ระบุ

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14                                             

ม.ค.2565 ธนาคารได้ โอนเงิน

ประกันรายได้ตามโครงการประ 

กันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 

ระยะที่ 3 เข้าบัญชีเกษตรกร

โดยตรง สำาหรับรอบที่ 1-2 

เพิ่มเติม และรอบที่ 3 ให้แก่

เกษตรกรจำานวน 484,609 ราย                                       

เป็นเงิน 568 ล้านบาท สำาหรับ

โครงการประกันรายได้เกษตรกร

ชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เพื่อ

ให้เกษตรกรชาวสวนยางมีราย

ได้ที่แน่นอนจากการประกันราย

ได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

จากปัญหาราคายางตกต่ำาจาก

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น   

การประกันรายได้ตามการผลิต

แต่ละประเภท ได้แก่ ยางพารา

แผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 

60 บาท/กิโลกรัม น้ำายางสด 

(DRC 100%) ประกันราคา 57                                    

บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย                                         

(DRC 50%) ประกันราคา 23                                           

บาท/กิโลกรัม เป้าหมายเกษตรกร 

1.88 ล้านราย พื้นที่สวนยาง

กว่า 19.16 ล้านไร่ วงเงินงบ

ประมาณ 9,783.61 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ได้ โอน  

เงินตามโครงการสนับสนุนค่า                   
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marrygun55@gmail.com

ม้ว่าแปรงสีฟันที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรีจะมีราคา

ประหยัดที่คุณหาซื้อได้ตามร้านขายยา ที่สำาคัญสะดวก 

แต่แปรงสีฟันยอดนิยมจำานวนมากเหล่านี้ เป็นเพียง

เครื่องสั่นที่ได้รับการยกย่องหรือนิยม ซึ่งผู้คนที่ใช้แปรงสีฟัน

ไฟฟ้า ก็เหมือนกับการใช้แปรงสีฟันทั่วไปซึ่งใช้อยู่เป็นประจำา 

และนั่นทำาให้เกิดการถดถอยและการสลายตัวของเนื้อเยื่อ

เหงือก ในทางกลับกัน แปรงสีฟันไฟฟ้ามักจะมีขนแปรงที่

เคลื่อนที่แยกจากตัวแปรงสีฟัน ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องขัดถู ซึ่ง

อาจทำาให้ช่องปากไม่สะอาดเท่าที่ควร

ดังนั้น หากคุณเป็นคนที่รักความสะอาดของช่อง

ปาก และใช้เวลาแปรงฟันอย่างน้อย 2 นาที ควรมองหา

แปรงสีฟันที่มีคุณสมบัติของแปรงสีฟันที่มีขนแปรงหลาย

ระดับ หรือขนแปรงแบบทำามุม (แปรงสีฟันซิกแซ็กมีขน

แปรงหลายชนิดในอันเดียวกัน) ซึ่งจะขจัดคราบพลัคจาก

แบคทีเรียได้ดีกว่าแปรงที่มีขนแปรงแบนเรียบ ตามข้อมูล

ของสมาคมทันตกรรมอเมริกัน อีกทั้งควรเลือกแปรงสีฟัน

ไฟฟ้า ที่มีลักษณะขนแปรงดังกล่าวเช่นกัน

นอกจากนี้ ให้เลือกแปรงสีฟันที่มีหัวที่พอดีกับปากของ

คุณ สำาหรับคนปากเล็ก แปรงสีฟันที่มีหัวเล็กเป็นทางออกที่

ดีที่สุดของคุณ เนื่องจากมันช่วยให้คุณเข้าถึงทุกส่วนของปาก 

และขนแปรงสามารถเข้าไปในร่องและรูของฟันที่เล็กกว่าได้ 

แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าแปรงขนาดใดที่เหมาะกับคุณ ให้ปรึกษา

ทันตแพทย์เพื่อรับคำาแนะนำาเฉพาะบุคคล เพื่อที่จะได้ซื้อ

แปรงสีฟันให้เหมาะกับช่องปากของคุณ 

คุณอาจคิดว่ายิ่งขนแปรงแข็งเท่าไร ฟันของคุณก็จะ

ยิ่งสะอาดขึ้นเท่านั้น แต่ลักษณะนี้อาจทำาให้เกิดความเสีย

หายถาวรได้ และเป็นเรื่องเหลือเชื่อ ที่คุณยังสามารถซื้อ

แปรงสีฟันขนแข็งในร้านค้าได้ เพราะอย่าลืมว่าการแปรง

ฟันแรงเกินไป อาจทำาให้เหงือกเสียหายได้ และอาจทำาให้

เกิดเหงือกร่นได้ ดังนั้น เพื่อปกป้องเหงือกของคุณ ให้เลือก

แปรงสีฟันที่มีป้ายกำากับว่าขนนุ่ม และที่สำาคัญอย่าขยับ

แปรงไปมา หรือขยับแปรงขนานกับฟันและแปรงฟันอย่าง

รวดเร็วไปมาบนผิวฟัน แต่สิ่งที่ถูกต้องคุณจะต้องเอียง

แปรงสีฟันขึ้นหรือลงที่มุม 45 องศา เพื่อที่จะได้ขจัดคราบ

พลัค ที่สะสมตามแนวเหงือกได้ ส่วนการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า 

คุณจะต้องค่อยๆ หมุนแปรงสีฟันของคุณให้เอียง 45 องศา

เช่นกัน และหมุนในลักษณะดังกล่าวไปรอบๆ ฟันแต่ละซี่. 

แ

ปังจนหยุดมอง!ตรุษจีนนี้ต๊าซให้สุด 

Jaspalคว้า‘ยูน’ร่วมสร้างแฟชั่นเฮงๆ
ใช้แปรงสีฟันอย่างมืออาชีพ

โตชิบามอบผลิตภัณฑ์ให้ อว.

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละ

นวัตกรรม (อว.) รับมอบผลิตภัณฑ์ โตชิบาจากคณะผู้บริหารบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำากัด 

นำาโดย กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร และ กนิษฐ์  เมืองกระจ่าง 

ประธานบริษัท โดยโตชิบามอบเครื่องกรองน้ำา รุ่น TWP-N1890UK(W) และเครื่องฟอก

อากาศ รุ่น CAF-H70(W) รวมจำานวน 450 เครื่อง มูลค่ารวม 9,473,000 บาท ให้แก่โรง

พยาบาลในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำาไปใช้

ประโยชน์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ณ กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เมื่อเร็วๆ นี้

เติมรอยยิ้มเด็กด้อยโอกาส

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของ BEST Express ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เบสท์                                                                                                      

โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด เดินหน้าสานต่อโครงการ “BEST ปันสุขเพื่อ 

สังคม” ผ่านกิจกรรม “เติมเต็มรอยยิ้ม” เพื่อเด็กกำาพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาส

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2565 ช่วยเติมเต็มรอยยิ้มและความสุขให้น้องๆ ได้อิ่ม

ท้อง รวมถึงมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อต่อสู้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอก

ที่ 5 โดยครั้งนี้ทางบริษัทได้ถือโอกาสฉลองครบรอบ 3 ปี ของการดำาเนินธุรกิจ BEST 

Express ในประเทศไทย ร่วมบริจาคของบริโภคจำานวนมาก รวมมูลค่ากว่า 15,000 บาท 

ให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเมื่อวันก่อน

เปิดงานมนต์เสน่ห์ภาคกลาง

อมรเทพ เพชรกำาแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 

ร่วมเปิดงาน “มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง” ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

เศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่

อัจฉริยะ ปี 2565 ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดปทุมธานี, ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์, พาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 

จังหวัด ร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

จับมือรับปีเสือ 

 กวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ 

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ALLY Global ร่วมกับ ณัฐกร สิทธิมหาชัยกุล ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท บ้านเศรษฐกิจ จำากัด ทำาพิธีลงนามเพื่อร่วมกันพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภทคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ 3 โครงการในกรุงเทพฯ โดยมี เชษฐ์ชัยพัช ดิลกชวนิศ 

และ พิณณุวัฒน์ ชัยคูณผล ร่วมงาน ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)

ประกวดออกแบบ ‘ตลาดศาลายาแนวใหม่’

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับภาคส่วนเอกชน

ในชุมชน ซึ่งได้แก่ ตลาดศาลายา และพื้นที่โดยรอบซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนา

ให้เป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสี

แดงอ่อน เส้นทางบางซื่อ-ตลิ่งชัน-

ศาลายาในอนาคต จัดกิจกรรม

การประกวดแนวคิดการออกแบบ

เมือง หัวข้อ “ตลาดศาลายายุคใหม่

เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่

และการท่องเที่ยวยั่งยืน” โดยหวัง

ให้เกิดแรงกระเพื่อมสู่การมีส่วน

ร่วมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวของคนใน

ชุมชนศาลายา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยมหิดลในส่วนกลาง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่จะ

เป็น “ผู้ใช้ตัวจริง” ต่อไป การเชื่อม

ต่อรถไฟฟ้าทำาให้เมืองมีความเป็น

เมืองมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ไม่

ควรลืมเรื่องสิ่งแวดล้อม และราก

เหง้าของชุมชน ซึ่งทำาให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ “ตลาดศาลายา” เป็นธุรกิจท้อง

ถิ่นซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่คู่ชุมชน โดยในอดีตเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำาคัญ

ของการขนส่งทางเรือสู่รถไฟ เมื่อต่อไปในอนาคตจะได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็น

จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า จึงกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายว่า จะทำาอย่างไรให้ “ตลาดศาลา

ยา” ซึ่งเป็น “ลมหายใจ” ของท้องถิ่นยังคงอยู่รอดต่อไปอย่างยั่งยืน ติดตามราย

ละเอียด และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้-28 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง 

Facebook: Mahidolrail

ศึกษาดูงาน รพ.กรุงเทพพัทยา

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำา

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 

กว่า 80 คน ศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษา Digital Marketing and Health 

Care Services” เพื่อที่จะนำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

พัทยา โดยมี นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 เครือ BDMS และ 

นพ.สีหราช โลหชิตรานนท ์ผู้อำานวยการโรงพยาบาลให้การต้อนรับ  เมื่อเร็วๆ นี้

ลื้มปีติกับของขวัญปีใหม่ 2565 สุดๆ ก็คือ “สวนเบญจกิติ” 

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ระดับอาเซียน บนทำาเลทองถนน

สวนป่า...กลางกรุง

รัชดาภิเษก อโศก-สุขุมวิท-คลองเตย และอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน 

MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

มีคนไปเช็กอิน เดินเท่ียวและออกกำาลังกายหนาแน่นกันเลยทีเดียว 

โดยไปกันท้ังครอบครัว เป็นกลุ่ม เป็นคู่ๆ ลูกเด็กเล็กแดง ไปจนถึงปู่ย่าตายาย 

คงต้องขอบคุณโรงงานยาสูบที่ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณดัง

กล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 

รอบ เมื่อปี 2535 และต้องยกนิ้วกดไลค์ให้กับฝีมือการปรับโฉมตามแผน

แม่บท ของบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำากัด 

เพราะเก็บความเป็นธรรมชาติไว้แทบทุกเม็ด 

เบื้องหลังกว่าจะเป็นสวนที่ตอบสนองกับความต้องการอย่าง

แท้จริง อันไม่ใช่สวนสาธารณะที่เห็นกันทั่วไป เห็นว่าถกเถียงกัน

หลายยก เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า ที่ตรงนี้คือ “ทำาเลทอง” 

จะมีใครสักกี่มากน้อยจะรู้ว่า ความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ ทหาร

ฝ่ายช่างและโยธาของกองทัพบกนี่แหละ กรำาแดดกรำาฝนทำากัน

อย่างตั้งอกตั้งใจ ทำาให้อะไรๆ ที่มันชักช้า ติดปัญหาด้านธุรกิจและ

การเมืองนั้น ถูกระเบิดทะลุออกไปจนเห็นความงดงามแบบป่าธรรม

ชาติแท้ๆ ณ สวนแห่งนี้

ใครไม่เชื่อมนุษย์ป้า ก็ลองไปพิสูจน์ให้เห็นกับตานะจ๊ะ ถ้าหาก

ใครเห็นป้าคนหนึ่งสวมหน้ากาก วิ่งเหยาะๆ อยู่คนเดียว ไม่วุ่นกับใคร 

ก็อย่าลืมโบกมือทักทายก็แล้วกัน.

   “ป้าเอง”ป

นเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ เพิ่มความปังรับตรุษจีนให้คน

เหลียวหลังหันมามอง ต้องแฟชั่นเก๋ๆ ที่จะหยุดทุก

สายตาให้จ้องมาพร้อมกัน โดย Jaspal แบรนด์เสื้อผ้า

สัญชาติไทย พร้อมเพิ่มความเฮง ความปังรับตรุษจีนกับคอลเลกชัน

แรกของปี 2022 คว้าตัวดีไซเนอร์สุดเก๋ ยูน-ปัณณภัสร์ เตชะเมธกุล 

ร่วมส่งคอลเลกชันพิเศษรับตรุษจีนในปีเสือทอง 2565 ให้ตาลุกวาว

ไปกับดีไซน์ที่แตกต่างแต่ลงตัว 

คอลเลกชันตรุษจีนจาก Jaspal ศิลปินได้ดีไซน์

เสือหลากหลายอิริยาบถพร้อมกับผีเสื้อและดอกไม้

นานาพรรณที่แทรกตัวอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน

ให้เสือทองตัวนี้แตกต่างและไม่ซ้ำาใคร ความโดด

เด่นของการออกแบบจากยูน-ปัณณภัสร์ ยิ่งทำาให้

คอลเลกชันนี้พิเศษและสวยงามชวนให้สวม

ใส่ไปอีกเท่าตัว

ลงตัวและต๊าซสุดๆ ด้วย

ดีไซน์ของชุดที่คงความเป็นจีนแต่มี

ความอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเดรส               

กี่เพ้า, เสื้อคอกี่เพ้าในทรงแขนสั้น

และแขนดอลลี่ มีให้เลือกทั้งโทน

ซิ
สีแดงและชมพู นอกจากนี้ยังเอาใจคนที่ชอบความ

เรียบง่ายแต่มีดีเทลด้วยเสื้อแขนสั้น เสื้อเชิ้ต แจ็ก

เกต ชุดเดรสและ Coordinate Set สกรีนลาย ทาง

ฝั่งของผู้ชายตอบโจทย์ทุกสไตล์ทั้งเสื้อยืดคอกลมและ

เสื้อเชิ้ตที่มีลวดลาย

จากการออกแบบ

ของศิลปิน

ให้ได้ Mix &                        

Match ตามสไตล์

ที่ชอบ ส่วนแฟชั่น

สำาหรับเด็กน่ารัก

ไม่แพ้กันทั้งเสื้อ

และชุดเซตลาย

สวยงาม มีให้

เลอืกทกุวยัรวมกวา่ 

62 แบบ ที่ไม่ว่าจะหยิบ

ลุคส์ไหนมาใส่รับรองว่า

ปัง ถ้าอยากต๊าซสุดในยุค

นี้ต้องหยุดที่ Jaspal 

ยูน-ปัณณภัสร์ 

เผยถึงแรงบันดาลใจ

ของคอลเลกชันนี้ว่า 

“ต้องการส่งพลังให้กับ

ทุกคนที่สู้กับโควิดมา

ตลอด 2 ปี ซึ่งอยากให้ปี

นี้เป็นปีที่มีความหวัง ที่

ได้กลับมาตั้งหลักเริ่มต้น

กันใหม่ ผ่านการเปรียบเทียบกับ “แมวเก้าชีวิต” สะท้อน

ให้เห็นว่า เช่นเดียวกับในชีวิตจริงหลายสิ่งไม่ได้ก้าวข้าม

ผ่านได้ง่ายๆ จึงอยากให้คอลเลกชันนี้เป็นกำาลังใจ

และพลังสำาหรับการเริ่มต้น รวมถึงเป็นพลังใน

การที่จะใช้ชีวิตในปี 2022”. 
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8 ท่องเที่ยว

หรือถ้าพักค้างคืนก็จะมีกิจกรรมกางเต็นท์ มีศูนย์การเรียนรู้ 9 ฐาน

กิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และช็อปปิ้งสินค้าของกลุ่มเครือ

ข่ายวิสาหกิจชุมชนเมืองเศรษฐกิจพอเพียง ยาหม่องสมุนไพร, สบู่, 

ครีม, ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร, ต้นกล้าทานตะวัน, ต้นกล้าดาวเรือง, ต้น

กล้าไม้ดอกและสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น 

ที่พิเศษเพิ่มเติมในช่วงหน้าแล้งก็คือการ

เล่นว่าวในทุ่งกว้าง

แผนในอนาคต ศักย์ศรณ์บอก

ว่า “ทางไร่ SKY CROP จะเปิดศูนย์

การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึง

จัดกิจกรรมเข้าค่ายของนักเรียนและ

นักศึกษา นอกจากนี้ตลอดทั้งปีทางไร่ 

SKY CROP จะเพาะปลูกไม้ดอกนานา

พันธุ์ตามฤดูกาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้

แวะมาพักผ่อนและถ่ายรูป และเลือกซื้อ

สินค้าของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

เมืองเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย”

“ทุ่งรุ่งอรุณ เขาจาน” เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความ

สวยงามฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ส่วนสถานที่ตั้ง อยู่

เยื้องสถานีรายงานเขาจานฯ กองทัพอากาศ บ้านเขาจาน ต.ท่าเกวียน 

อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.

เที่ยว 10 ทุ่งดอกไม้หลากสีกาญจนบุรี

ททท.ชวนเที่ยวเดือนแรกของปี 2565 แบบสดชื่นกับสีสัน

ของทุ่งดอกไม้ที่ จ.กาญจนบุรี ถือเป็นการท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ของ

เมืองกาญจน์

ที่ต้องห้าม

พลาด! และใน

เดือนมกราคม 

พื้นที่รอบ

กาญจนบุรี ทุ่ง

ดอกไม้ทั้งทุ่ง

ทานตะวัน ทุ่ง

คอสมอส ทุ่ง

ดอกบลูซัลเวีย และดอกไม้ในสวนพากันบานสะพรั่งต้อนรับนัก

ท่องเที่ยว สำาหรับ 10 ทุ่งดอกไม้กาญจนบุรี แนะนำาสวนวอน-แด-

ซอง คิดถึงเกาหลีกันไหม ไปกาญจนบุรีกัน มีดอกไม้ตามฤดูกาล

ตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบ ที่ออกแบบ

ตกแต่งผสมผสานแนวเกาหลีโบราณ พร้อมสวนดอกไม้สวยงาม มี

ชุดฮันบกให้เช่าถ่ายรูปเก๋ๆ ในสวนดอกไม้ที่มีความงดงามตัดกับ

ฉากหลังโรงกาแฟ ทั้งถ่ายรูปกับดอกไม้และได้พร็อพฉากเหมือนไป

เกาหลีจริงๆ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม มีบริการเช่าชุดฮันบก หญิง 

ชาย เด็ก ไม่จำากัดเวลา ที่ตั้ง ซอยเก้าแสนรีสอร์ท ถนนหมายเลข 

323 (กาญจนบุรี-ไทรโยค) บ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง อ.เมืองฯ

นอกจากนี้ มีสวน Dr. Hana Farm เมืองกาญจนบุรี ทุ่ง

ดอกคอสมอสกำาลังบานเต็มสวน พร้อมจุดถ่ายภาพ check in 

มากมาย, Money Flower, ไร่สตรอว์เบอร์รีเขาน้อย แวะถ่าย

ภาพกับสีสันของทุ่งดอกไม้ ซื้อของฝากแปรรูปจากสตรอว์เบอร์

รี, สวนตายูร, บ้านไร่ดินแดง, บ้านไร่สามัคคี, Mountain View 

Chakorn Flower Field, สวน Maple Gardens และบ้านไร่นาย

รุ่ง ที่เที่ยวถ่ายรูปสวยๆ กับทุ่งทานตะวัน แวะมาจัดให้ครบกับ 

10 ทุ่งดอกไม้กาญจนบุรี

‘โว้วปากคลอง’ จุดชมพระอาทิตย์ตกตราด

“โว้วปากคลอง” แหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของ 

จ.ตราด เหมาะกับสายชิล ชอบรับบรรยากาศยามเย็นริมทะเล นั่ง

ดูพระอาทิตย์ตกสวยๆ แบบไม่ต้องข้ามไปเกาะ พิกัดอยู่ที่ ต.บางปิด 

อ.แหลมงอบ อยู่ในเส้นทางท่าเรือไปเกาะช้าง จุดสังเกตทางเข้าคือ 

โค้งวัดบางกระดาน มีซอยที่หัวโค้ง ป้ายบอกชัดเจน ที่เที่ยวนี้คล้าย

ตลาดริมทะเลเล็กๆ ไม่มีชายหาด เป็นแนวหินยาวหลายร้อยเมตร 

บนแนวหินจะมีกระดานไม้ทรงกลมวางไว้เป็นฐานที่นั่งให้กับนักท่อง

เที่ยว สามารถ

เช่าเสื่อมาปูนั่ง

ทานอาหารรับ

ลมเย็น ร้าน

อาหารขาย

อาหารทะเล

ประเภทปิ้งย่าง

เป็นหลัก รวม

ถึงเมนูกับข้าว 

อาหารตามสั่ง 

ส้มตำา ไก่ย่าง หมูย่าง ฯลฯ ราคาไม่แพง ช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชน 

ข้อแนะนำา ให้มาก่อนเวลาพระอาทิตย์ตกเพื่อให้ทันเก็บภาพอาทิตย์ลับ

ขอบฟ้า ควรจอดรถด้านนอก เวลากลับจะสะดวก บนแนวหินมีร่อง

หินเยอะ เวลาเดินไปถ่ายรูปให้ระมัดระวัง

ปักหมุดหาดสลึง ล่องเรือชมวิถีริมฝั่งโขง

ททท. สำานักงานอุบลราชธานี ชวนเช็กอินหาดสลึง หาด

ทรายริมฝั่งแม่น้ำาโขง ตั้งอยู่ที่บ้านสองคอน ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร 

จ.อุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัด 115 กิโลเมตรตามทางหลวง

หมายเลข 2050 (อุบลฯ-ตระการพืชผล-โพธิ์ไทร) โดยมีปากบ้องเป็น

ส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ำาโขง กว้างประมาณ 56 เมตร และมีผาวัด

ใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมธรรมชาติริมฝั่งโขง และเห็นวิถีชีวิตชาว

บ้านในการหาปลาและเกษตรริมฝั่งโขง บริเวณท่าเรือหาดสลึงเป็น

จุดบริการเรือที่ได้มาตรฐาน และเป็นท่าเรือที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้

บริการ ติดต่อได้ที่เบอร์ 08-1879-4689

ไปรษณีย์พาเสริมมงคลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งอันซีน

น่าน

ไปรษณีย์จังหวัดน่าน แนะนำาการเดินทางไปรับพลังบุญที่ 

จ.น่าน เริ่มที่วัดภูมินทร์ เขต

เมืองเก่าน่าน ไหว้พระขอพร 

ชมภาพกระซิบรักเมืองน่าน 

จากนั้นเดินทางไปนมัสการ

พระมหาเจดีย์ พระพุทธเจ้า 

5 พระองค์ บ้านเมตตา

ธรรม สถานที่ปฏิบัติธรรม

ที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ 

แม้ยังก่อสร้างไม่เสร็จ 100% แต่มีความสวยงาม สงบ พร้อมรับนัก

ท่องเที่ยว รวมถึงผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติวิปัสสนา ให้ได้เข้ามาบำาเพ็ญ

ธรรมกัน อีกจุดเช็กอินห้ามพลาด ไปต่อที่ “วัดก๋ง” หรือ “วัดศรี

มงคล” อ.ท่าวังผา บรรยากาศโดยรอบของวัดตกแต่งแบบล้านนา 

รวมถึงมีกระท่อมไม้ไผ่ที่มีข้าวของเครื่องใช้แบบโบราณ อิ่มเอมกับวิว

ธรรมชาติและไหว้พระขอพรรอบจังหวัดน่านแล้ว ชวนมาอิ่มท้องที่

ร้านขนมจีนน้ำาเงี้ยว ข้าวซอยแม่สุณี ขนมจีนอาหารมงคล เชื่อว่ากิน

แล้วจะอายุยืนยาวเหมือนเส้นขนมจีน รับรองอร่อยล้ำาสมกับการมา

เที่ยวภาคเหนือ

เทศกาลทุ่งภูเขาไฟ ตำานานรักเขากระโดง

ปฐมบทแห่งการกำาเนิด

ภูเขาไฟ จะปะทุอีกครั้งใน

เทศกาลภูเขาไฟครั้งที่ 3 ชม

การแสดง แสง สี เสียง ตำานาน

รักเขากระโดง ประจำาปี 2565 

ภายใต้มาตรการควบคุมทาง

สาธารณสุขเข้มข้น วันที่ 14-

16 ม.ค.นี้ พบกับความยิ่งใหญ่

ตระการตาจากความเชื่อและ

ความศรัทธา กับการกำาเนิด

ภูเขาไฟ กิจกรรมสวดมนต์

ไหว้พระ ปฏิบัติธรรมน้อมนำา

จิตใจ ณ ลานพระสุภัทรบพิตรอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ รับ

ชมสะพานสายรุ้ง ตามความเชื่อเป็นจุดเชื่อมต่อโลกสวรรค์และ

โลกมนุษย์ ณ บริเวณสะพานนาคราช อิ่มอร่อยไปกับอาหาร 

และมีการจำาหน่ายสินค้าพื้นเมือง รับฟังบทเพลงบรรเลงแห่ง

ขุนเขา ชื่นชมไฟประดับบริเวณสะพานแขวนอลังการ พร้อมการ

แสดงแสง เสียง ชุด อัปสราโชว์ งานมีขึ้น ณ ลานกิจกรรมบริเวณ

ปากปล่องภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์

ประสบการณ์พิเศษจิบชายามบ่ายที่อนันตรา สยาม

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เปิดสัมผัสประสบการณ์

การจิบชายามบ่าย ด้วยการรังสรรค์งานศิลปะสู่แฟชั่น โดยเชฟ

อนุพงษ์ นวลฉวี หัวหน้าพ่อครัวเพสทรี พร้อมเซตเครื่องกระเบื้อง

และของตกแต่งดีไซน์ใหม่โดยสองแฟชั่นดีไซเนอร์แห่ง Tube 

Gallery ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุ

พงศ์ และพิสิฐ จงนรังสิน ณ 

เดอะ ล็อบบี้ โรงแรมอนันตรา  

สยาม กรุงเทพฯ เชฟรังสรรค์

เมนูซิกเนเจอร์ เป็น Fitch Lip                      

ขนมรูปริมฝีปากแดง แรง

บันดาลใจจากดีไซน์ของหมอน

อิง จิบคู่กับชาฝรั่งเศส มาริยาจ                         

แฟรส์ โดยมีชาขาว ชาเขียว                    

ชาแดง ชาดำา และชาปรุง

พิเศษแสดงเอกลักษณ์ไทย 3                                        

รส คือ Eléphant Blanc (ช้าง 

เผือก), Lune Rouge (พระจันทร์สีแดง) และ Temple De 

L’aube (วัดอรุณ) มีเสิร์ฟเฉพาะที่นี่ ส่วนสองดีไซเนอร์ได้แรง

บันดาลใจจากงานศิลปะของคริสเตียน เดเวลเตอร์ ศิลปิน

เบลเยียม นำาภาพวาดหน้าสาวคะฉิ่นที่มีแทททูบนใบหน้ามาแต่ง

เติมแฟชั่นในรูปแบบยิ่งมากยิ่งมั่น ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของ

งานศิลปะบนจาน ผ้าเช็ดปาก หมอนอิง เป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลก

ชัน ราคาเซตละ 1,950 บาท++ สำาหรับ 2 ท่าน (ราคาไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ) เสิร์ฟทุกวัน ระหว่างเวลา 14.00-

18.00 น. สำารองที่นั่ง โทร. 0-2126-8866 หรืออีเมล: dining.

asia@anantara.com.

ดอกไม้ ประกอบกับต้องการต่อยอดสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนเมืองเศรษฐกิจพอเพียงในมุมของการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจในชุมชน จึงหันมาปลูกดอกทานตะวัน 50 ไร่ เพื่อสร้างเป็น

แหล่งท่องเที่ยว และส่วนหนึ่งมาจากสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนเมืองเศรษฐกิจพอเพียงได้

ทำาทุ่งทานตะวันอยู่ก่อนแล้ว ซึ่ง

พอไปเห็น เกิดความชื่นชอบดอก

ทานตะวัน ดูแล้วสวยสบายตา จึง

ตัดสินใจปลูกทานตะวันขึ้นในพื้นที่ 

50 ไร่นี้ หวังจะได้แบ่งปันความ

สวยงามให้กับคนไทยทั้งประเทศ จึง

ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม

“สถานการณ์แพร่ระบาดของ

เชื้อโควิด-19 ทำาให้ความรู้สึกของคน

ไทยท้อแท้ไม่สดชื่น ผนวกกับช่วงนี้

เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนจะ

ออกไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ด้วยเหตุนี้ทางไร่ SKY CROP จึงได้แบ่ง

พื้นที่กว่า 50 ไร่ เพาะปลูกทุ่งทานตะวัน พร้อมปลูกดาวเรืองเป็นเลข 9 

และ 10 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจและถ่ายรูปกัน”

กิจกรรมสำาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จะได้ถ่ายรูปคู่กับดอก

ทานตะวัน ปั่นจักรยานชมสวนเกษตรพอเพียงและทุ่งทานตะวัน 

ชมทุ่งทานตะวัน ที่เขาจาน

งทานตะวันเหลืองอร่ามในพื้นที่ 50 ไร่ ของไร่ “SKY 

CROP” ณ “ศูนย์การเรียนรู้ เมืองเศรษฐกิจพอเพียง เขา

จาน” หรือในชื่อ “ทุ่งรุ่งอรุณ เขาจาน” ที่มีการปรับเปลี่ยน

จากชื่อเดิมเนื่องจากต้องการปลูกดอกไม้ชนิดอื่นตามฤดูกาล นักท่อง

เที่ยวสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่ง

ใหม่ของจังหวัดสระแก้ว

ศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจ

พอเพียง จำากัด กล่าวถึงไร่ SKY CROP ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 10,000 

ไร่ทั่วประเทศ โดยในส่วนบ้านเขาจาน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร 

จ.สระแก้ว มีพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ส่วนหนึ่งปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ

และสมุนไพร อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าพื้นที่กว่า 50 ไร่ปลูกเป็นทุ่ง

ทานตะวัน และปลูกดาวเรืองจัดเรียงเป็นเลข 9 และเลข 10 รวมทั้ง

ได้จัดสรรพื้นที่ให้กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเมืองเศรษฐกิจพอเพียง

นำาผลิตภัณฑ์มาจำาหน่าย โดยตอนแรกใช้ชื่อแลนด์มาร์คแห่งใหม่ว่า 

“ทุ่งรุ่งอรุณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ เมืองเศรษฐกิจพอเพียง เขาจาน” แต่

เพื่อให้จดจำาง่ายขึ้นจึงเปลี่ยนมาเป็น “ทุ่งรุ่งอรุณ เขาจาน”

ซีอีโอฯ ยังบอกอีกว่า ปกติตนเองป็นคนชื่นชอบต้นไม้และ

ทุ่
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9กีฬา

‘ช้าง’มอบ1ล้านให้ไทยแชมป์อาเซียน6สมัย

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองไทย

ประกันภัย นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานักประสานงานภายนอก 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้างร่วมมอบ

เงินสนับสนุนทีมชาติไทย เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้ “ทัพช้างศึก” 

หลังคว้าแชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 เป็นสมัยที่ 6 โดยมีคุณนวล

พรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรับมอบ ซึ่งนายสุรพล อุ

ทินทุ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ “เครื่องดื่มตราช้าง” ได้

สนับสนุนวงการฟุตบอลไทย ตั้งแต่ระดับรากหญ้า เยาวชน อาชีพ 

จนถึงระดับทีมชาติ โดยทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในการสร้างรากฐาน และ

ร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแบบทั้งระบบ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

กว่า 5,000 ล้านบาท โดยเฉพาะการสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทย กว่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งยังได้ก่อตั้งกองทุนพัฒนา

เยาวชนช้างศึกไทย เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนานักฟุตบอลไทยใน

ระดับเยาวชนโดยเฉพาะ เพื่อที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ 

และเป็นกำาลังสำาคัญของทีมชาติไทยในอนาคต จำานวน 100 ล้านบาท 

อีกทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมในวาระต่างๆ เป็นพิเศษอีกกว่า 

30 ล้านบาท สำาหรับการคว้าแชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 ในครั้ง

นี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนบอลชาวไทยที่ต่างส่งแรงเชียร์แรงใจ

ให้ช้างศึกไทย #เล่นไม่เลิก ทางช้างจึงขอมอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติม 

1,000,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้ทัพช้างศึก”

บอสONEให้50,000ดอลลาร์ อัดฉีดนักกีฬาฟอร์มจัด

กรุงเทพฯ • สำานักข่าวต่างประเทศ เซาต์ ไชนา มอร์นิ่ง โพสต์ 

(SCMP) เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปียน

ชิพ “นายชาตรี ศิษย์ยอดธง” ตั้งรางวัลเงินอัดฉีดนักกีฬาสูงถึง 50,000 

ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท) ทุกอีเวนต์ โดยแต่ละอีเวนต์จะมี

นักกีฬาที่ได้รับเงินอัดฉีดอย่างน้อย 1 คน และสูงสุด 5 คน ซึ่งไม่ว่า

ผลจะชนะหรือแพ้ก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา โดยขึ้นอยู่กับฟอร์มการ

แข่งขันเป็นสำาคัญ ในฐานะองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ

โลก ซึ่งมีฐานการจัดแข่งขันอยู่ที่สิงคโปร์ วัน แชมเปียนชิพ กำาหนด

เปิดศักราช 2565 ด้วยศึก ONE : HEAVY HITTERS ในวันศุกร์ที่ 14 

ม.ค.ที่จะถึงนี้ โดยได้มีการจัดเงินอัดฉีดเรียบร้อยแล้ว โดยมีนักกีฬา 16 

คน รวมถึง 3 นักกีฬาไทย ได้แก่ “เสมาเพชร” ที่จะขึ้นป้องกันแรงกิง                                                                                  

อันดับ 1 กับ “ตะวันฉาย” ส่วนนักมวยสาวไทย “ซูเปอร์เกิร์ล” จะ

ปะทะกับหญิงแกร่งเบลารุส “บาร์บี้” เอคาเทรินา วานดารีวา ทั้งนี้ มี

รายงานว่าได้มีการมอบเงินอัดฉีดศึก ONE : WINTER WARRIORS 

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยนักกีฬา 2 คนแรกผู้สร้างฟอร์มเฉียบ

ขาดจนได้รับเงินอัดฉีด ได้แก่ ดากี อาร์สลานาลิเอฟ ชาวตุรกี กับคู่

ปรับรัสเซีย ทิโมเฟย์ นาสติวคิน ซึ่งนายชาตรีได้มอบเงินอัดฉีดจำานวน 

50,000 ดอลลาร์สหรัฐให้ทั้งคู่ อีกทั้งไฟต์ดังกล่าวยังได้รับคัดเลือกให้

เป็น “ไฟต์ดุเดือด” ปี 2564 อีกด้วย นอกจากนี้ในอดีตที่ผ่านมา บิ๊ก 

บอสของ ONE เคยได้มอบเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาที่สร้างฟอร์มได้น่า

ประทับใจ แต่ทางองค์กรไม่ได้จัดตั้งนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้ 

23‘ชบาแก้ว’ลุยชิงแชมป์เอเชียรอบท้ายท่ีอินเดีย

หัวหมาก • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ 

23 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ เพื่อร่วมแข่งขันฟุตบอล

หญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบสุดท้าย ที่ประเทศอินเดีย วันที่ 20 

มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565  โดยรายชื่อ 23 นักเตะหญิง มีดังนี้ 

ผู้รักษาประตู 1.วราภรณ์ บุญสิงห์ 2.ดารุณี สอนเผ่า 3.โชติมณี ทอง

มงคล กองหลัง 4.พรพิรุณ พิลาวัน 5.กาญจนาพร แสนคุณ 6.สุนิสา 

สร้างไธสง 7.อมรรัตน์ อุดไชย 8.วารุณี เพ็ชรวิเศษ 9.จารุวรรณ ไชย

รักษ์ 10.พิสมัย สอนไสย์ 11.อุไรพร ยงกุล กองกลาง 12.พิกุล เขื่อน

เพ็ชร 13.นิภาวรรณ ปัญโญสุข 14.ศิลาวรรณ อินต๊ะมี 15.อรพินท์ 

แหวนเงิน 16.ณัฐวดี ปร่ำานาค 17.อิรวดี มาครีส 18.ชัชวัลย์ รอด

ทอง 19.วิลัยพร บุตรด้วง และกองหน้า 20.เสาวลักษ์ เพ็งงาม 

21.ธนีกานต์ แดงดา 22.กัญญาณัฐ เชษฐบุตร 23.สุชาวดี นิลธำารงค์  

โดยทั้งหมดจะต้องตรวจโควิด-19 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ก่อนจะเดินทางออก

จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 

เวลา 18.55 น. ตามเวลาไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 317 เพื่อไปยังท่า

อากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราชเมืองมุมไบ ประเทศ

อินเดีย และจะถึงในเวลา 22.00 น. (เวลาไทย) โดยนัดแรกวันที่ 21 

มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. (เวลาไทย) ทีมชาติไทย พบ ฟิลิปปินส์. 

‘อานิเยร์-แกรนเบิร์ก’เขี้ยวเล็บใหม่กิเลน

“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทยฯ แจ้งมาว่า ตามที่สมาคมได้กำาหนด

จัดการแข่งขัน จักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และจักรยานประเภทเสือภูเขา

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประจำาปี 2565 สนามที่ 1 ในรูปแบบชีวิตวิถี

ใหม่ (New Normal) สนามที่ 1 ที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18-

20 กุมภาพันธ์ ที่สำาคัญสุดคือ สนามนี้สมาคมได้ลงทะเบียนกับ 

สหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือ ยูซี ไอ ให้เป็น การแข่งขันใน

ระดับ CN หรือ ชิงแชมป์ระดับประเทศ นักกีฬาที่ชนะเลิศการ

แข่งขันในรุ่นประชาชนชาย-หญิง จะได้สิทธิ์สวมเสื้อสีขาวที่มี

ลายธงชาติไทย ตามระเบียบของยูซีไอ ไปแข่งขันรายการต่างๆ 

ในฤดูกาล 2023 ที่ ยูซี ไอ รับรองได้ทั่วโลก โดย ยูซี ไอ ได้ให้การ

รับรองและ บรรจุลงปฏิทินประจำาปี เรียบร้อยแล้ว..••..หลัง

จาก “ช้างศึก” คว้าแชมป์อาเซียน 2020 กลับมาได้ นักเตะก็ 

รับอัดฉีดกันไปเรียบร้อย ตัวเลข 7 หลักเลย ที่สำาคัญบางคนยัง 

โชคดีจากการจับสลากของ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้

จัดการทีม ในช่วงอยู่สิงคโปร์ โดยเฉพาะ “เจ้าเตอร์” วีระเทพ 

ป้อมพันธ ์มิดฟิลด์ทีมชาติไทย จากเมืองทอง ยูไนเต็ด ที่จับสลาก

ได้รางวัลใหญ่ เป็น กระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นดังไฮโซเลิศหรู ราคา

เฉียด 7  หลัก ก็ได้รับจากมือ “มาดามแป้ง” เรียบร้อย พร้อม

ตอบคำาถามผู้จัดการทีมที่ถามว่า จะให้แฟนหรือเอาไปขาย โดย 

“เจ้าเตอร์” ยืนยัน ขอเก็บไว้ให้คุณแม่สะพาย เป็นของขวัญจาก

แชมป์แรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ของตนเอง..รับรองคุณแม่ปลื้ม

ไม่หายแน่นอน..••..ช่อง 7HD ชวนแฟนลูกหนังตามติดทีมโปรด

กับการแข่งขัน ฟุตบอลเยอรมันคัพ (DFB-Pokal) 2021/2022 

รอบ 3 ชมและเชียร์ผ่าน 2 ช่องทางอย่างเต็มอิ่มจุใจ ทั้ง ช่อง 

7HD กด 35 และ Bugaboo.tv วันอังคารที่ 18 - พุธ 19 ม.ค. 

พร้อมกับกูรูกีฬาท้ัง “แจ็คก้ี” อดิสรณ์ พ่ึงยา, วาทิต ตรีครุธพันธ์ุ, 

“เม้ง” ชุมพตน์ ทรงสายสกุล และ “แตงโม” พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน 

คืนวันอังคารที่ 18 ม.ค. เวลา 00.30 น. เอฟซี โคโลญจน์) พบ ฮัม

บูร์ก สดทาง Bugaboo.tv (ชมบันทึกการแข่งขันทาง ช่อง 7HD 

ในคืนวันอังคารที่ 25 ม.ค. เวลา 01.25 น.) จากนั้นในคืนเดียวกัน 

เวลา 02.45 น. สดทางช่อง 7HD ดู ซังต์เพาลี พบ “เสือเหลือง” 

โบรุสเซีย ดอร์ตมุนต์ ส่วนคืนวันพุธที่ 19 ม.ค. เวลา 00.30 น. ฮัน

โนเวอร์ พบ โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัด (ชมบันทึกการแข่งขันทาง 

ช่อง 7HD คืนวันพุธที่ 26 ม.ค. เวลา 01.10 น.) สนุกกันต่อด้วย

การเปิดช่อง 7HD เวลา 02.45 น. เชียร์กันสดๆ แฮร์ธา เบอร์ลิน 

ดวลกับ อูนิโอน เบอร์ลิน..••

                          

นายเหรียญ

coins13@hotmail.com

 

อัดฉีด • นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานักประสานงานภายนอก 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้าง ร่วม

มอบเงินสนับสนุนทีมชาติไทย เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้ “ทัพ

ช้างศึก” ที่คว้าแชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 สมัยที่ 6 โดยมีคุณ

นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีม และนักฟุตบอลทีมชาติไทยรับมอบ 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2565 ณ ห้องประชุมเมืองไทยประกันภัย

ให้ความสนใจ ขอบคุณที่เชื่อมั่นในแนวทางของ

สโมสรแห่งนี้ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้าง

ความสำาเร็จไปพร้อมกัน และอยากฝากแฟนบอล

ร่วมให้กำาลังใจนักเตะใหม่ของเราด้วย”

ขณะที่กองหน้าหมายเลข 9 คนใหม่ เฮนรี 

อานิเยร์ ดาวยิงทีมชาติเอสโตเนีย เปิดใจว่า “ทุก

อย่างเกิดขึ้นไวมาก ขอบคุณโค้ชและบอร์ดบริหาร

ที่เชื่อมั่นในตัวผม ผมได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่น

กับเพื่อนร่วมทีม เราเป็นทีมที่มีศักยภาพ เชื่อว่ามี

โอกาสประสบความสำาเร็จได้ในอนาคต ก่อนหน้านี้

ผมอาจจะไม่เคยดูฟุตบอลไทยมาก แต่ผมถามเพื่อน

ที่เคยมาเล่นที่นี่แล้ว เป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงมาก”

“จากการที่ได้ดูเกมที่เราเสมอกับ ชลบุรี 1-1 

ซึ่งเราน่าชนะมากๆ ผมเองแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่

จะลงไปยิงประตูต่อหน้าแฟนบอลทุกคน ผมอาจจะ

ตอบไม่ได้ว่าทำาได้กี่ลูก แต่ผมจะทุ่มเทในการซ้อม

และลงสนาม ผมจะทำางานหนักทุกวันเหมือนกับ

เพื่อนร่วมทีม”

ส่วนทาง อูลิเวอร์ แกรนเบิร์ก กองกลาง

หมายเลข 15 กล่าวว่า “ขอบคุณสโมสรเมืองทอง

ที่มองเห็นในศักยภาพฝีเท้า จนทำาให้ดีลครั้งนี้เกิด

ขึ้น ที่ผ่านมาได้มีโอกาสติดตามไทยลีกมาพอสมควร 

เมืองทองถือเป็นสโมสรที่มีผู้เล่นฝีเท้าดีมากมาย ก็

หวังที่จะปรับตัวกับการมาเล่นที่นี่ให้เร็วที่สุด เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้ เดินตามเป้าหมายที่

วางไว้”

สำาหรับ เฮนรี อานิเยร์ และอูลิเวอร์ แกรน

เบิร์ก ถือเป็นผู้เล่นรายใหม่ต่อจาก เยสเปอร์ นี

โฮล์ม กองหลังทีมชาติฟิลิปปินส์ ที่สโมสรกิเลน

ผยองคว้าตัวมาร่วมทีมในเลกที่ 2

โดยโปรแกรมนัดถัดไปจะทำาการแข่งขัน

ฟุตบอลรีโว ไทยลีก รับการมาเยือนของบีจี ปทุม 

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 สนามธันเดอร์ โดม 

สเตเดี้ยม เวลา 19.00 น.

เมืองทอง • “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด 

ปรับทัพใหญ่อีกรอบ ด้วยการเปิดตัว 2 ผู้เล่นราย

ใหม่ “เฮนรี อานิเยร์” ดาวยิงทีมชาติเอสโตเนีย

วัย 31 ปี และ “อูลิเวอร์ แกรนเบิร์ก” กองกลาง

ลูกครึ่งไทย-สวีเดน วัย 21 ปี เข้ามาเสริมความ

แข็งแกร่งในเลกที่ 2 โดยจะสวมเสื้อหมายเลข 9 

และ 15 คนใหม่ในถิ่นธันเดอร์ โดม สเตเดี้ยม ทาง

ด้าน “บิ๊กเป้” เชื่อเป็นอีกดีลสำาคัญที่จะมายกระดับ

สโมสรไล่ล่าแชมป์ 

ความเคลื่อนไหวของสโมสร “กิเลนผยอง” 

เมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมชั้นนำาในไทยลีก 1 ล่าสุด เมื่อ

วันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ห้องสื่อมวลชนสโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้มีงานแถลงข่าวผู้เล่นรายใหม่ 

ในเลกที่ 2 อย่างเป็นทางการ เปิดตัว เฮนรี อานิเยร์ 

ดาวยิงทีมชาติเอสโตเนีย วัย 31 ปี และอูลิเวอร์  

แกรนเบิร์ก กองกลางลูกคร่ึงไทย-สวีเดน วัย 21 ปี 

โดยในงานมีทางคุณวิลักษณ์ โหลทอง ประ 

ธานสโมสร, รณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสร, มาริโอ ยู

รอฟสกี เฮดโค้ชพร้อมผู้เล่นใหม่ ร่วมแถลงข่าวผ่าน

รูปแบบออนไลน์ช่องทาง Official Fanpage และ 

Youtube Muangthong United ซึ่งมีแฟนบอลร่วม

ชมการถ่ายทอดสดเป็นจำานวนมาก  

“บิ๊กเป้” นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสร

เมืองทองฯ กล่าวว่า “สวัสดีแฟนบอลและสื่อมวล 

ชนที่รับชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้ สโมสรขอยินดี

ต้อนรับผู้เล่นใหม่ เฮนรี อานิเยร์, อูลิเวอร์ แกรน

เบิร์ก สู่ทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด ถือเป็นอีกดีลสำาคัญ

กับการเซ็นสัญญาผู้เล่นระดับท็อป โดยเฉพาะอานิ

ทัพไทยซิวเพิ่มอีก4แชมป์โลก

ศึกเจ็ตสกีเวิลด์คัพ2021-2022

เยร์ที่เป็นกองหน้าทีมชาติเอสโตเนียชุดใหญ่ ซึ่งฝาก

ผลงานทำาประตูได้มากมายในฤดูกาลที่ผ่านมา ตอบ

โจทย์ความต้องการของเรา ที่ต้องการผู้เล่นเกมรุก

เพื่อทำาประตู”

“ทางสโมสรเองต้องขอบคุณผู้เล่นทั้ง 2 ที่

เลือกเรา ด้วยผลงานของเขาแน่นอนมีหลายสโมสร

การเข้าที่ 2

รวมคะแนน 4 โมโต ธีรภัทรคว้าแชมป์โลก

เก็บ 219 คะแนน รองแชมป์เป็น “มนุษย์เหล็ก” 

เชาวลิต เกื้อจรูญ 197 คะแนน และอันดับ 3                  

สุทิวัส ชัยศิริวิเชียร์ 180 คะแนน

ขณะที่ผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆ ในระดับกึ่ง

อาชีพ รุ่นกึ่งอาชีพเรือนั่ง 1,100 ซีซี ห้ามแต่ง

เครื่องยนต์ (Amateur Runabout 1,100 Stock) ศศิ

นา ผิวงาม นักแข่งสาวไทยคว้าแชมป์โลกรุ่นที่ 2 

ของตัวเองในรายการนี้ หลังจากเพิ่งได้แชมป์รุ่นมือ

ใหม่เรือนั่ง 1,100 ซีซี ห้ามแต่งเครื่องยนต์ไปเมื่อ

วันที่ 13 ม.ค. โดยรุ่นนี้เก็บไป 209 คะแนน รอง

แชมป์เป็น กีรติกร ผิวงาม พี่ชาย 207 คะแนน 

อันดับ 3 เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ 202 คะแนน

รุ่นกึ่งอาชีพเรือนั่งอายุ 35 ปีขึ้นไป จำากัด

การแต่งเครื่องยนต์ (Expert Veterans R/A Limited 

35+) แชมป์โลกเป็นของ ธีระพงษ์ พิมพาวัตร 

ของไทย 214 คะแนน รองแชมป์ ทวีผล สุข

เกษม 207 คะแนน อันดับ 3 อเล็กเซ เบซรูคอฟ 

จากรัสเซีย 200 คะแนน

สำาหรับการแข่งขันรายการนี้มีมาตรการ

ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 

โดยเจ้าหน้าที่ทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

เช่น ช่างเทคนิคเครื่องยนต์ เจ้าหน้าที่ประจำาทีม

แข่งขัน คณะผู้ติดตาม ผู้ชมจำานวนไม่เกิน 30 

เปอร์เซ็นต์ของความจุสนาม ฯลฯ ที่จะเข้าร่วม

ในการแข่งขันรายการนี้ ต้องยืนยันด้านเอกสาร

การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ของทางภาครัฐ 

และทุกคนต้องเข้ารับการตรวจ ATK (Antigen 

Test Kit) ทุกๆ 72 ชั่วโมง รวมทั้งต้องสวม

หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณการ

จัดการแข่งขัน.

อาร์เตตาขอแฟนช่วยกระตุ้นเลกสอง
ลิเวอร์พูล • อาร์เซนอลเอาตัวรอดจากการที่

ต้องเหลือผู้เล่นน้อยกว่าเกิน 1 ชั่วโมงบุกไปยัน

เสมอ “หงส์แดง”  ลิเวอร์พูล 0-0 ในฟุตบอลลีก

คัพ รอบรองชนะเลิศเลกแรกที่แอนด์ฟิลด์ ใน

เมืองลิเวอร์พูล เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา

“ไอ้ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ต้องอยู่ใน

สถานการณ์ที่ยากลำาบากหลังจากที่ กรานิต ชา

กา อดีตกัปตันทีมโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม

ตั้งแต่นาทีที่ 24 หลังทำาฟาวล์อย่างน่าเกลียดใส่ 

ดิโอโก โจตา

อย่างไรก็ตาม เจ้าบ้านลิเวอร์พูลที่ขาด 

ตัวทำาสกอร์อย่าง โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ และซาดิ

โอ มาเน พยายามจะสร้างสรรค์ โอกาสอย่าง

หนักในการโจมตีคู่แข่งที่เหลือเพียง 10 คน แต่

ไม่สามารถทำาอะไรได้

“สิงโตน้ำาเงินคราม” เชลซี เข้าไปรอชิง

ชนะเลิศที่เวมบลีย์ในเดือนหน้าแล้ว โดยจะพบ

กับผู้ชนะระหว่างคู่นี้ ซึ่งเดิมทีมีโปรแกรมเตะ

เลกแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เอมิเรสต์ สเต

เดียม แต่ต้องเลื่อน เนื่องจากการติดโควิด-19 

ในบรรดานักเตะลิเวอร์พูล

ลิเวอร์พูลนั้นต้องลงเล่นแบบไม่มีดาว

ดังอย่างซาลาห์และมาเน ซึ่งต้องเดินทางไป                                                     

แคเมอรูนเพื่อรับใช้ทีมชาติในการแข่งขันฟุต 

บอลชิงแชมป์แห่งชาติแอฟริกา หรือแอฟริกา 

คัพ ออฟ เนชั่นส์

“บอกผมหน่อยสิว่าทีมไหนที่ ไม่ควรลง

สนามโดยไม่มี ซาดิโอ มาเน และโมฮัมเหม็ด                                                     

ซาลาห์ และนาบี เกอิตา แน่นอนพวกเรา

คิดถึงเขามาก”  เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้จัดการทีม

ลิเวอร์พูลกล่าว

แมตช์นี้ในแดนหน้า คล็อปป์ส่งผู้เล่น

อย่าง โรแบร์ โต ฟีร์มิโน, ดิโอโก โจตา และ

โดยเฉพาะ ทาคุมิ มินามิโนะ นักเตะญี่ปุ่นที่

หาโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงยากมาก แต่ปรากฏ

ว่าตลอดเกม ลิเวอร์พูลยิงตรงกรอบเพียงครั้ง

เดียวเท่านั้น

คล็อปป์กล่าวว่า “พวกเราไม่สามารถ

สร้างสรรค์ โอกาสได้มากเพียงพอ พวกเราทำา

หลายอย่างได้ก็จริง แต่ยังไม่เพียงพอ แต่มันแค่

ครึ่งทางและผมจำาไม่ได้ว่ามีแม้แต่ครั้งเดียวที่

ครึ่งแรกสกอร์ 0-0 และเราไม่มีโอกาสยิงแม้แต่

ครั้งเดียว”

กรานิต ชากา ยังคงเป็นผู้เล่นคนสำาคัญ

ของ มิเกล อาร์เตตา ผู้จัดการทีมอาร์เซนอล 

แม้จะมีปัญหาเรื่องวินัย ซึ่งในเกมพรีเมียร์ลีก                                                        

“นอร์ธลอนดอนดาร์บี”  กับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 

ในวันอาทิตย์นี้ และรอบรองชนะเลิศลีกคัพเลก 

2 ซากาจะลงสนามไม่ได้หลังโดนใบแดงใบที่ 2 

ของฤดูกาล

หลังจบเกม อาร์เตตากล่าวว่า “พวกเขา

ไม่เคยยอมแพ้ แม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์

ลำาบากกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างนี้ ก่อนเกมผม

บอกกับผู้เล่นว่าต้องมีทัศนคติที่ชัดเจน ซึ่งผม

คิดว่าพวกเขาทำาได้ดีมาก เล่นได้ตามเกมที่เรา

ต้องเล่น และตอนนี้ผมหวังว่าแฟนบอลของเรา

จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเล่นนัดที่ 2 

ในบ้านของเราเอง”.

ลุ้น • ทาคุมิ มินามิโนะ (ซ้ายสุด) นักเตะหงส์แดง ลิเวอร์พูล ลุ้นลูกบอลที่ผ่านมือ แอรอน 

แรมส์เดล ผู้รักษาประตูอาร์เซนอลไปแล้ว ในฟุตบอลลีกคัพ รอบรองชนะเลิศเลกแรก ที่แอน

ฟิลด์ ในเมืองลิเวอร์พูล ซึ่งผลการแข่งขันจบลงด้วยการเสมอกันไป 0-0

ชลบุรี • การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกรายการ 

‘ดับเบิลยู จีพี วัน เจ็ตสกี เวิลด์ คัพ และเวิลด์ ซี

รีส์’ ประจำาฤดูกาล 2021-2022 ที่หาดจอมเทียน 

พัทยา จ.ชลบุรี รายการเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกแกรนด์                                                                              

สแลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนักกีฬาชิงชัยมากที่สุด

ในโลกจากทุกทวีปทั่วโลก ชิงเงินรางวัลสูงที่สุด

ในโลก รวมทั้งหาแชมป์เวิลด์ซีรีส์ฤดูกาลนี้ เมือ

วันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันที่ 3 ของการ

แข่งขันเข้าสู่การตัดสินแชมป์ทุกรุ่นของคลาสเอ

และบี ที่เป็นระดับมืออาชีพและกึ่งอาชีพ โดย

ทัพเจ็ตสกีไทยคว้าแชมป์โลกเพิ่มอีก 4 รุ่น

ไฮไลต์น่าจับตามองประจำาวันเป็นรุ่นใน

ระดับโปร มืออาชีพเจ็ตสกีทางไกล เอนดูรานซ์                

(Pro-Am Endurance Open) ที่ทีมชาติไทยมี 

สุภาพ พูลโสภา เป็นแชมป์เก่า ทำาการแข่งขัน 2 

โมโตหรือ 2 เรซ แบบจับเวลา 35 นาที บวกกับ

อีก 1 รอบ ปรากฏว่าในโมโตแรก สุภาพทำาผล

งานอย่างยอดเยี่ยมทำาคะแนนเป็นที่ 1 ได้ 400 

คะแนน ตามด้วย ฌอง บรูโน ปาสโตเรโญ จาก

ฝรั่งเศส 380 คะแนน อันดับ 3 อรพรรณ ธีระ

พัฒน์พาณิชย์ 368 คะแนน

นักกีฬาทั้ง 24 ลำา กลับมาสู้กันต่อในโม

โตตัดสิน คราวนี้เป็นปาสโตเรโญทำาได้ดีกว่าเข้า

ที่ 1 รวม 2 โมโตมี 780 คะแนน คว้าแชมป์

โลกและถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวไปครอง สุภาพได้รองแชมป์ 760 

คะแนน อันดับ 3 เป็น เล กัลล์ จากฝรั่งเศส 

709 คะแนน

รุ่นมืออาชีพเรือยืน ไลท์ส (Pro-Am Ski 

Lites) ทำาการแข่งขัน 4 โมโต หรือ 4 เรซ เป็น

รายการที่นักแข่งไทยลงสู้กับนักแข่งเอสโตเนีย

และกัมพูชา ที่ถนัดในเรือไลท์ส ปรากฏว่าหลังจาก

ผ่าน 3 โมโตเป็น มัทติอัส ไรนาส จากเอสโตเนีย มี

คะแนนนำาอันดับ 1 จากการเข้าที่ 1 ได้ทั้ง 2 โมโต 

ขณะที่นักแข่งไทยมี ธนวินท์ โมลี ลูกชาย โชคอุทิศ 

โมลี อดีตแชมป์โลกทีมชาติไทย กับ อคิน นิพัทธ

เจริญ มีคะแนนตามลุ้นแชมป์

โมโตสุดท้าย ไรนาสออกนำาก่อน แต่เกิด

เรือสะดุดทำาให้อันดับตกไปในรอบแรก แต่ก็ไล่แซง

คู่แข่งจนเข้าที่ 2 ทำาให้แม้ธนวินท์เข้าที่ 1 แต่เมื่อ

รวมคะแนน 4 โมโต ไรนาส คว้าแชมป์โลกรุ่นนี้ ไป

ด้วยการเก็บ 216 คะแนน รองแชมป์ ธนวินท์ 212 

คะแนน อันดับ 3 อคิน 202 คะแนน

รุ่นมืออาชีพเรือยืน 4 เครื่องยนต์จังหวะ 

(Pro-Am Ski 4 Stroke Lites) แข่ง 4 โมโต เป็น

รุ่นที่ นันท์วัฒน์ สิงห์อุไร มือดีเรือยืนทีมชาติไทยทำา

ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าที่ 1 ได้ทั้ง 3 โมโตแรก 

ทำาให้ไม่ต้องลุ้นอะไรมากในโมโตสุดท้าย ซึ่งนันท

วัฒน์ก็ยังเข้าที่ 1 ได้อีกโมโต ทำาให้คว้าแชมป์โลก

ด้วยคะแนนเต็ม 240 คะแนน มี มัทติอัส ไรนาส 

จากเอสโตเนีย เป็นรองแชมป์ 212 คะแนน และ

อันดับ 3 ปฏิภาณ เปลี่ยนวงษ์ 182 คะแนน

รุ่นมืออาชีพเรือนั่งสปอร์ต จีทีวันอาร์ จี

พี (Pro-Am Sport GT1R GP) เรือสปอร์ตที่ผลิต

โดยคนไทยและส่งออกขายทั่วโลก เป็น ธีรภัทร มี

ชัย ของไทย ที่ผลงานดีมาตลอดเข้าที่ 1 ได้ 1 โมโต 

และที่ 2 อีก 2 โมโต มีคะแนนนำาห่างคู่แข่งจาก 3 

โมโตแรก และในโมโตสุดท้าย ธีรภัทรปิดท้ายด้วย

แชมป์ • ธีรภัทร มีชัย คว้าแชมป์โลกรุ่นมืออาชีพเรือนั่งสปอร์ต จีทีวันอาร์ จีพี ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก

รายการ ดับเบิลยู จีพี วัน เจ็ตสกี เวิลด์ คัพ และเวิลด์ ซีรีส์ ฤดูกาล 2021-2022 ที่หาดจอมเทียน พัทยา 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2565
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10 บันเทิงเทศ

นักชิมที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป ผมคิดวานอยคนนักที่จะไมรู

จักรานขาวตมขาไกที่ชวงเย็นๆ ถึงเกือบสวาง เจาของจะเข็นรถมา

ขายอยูบริเวณหนาปมน้ํามันคาลเท็กซใกลๆ โรงกรองน้ําสามเสน

กวาที่จะมาเปนรานอาหารระดับตํานานของขาวตมขาไก

จนถึงทุกวันนี้ เริ่มตนจากคุณเสนาะ-จํารูญ พิมพา สองสามีภรรยา

ชาวอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ซึ่งเปนคนไทยแทๆ ไดเดินทาง

เขามาทํามาหากินในกรุงเทพมหานคร แรกๆ ก็มาหาบขนมขาย ลอง

ผิดลองถูกขายโน�นทํานี่ จนมาลงตัวที่ ขาวตมขาไก ที่ทดลองแลว

ทดลองอีกจนไดรสชาติดี จึงไดเข็นรถออกมาขายที่บริเวณริมคลอง

ประปาใกลๆ โรงกรองน้ําสามเสน เม� อมีเจาหนาที่เทศกิจมาไลก็เข็น

รถหนี จนกระท่ังไดมาปลูกเปนเพิงขายในท่ีดินของทรัพยสินฯ บริเวณ

หนาปมน้ํามันคาลเท็กซ ตั้งแตป พ.ศ.2514 ขายทุกเวลาเย็นๆ จนถึง

เกือบสวางก็จะมีนักชิมมาอุดหนุนกันคับคั่ง เพราะติดใจในรสชาติ

ของขาวตมขาไก ขาวตมปกไก ขาวตมน�องไก ขาวตมกระเพาะหมู 

ที่น้ําซุปหอมหวานอรอย เนื้อไกนุม ที่เม� อไดเติมน้ําสมที่ใสพริกขี้หนู

ลงไปจะไดรสชาติที่แซบจนบรรยายไมถูกเชียว

ขายมานานถึง 18 ป ทางทรัพยสินฯ ขอที่ดินคืน จึงมาซื้อ

ตึกแถว 3 คูหาครึ่ง ใกลอูจอดรถของ ขสมก.และวัดพระศรีมหาธาตุ 

เปนของตัวเอง จนถึงปจจุบันนี้นับเปนเวลาตั้งแตเปดรานนานถึง 

51 ปแลว

ปจจุบันมาถึงรุนที่ 2 คือ คุณสุพัตรา เยี่ยมสวัสดิ์ หรือ

ที่ลูกคามักจะเรียกกันวา คุณพี่นวล ซึ่งเปนบุตรสาวของคุณตา

เสนาะและคุณยายจํารูญ พิมพา ก็ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่ม

เมนูเด็ดๆ จากเดิมที่มีเมนูอรอยๆ อยูแลวอีกหลายอยาง โดยมีบุตร

สาวสองคน คือ คุณภัทวานิษฐ ขอบคุณที่เรียนจบปริญญาตรีทาง

ดานบริหารจาก ม.ธุรกิจบัณฑิตยและปริญญาโททางดานภาษาและ

การสื่อสารจากสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

และ คุณพิมพพร เยี่ยมสวัสดิ์ 

ที่เรียนจบปริญญาตรี ทางดาน

วิศวะจากจุฬาฯ และปริญญาโท

ทางดานไฟแนนซจากประเทศ

อังกฤษ นับวาเปนทายาทรุนที่ 

3 มาชวยเหลือดูแลพัฒนาให

รานขาวตมขาไกเขากับยุคสมัยที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

มาถึงรานจะพบลูกคานั่ง

กินอาหารอยางหนาตา จะเลือกนั่งดานนอกดูพนักงานปรุงอาหาร

ใหมองเห็นกันอยางตอหนาตอตา นั่งในหองแอรเย็นฉ่ํา หรือถาที่

นั่งเต็มสามารถขึ้นไปนั่งที่ชั้นสองและชั้น 3 ได

สวนเมนูอาหารนั้นก็เปนเมนูเด็ดเมนูเดิมของรานตั้งแต

ดั้งเดิม 51 ป แตนักชิมรุนใหมๆ อาจจะยังไมรูจักและยังมีเมนูใหมๆ 

อีกหลายรายการ ซึ่งเมนูแรกที่

จะขอแนะนําใหสั่งมาชิมก็คือ

ขาวตมขาไก กวาท่ีจะ

มาเปนขาไกใหไดชิมน้ัน แม

ครัวคนเดิมต้ังแตอยูท่ีโรงกรอง

นํ้าสามเสนและคุณพ่ีนวล จะ

ตองนําขาไก ปกไก ขอไก ตีน

ไก น�องไก ฯลฯ มาลางทําความ

สะอาดอยางตํ่าถึง 5 นํ้า ต้ังแต

นํ้าเปนสีขุนๆ จนนํ้าใส แลวนํา

ไปแยกช้ินสวนแตละอยางตม

ในนํ้าท่ีผสมรากผักชี ซีอ๊ิว กระเทียม นํ้าปลา 

ใหเดือด ใสช้ินสวนแตละอยางลงไปตมจน

เดือดอีกคร้ัง แลวลดไฟใหออนเค่ียวไปเร� อยๆ 

เตรียมไว เม� อลูกคาส่ังก็ตักขาวตมท่ีตองเลือก

ใชแตขาวเสาไหเทานั้น ตักน้ําซุปที่ตมดวย

การใสเอียเลง คาตั้ง จนน้ําซุปหอมหวาน ใสตั้งฉาย กระเทียมเจียว 

กากหมู ที่สําคัญคือ บะเต็ง ที่ทําจากนําสันคอหมูมาผสมกับซีอิ๊ว

หวานชนิดพิเศษ น้ําตาลทรายแดง ผสมเกลือ ตองเคี่ยวไฟออนๆ 

นานเปนชั่วโมง

เวลากินจะไดความหอม รสชาติที่อรอยกลมกลอม เนื้อไก

นุมจนแทบจะละลายในปาก ย่ิงไดเค้ียวตรงขอไกจะสัมผัสกับกระดูก     

ออนๆ เค้ียวไดสบายกรุบๆ ไมตองกลัวฟนจะหัก ท่ีสําคัญคือ ไดคอลลา 

เจนจากธรรมชาติแทๆ  อีกดวย ราคาขาวตมขาไก ชามละ 50 บาท ครับ 

แตถากลัวจะอ่ิมเพราะมีขาวดวย ขอแนะนําใหส่ังเปน เกาเหลาขาไก  

เกาเหลาปกไก  เกาเหลาน�องไก มาชิม ราคาชามละ 60 บาท ครับ อยา

ลืมเปนอันขาด ตักนํ้าสมท่ีใสพริกข้ีหนูลงไปดวยจะชวยชูรสไดมากเชียว

ถาชอบใหรสชาติจัดจานมากขึ้น ขอแนะนําใหสั่ง ซุปเปอร

ขาไก ราคา 80 บาท มาชิม ใน ซุปเปอรขาไก นี้ จะไมเหมือนที่อ� นๆ 

ที่เปนน้ําดํา แตที่นี่เปนน้ําใส ใสมะเขือเทศ ขา ตะไคร ใบมะกรูด 

หอมแดง รสชาติจะจัดจานมากครับ

นอกจากขาวตมขาไกแลว คุณพี่นวลยังไดเพิ่มเมนูเปน

ขาวตมปลากะพง (80 บาท) โดยเลือกใชปลากะพงสดๆ มาทํา ก็

เม� อขาวตมขาไกอรอยอยูแลว ขาวตมปลากะพงก็คงไมตองบรรยาย

วาจะอรอยขนาดไหน

ที่รานขาวตมขาไกไมใชมีขาวตมอรอยอยางเดียว ยังมีอาหาร     

อรอยๆ ที่เปนกับแกลมซุกซอนอีกหลายอยาง เชน

หอยแครงลวก ใครที่ไมเคยเดินตลาด จะตองไมทราบวาสมัย

นี้หอยแครงนั้นมีราคาแพงมากขนาดไหน แตความหวานมันกรุบๆ 

ของหอย บวกกับน้ําจิ้มแซบๆ ราคาแพงเทาไร

ก็ไมเกี่ยงครับ

และยังมีผัดหอยลายน้ําพริกเผา ผัด

กระเพาะหมูเกี๋ยมฉาย ผัดผักกระเฉด ที่สําคัญ

คือ บะเต็ง ที่ใสในขาวตม สั่งเปนจานๆ กินเลนๆ 

ก็จะอรอยดีครับ

รานขาวตมขาไกที่ริมคลองประปาใกล

โรงกรองน้ําสามเสนเม� อ 50 ป ที่แลวนั้น ผมจะ

ตองแวะกินเปนประจํา เพราะเปนทางผานกลับ

บานที่ถนนนครไชยศรี ราชวัตร จึงจํารสชาติได

ดีวาอรอยรวดเร็วและที่สําคัญคือ ราคาไมแพง 

จึงอยากจะขอแนะนํานักชิมรุนใหมๆ หรือทาน

ที่มารวมงานศพญาติมิตรผูที่เคารพนับถือที่

วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ไดมาลิ้มลองราน

อาหารระดับตํานานของที่นี่ รับรองวาจะตอง

ประทับใจไปนานแสนนานเชียวครับ

รานขาวตมขาไก 
ตํานานความอรอยของชาวกรุงเทพฯ

ช� อราน ขาวตมขาไก

เจาของ คุณสุพัตรา  เยี่ยมสวัสดิ์

สถานที่ ตรงกันขามกับกรมทหารราบที่ 11 บางเขน ถนนพหลโยธิน วิธีเดินทางจากรถไฟฟา BTS ลงที่

สถานีกรมทหารราบที่ 11 แลวเดินตาม SKY WALK จนสุดทางลงสะพานดานซายมือจะพบรานพอดี เปดบริการตั้งแต

เวลา 13.00-22.00 น. โทรศัพท 08-5687-6044  มีวันหยุดชวงกลางเดือน 2 วัน (ทางรานจะกําหนด) จอดรถไดที่

สถานีจอดรถของ ขสมก.ที่อยูใกลๆ ราน

น แชมเปียนชิพ ปิดฉากปี 2564 ไปพร้อมกับความดุ

เด็ดเผ็ดมันยันหยดสุดท้าย และมั่นใจได้เลยว่าปี 2565 

สังเวียน ONE จะยิ่งทวีความมันสะใจอีกหลายเท่า และ

นี่คือ 5 ไฟต์เดือดในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ที่ทั้งทีม

งาน ONE และแฟนกีฬาจากทั่วโลกอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในปีนี้

1.โจชัว พาซิโอ vs จาร์เร็ด บรูกส์

การปะทะกันของแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวต “โจชัว พา

ซิโอ” กับนักสู้อเมริกันจอมห้าว “จาร์เร็ด บรูกส์” เป็นคู่หนึ่งที่น่า

จับตามอง โดยจะเป็นการวัดฝีมือของนักสู้สายยืนตัวอันตรายกับนัก

ปล้ำาชั่วโมงบินสูง

ฝ่ายจาร์เร็ด แม้จะเป็นนักสู้หน้าใหม่ของ ONE แต่เขาก็เปิด

ตัวอย่างปังด้วยการปราบมือวางอันดับ 5 ของแรงกิง “ลิโต อาดิวัง” 

เพื่อนร่วมทีมของโจชัวได้อย่างเหนือชั้นในศึก ONE: NEXTGEN III 

เมื่อ พ.ย.64 แถมยังลั่นวาจาว่าจะไล่เก็บผู้ท้าชิงท็อปไฟว์ทีละคนและ

จะกระชากโจชัวลงจากบัลลังก์ในที่สุด 

ขณะที่โจชัวซึ่งเป็นแชมป์คนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของทีมลาไคย์ 

ก็ต้องการสืบสานตำานานของทีมต้นสังกัดโดยยื้อเข็มขัดแชมป์ไว้ให้

นานที่สุดเช่นกัน เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นการต่อสู้บู๊ล้างผลาญ

ระหว่างคู่นี้แน่นอน 

2.เดนิส แซมโบอันกา vs ซอ ฮีฮาม 

“ซอ ฮีฮาม” นักสู้สาวแดนกิมจิ และ “เดนิส แซมโบอันกา” 

สาวแกร่งแดนตากาล็อก เคยเปิดศึกสุดมันในรอบก่อนรองชนะเลิศ

ของการแข่งขันเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง ในศึก ONE: 

EMPOWER เมื่อ ก.ย.64 แต่เมื่อนักกีฬาชาวเกาหลีใต้เอาชนะไปแบบ

ไม่เป็นเอกฉันท์ ค้านสายตาแฟนกีฬาบางกลุ่มที่มองว่าเดนิสสมควร

เป็นผู้ชนะ จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้ทั้งคู่รีแมตช์กันอีกครั้ง 

3.ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ vs อาร์จาน บูลลาร์

ศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่าง “อัศวินดัตช์” ไรเนียร์ ผู้ครอง

บัลลังก์สองรุ่น (มิดเดิลเวตและไลต์เฮฟวีเวต) และอาร์จาน เจ้าของ

ตำาแหน่งแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต เป็นคู่ที่น่าตื่นเต้นคู่หนึ่งหาก

เกิดขึ้นจริง เพราะต่างฝ่ายต่างเป็นเซียนด้านปล้ำารัดจับล็อกระดับโลก 

ไรเนียร์ขึ้นชื่อเรื่องทักษะยูโดและบราซิลเลียนยิวยิตสูที่ใช้บดขยี้

คู่ต่อสู้ทุกคนที่ขวางทาง ครองสถิติรวม 14 ไร้พ่ายบนเส้นทางอาชีพ 

ขณะที่อาร์จานก็มีดีกรีเป็นถึงอดีตนักมวยปล้ำาโอลิมปิกและแชมป์ระดับ

ชาติแคนาดาถึง 2 สมัย โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็มีการออกมาประกาศท้า

ชนกันไปมากลายเป็นสงครามย่อยๆ ซึ่งแฟนกีฬาต่างลุ้นให้ทั้งคู่ได้เจอ

กันจริงๆ เพราะเดาได้ว่าจะเป็นศึกสะเทือนสังเวียนโลกแน่นอน

4.ดากี อาร์สลานาลิเอฟ vs คริสเตียน ลี

นี่คืออีกหนึ่งรีแมตช์ที่ต้องใส่มาในลิสต์ แฟนๆ ต่างก็อยาก

เห็นอดีตแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต คริสเตียนเผชิญหน้ากับดากี  

จอมน็อกชาวตุรกี ชายคนเดียวที่เขาไม่สามารถเอาชนะครบยกได้ 

ทั้งคู่เผชิญหน้ากันครั้งแรกในศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นไลต์เวต โดย

คริสเตียนเป็นฝ่ายชนะและคว้าแชมป์ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ มาได้ 

แต่หลังจากคริสเตียนเสียแชมป์และตกมาอยู่ในอันดับ 1 ของ

แรงกิง ขณะที่ดากีกลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งหลังกำาราบ “ทิโมเฟย์  

นาสติวคิน” ในศึก ONE: WINTER WARRIORS เมื่อเดือน ธ.ค.64 

ไต่อันดับขึ้นมาเป็นที่ 2 ของแรงกิง ONE รุ่นไลต์เวต ก็มีความเป็น

ไปได้ที่ทั้งคู่จะได้มาเจอกันอีกครั้งไม่วันใดก็วันหนึ่ง

5คู่MMAในฝันที่แฟนONEอยากดูที่สุดปี2565

5.อ็อก เร ยุน vs ธานฮ์ เล

“ธานฮ์ เล” แชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวตคนปัจจุบัน แม้

จะกำาลังเตรียมตัวป้องกันแชมป์กับ “แกรี โทนอน” แต่ขณะเดียวกัน

ก็แอบซุ่มเตรียมการใหญ่ที่จะข้ามรุ่นขึ้นไปล่าเข็มขัดแชมป์ในรุ่น

ไลต์เวต เพื่อสร้างสถิติใหม่ให้ตนเองในการเป็นแชมป์โลกสองรุ่น 

ซึ่งเท่ากับว่าเป้าหมายที่เขาต้องพุ่งชนคือ แชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต

คนล่าสุด “อ็อก เร ยุน”

หากธานฮ์ป้องกันเข็มขัดแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวตได้สำาเร็จในช่วง

ต้นปี 2565 ก็มีโอกาสสูงที่เราจะได้เห็นเขาเผชิญหน้ากับแชมป์โลก

ชาวเกาหลีใต้ในปลายปีนี้ โดยแฟนๆ ก็ต่างรอคอยชมศึกแชมป์ชน

แชมป์ระหว่างทั้งคู่อย่างใจจดใจจ่อ.

interthaipost69@gmail.com

วั

โจชัว พาซิโอ vs จาร์เร็ด บรูกส์

เดนิส แซมโบอันกา vs ซอ ฮีฮาม

ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ vs อาร์จาน บูลลาร์

ดากี อาร์สลานาลิเอฟ vs คริสเตียน ลี อ็อก เร ยุน vs ธานฮ์ เล
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11บันเทิงไทย

นา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำากัด นำาทีมผู้ก่อตั้ง จิระ 

มะลิกุล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, วิชชพัชร์ 

โกจิ๋ว, หับโห้หิ้น บางกอก จำากัด, จีเอ็มเอ็ม         

แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัทในเครือ นาดาว 

บางกอก จำากัด, สวัสดี ทวีสุข จำากัด, งานดีทวีสุข จำากัด, 

เสียงดี ทวีสุข จำากัด และบริษัทพันธมิตร อิทธิปาทา 

จำากัด, อิซึ่ม แบงค็อก จำากัด 

ร่วมด้วยผู้กำากับ บอล-วิทยา ทองอยู่ยง, เอส-คม

กฤษ ตรีวิมล, ต้น-นิธิวัฒน์ ธราธร, โอ๋-ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ, 

เมษ ธราธร, จิม-โสภณ ศักดาพิศิษฏ์, บาส-นัฐวุฒิ พูน

พิริยะ, เสือ-พิชย จรัสบุญประชา, วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์, พงศ์-ฐิติ

พงศ์ เกิดทองทวี ฯลฯ พร้อมด้วยอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้

จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น จำากัด และระฟ้า ดำารง

ชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพร์ส จำากัด (มหาชน) มาร่วมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สวดเจริญ

พระพุทธมนต์ และสวดบูชาพระนพเคราะห์ เนื่องในโอกาสจีดีเอช

ครบรอบ 7 ปี ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-

19 และรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวด ณ บ้านจีดีเอช.

จิ

‘นุ้ย-หลิว’เฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

โครงการTO BE NUMBER ONE IDOLรุ่น12 

‘ช่องวัน31’จัดทำาปฏิทินปี2022 

ส่งความสุขพร้อมแจกรอยยิ้ม!

ก้าวสู่ปีที่ 12 แล้วสำาหรับเวทีการประกวด TO BE 

NUMBER ONE IDOL หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 

NUMBER ONE รุ่นที่ 12 ประจำาปี 2565 โดยกรมสุขภาพ

จิต เพื่อสนองต่อพระดำาริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้อง 

การของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ของสังคม

และประเทศชาติ โดยจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทน

จังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ

อย่างพร้อมเพรียง   

ภายในงาน นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีครูใหญ่แห่งบ้านทูบีฯ หม่อมหลวง

ยุพดี ศิริวรรณ พร้อมด้วยคณะ

กรรมการและครูผู้สอน นุ้ย เกศริน, 

หลิว มนัสสวี, บิ๊ก ธานัท, อาร์ต อัส

กร และนนท์ สุนนท์ ร่วมพูดคุยบน

เวที นอกจากนี้ชมโชว์จากศิลปิน 4 

TEEN และสนุกสนานกับโชว์พิเศษ 

เก่งและดี จากศิลปิน TO BE 

NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 

โดยงานจัดขึ้น ณ  MCC HALL 

ชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

โดยในปีนี้มีการเฟ้นหาสุด

ยอดเยาวชนทั้ง 40 คนจากทั่ว

ประเทศ เกณฑ์การประกวดคือต้อง

เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  อายุระหว่าง 15-18 ปี 

เกรดเฉลี่ยผลการเรียนดี มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) มีจิตอาสา และมีความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง 

นับเป็นอีกหน่ึงข่าวดีสำาหรับ

แฟนๆ ช่องวัน 31 ที่ล่าสุดได้

เตรียมมอบความสุขสุดพิเศษ

ให้เหล่าบรรดาแฟนๆ เป็นการ

ตอบแทนที่อยู่เคียงข้างและ

สนับสนุนทุกผลงานกันมาโดย

ตลอด ด้วยการจัดทำาปฏิทินปี 

2022 ออกมาให้แฟนๆ ได้อิ่มเอม

ไปกับภาพแฟชั่นเซตในรูปแบบ

ของปฏิทินตั้งโต๊ะจากเหล่าซูเปอร์

สตาร์ตัวท็อป ตั้งแต่รุ่นใหญ่จนถึง

รุ่นเล็กที่ยกทัพกันมาโชว์ความ

สวย ความหล่อ และความน่ารัก 

กันแบบอัดแน่นทั้ง 12 เดือน กับ

แฟชั่นเซตทั้ง 12 ธีม  

นำาทีมโดย ป้อง ณวัฒน์, ชาคริต แย้มนาม, บี้ สุกฤษฎิ์, 

บี น้ำาทิพย์, ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก, ฌอห์ณ จินดาโชติ, ต่อ ธน

ภพ, ปุ๊กลุก ฝนทิพย์, วิว วรรณรท, มารี เบรินเนอร์, ฟิล์ม ธน

ภัทร, ปราง กัญญ์ณรัณ, ไม้ วฤธ, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, กรีน อัษ 

การเต้น และมีบุคลิกภาพดี จากนั้นมีการเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนา

ทักษะด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ, ด้านการร้องเพลง, ด้านการเต้น, 

ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้อง

ผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวัน

เสาร์ โดยมีกรรมการ อาทิ 

ท็อป ดารณีนุช, หลิว มนัสวี, 

ชิน ชินวุฒ และกรรมการ

พิเศษแต่ละสัปดาห์ และ

สุดท้ายจะคัดเลือกสุดยอด

เยาวชนจนเหลือ TO BE 

NUMBER ONE IDOL 

ระดับประเทศเพียง 16 คน

ทั้งนี้สามารถติดตาม

ความเคลื่อนไหวได้ในชื่อ

รายการ TO BE NUMBER 

ONE IDOL 12 DAILY 

HI-LIGHT ทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 

15.05-15.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-6 พฤษภาคม 2565 ผู้

ที่สนใจสามารถร่วมโหวตให้กำาลังใจแก่เยาวชนผู้เข้าประกวดได้ที่ 

1900-1900-94. 

ฎาพร, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, โตโน่ 

ภาคิน, ริชชี่ อรเณศ, ตรี ภรภัทร, 

ทอย ปฐมพงษ์, เฟิร์น นพจิรา, 

มะปราง อลิสา, บิ๊นท์ สิรีธร, เพลง

ขวัญ นัตยา, ใบเฟิร์น อัญชสา, 

เน๋ง ศรัณย์, ตงตง กฤษกร, ไบร์ท 

นรภัทร, แบงค์ ธิติ, ลีฐานัฐพ์, นิว 

ฐิติภูมิ, ปีโป้ ณัชพัณณ์, เพิร์ธ วี

ริณฐ์ศรา, เอินเอิน ฟาติมา ฯลฯ    

ซึ่งครั้งนี้ ได้ช่างภาพมือฉมัง

ของเมืองไทย ใหญ่-อมาตย์ นิมิต

ภาคย์ มารับหน้าที่ลั่นชัตเตอร์

ให้ พร้อมทีมสไตลิสต์มืออาชีพ ที่

ระดมขนชุดสวยๆ เก๋ๆ มากว่า 

70 ชุด แบบจัดเต็ม Full Option 

กันเลยทีเดียว รับรองว่าเปิด

ปฏิทินเดือนไหนก็ได้ยิ้มปลื้มและ

เคลิบเคลิ้มไปกับความสวยหล่อ

ของพวกเขาและเธอทุกเดือนแน่นอน ส่วนแฟนๆ ที่อยากได้

ปฏิทินปี 2022 จากช่องวัน 31 มาไว้ในครอบครอง ก็สามารถ

เข้าไปติดตาม Digital Download ฟรี! ได้ที่ website และ 

facebook ช่องวัน 31. 

‘ค่ายจีดีเอช’ทำาบุญใหญ ่

รวมใจน้องพี่ครบรอบ7ปี



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๖๕/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายสุทัศน ภูทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นายสุทัศน 

ภูทอง

๑,๓๓๐,๒๑๙.๓๑ 

บาท (ณ วันที่ ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๒ เงินสด - นายสุทัศน 

ภูทอง

๑๙,๘๑๓.๕๙ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

๓ แหวนทองคํา สลักลายน้ําหนัก 

๗.๖ กรัม 

๑ วง นายสุทัศน 

ภูทอง

๑๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๔ สรอยขอมือทองคํา ลายหวงบิด

น้ําหนัก ๓๐.๔ กรัม

๑ เสน นายสุทัศน 

ภูทอง

๕๔,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๕ สรอยคอทองคํา ลายหวงน้ํา

หนัก ๓๐.๔ กรัม

๑ เสน นายสุทัศน 

ภูทอง

๕๔,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๖ นาฬ�กายี่หอ ROLEX สีเงิน รุน 

๑๑๖๕๒๐

๑ เรือน นายสุทัศน 

ภูทอง

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๗ นาฬ�กายี่หอ ROLEX สีเงิน รุน 

๑๗๘๒๗๑ 

๑ เรือน นายสุทัศน 

ภูทอง

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๘ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 

๗ คนยี่หอโตโยตาหมายเลข

ทะเบียน กท ๕๑๖๘ นครปฐม

หมายเลขตัวรถ ANH๒๐-

๘๐๒๒๙๖๗

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ตรวจพบการ

ขูดลบแกไขที่

บริเวณ หมายเลข

เคร� องยนต ซึ่ง

หมายเลขที่ตรวจ

พบภายหลังการ

ตรวจพิสูจน คือ 

๒AZ ****๖๒*

๙ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ 

คนยี่หอบีเอ็มดับเบิลยู 

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๕๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

หมายเลขตัวรถ                     

๑๑๓๔๑๙๕ 

หมายเลขเคร� อง 

ยนต ๑๘๔S๑๐๑ 

๐๗๘๒๕๐ ตรวจ

พบการขูดลบ

แกไขท่ีบริเวณ

หมายเลขตัวถัง 

และหมายเลข

เคร� องยนตดังกลาว

๑๐ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 

๗ คน ยี่หอโตโยตาหมายเลข

ทะเบียน ๗ กฬ ๗๓๒๗ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MR๐๕๓BK๔๑๐๗๐๗๖๘๘๔ 

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๗๗๘,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๑๑ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ 

คนยี่หอฮอนดาหมายเลขตัวรถ 

MRHFD๑๖๔๐AP๑๐๑๕๙๓ 

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๒๘๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๑๒ รถยนตบรรทุกสวนบุคคลยี่หอ

โตโยตาหมายเลขทะเบียน 

ฒผ ๗๐๑๕ กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวรถ 

MR๐GZ๓๙G๔๐๖๗๒๓๗๖๐

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๒๖๘,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

๑๓ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 

๗ คนยี่หอโตโยตาหมายเลข

ทะเบียน ๒กน ๔๘๓๕ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MR๐ZZ๖๙G๔๐๓๑๐๖๑๔๔

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๔๗๙,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

๑๔ รถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน ๗ คนยี่หอฮอนดา

หมายเลขทะเบียน ๑กศ 

๗๒๙๑ กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวรถ 

MRHDD๑๘๓๐DP๑๐๑๙๗๗ 

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๒๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๑๕ รถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน ๗ คนยี่หอฮอนดา

หมายเลขทะเบียน ๒กฉ 

๙๐๓๗ กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวรถ 

MRHGM๒๖๔๐CP๓๓๕๑๗๐

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๒๖๙,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

๑๖ รถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน ๗ คนยี่หอฮอนดา

หมายเลขทะเบียน วน ๗๒๒๖ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MRHES๑๖๕๐๒P๓๐๐๖๔๐

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๙๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๑๗ รถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน ๗ คนยี่หอฮอนดา

หมายเลขทะเบียน ๕กจ ๖๖๖๒ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MRHCP๒๖๔๐๘P๔๐๐๖๑๓

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ตรวจพบการขูด

ลบแกไขที่บริเวณ

เลขหมายประจํา

เคร� องยนต แต

ตรวจ ไมพบเลข

หมายอ� นใดภาย

หลังการตรวจ

พิสูจน จึงไมอาจ

ตรวจพิสูจนได

วาเลขหมายเดิม 

เปนเลขอะไร

๑๘ รถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน ๗ คนยี่หอมาสดา

หมายเลขทะเบียน ฎฐ ๕๐๙๘ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MM๘DE๑๐Y๑๐๐๑๐๓๙๗๓

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๑๗๙,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

๑๙ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 

๗ คนยี่หอฮอนดาหมายเลข

ทะเบียน ๔กธ ๒๖๙๗ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MRHGM๖๖๕๐GP๑๐๑๔๖๔

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๓๒๙,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๙ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๕,๓๒๔,๕๓๒.๙๐ บาท (หาลาน

สามแสนสองหม� นส่ีพันหารอยสามสิบสองบาทเกาสิบสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสุทัศน ภูทอง กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวอรธีรา อสัมภินวัฒน)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.

เกษตรและสหกรณ เปดเผยวา จะเดินหนา

แก ไขปญหาและสะสางหนี้ขาราชการใน

ระบบสหกรณใหเปนรูปธรรมเพ� อใหลดภาระ

คาครองชีพของสมาชิกภายใตความรวมมือ

รวมใจของพี่นองในระบบสหกรณออมทรัพย

ทั้งหมดที่จะสรางพันธกิจรวมกันชวยแกภาระ

หน้ีสินใหกับเพ� อนสมาชิก  ขณะเดียวกันก็จะ

ชวยกันหาความสมดุลในเร� องการทําธุรกิจที่

ตองมีกําไรมาดูแลสมาชิกดวยเชนกัน ดังนั้น

จะเชิญหารือเพ� อหารูปแบบที่เหมาะสมและ

เปนธรรมกับทุกฝายภายในเดือนมกราคม

นี้รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามความ

กาวหนาของงานแกไขหนี้ตามนโยบายของ

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

เพ� อใหงานออกมาเปนรูปธรรม

“จะดูวาเพดานเงินกูหรือดอกเบี้ยท่ี

เหมาะสม ควรจะเทาไหรตองเกิดความสมดุล

ทุกดาน ซ่ึงเร� องน้ีขอเชิญชวนพ่ีนองสหกรณวา 

ครั้งนี้เรามารวมมือกันชวยเพ� อนของเราให

สามารถลดหนี้ ปลดหนี้ ได เพราะตางก็

มนัญญา ปลุกสหกรณรวมใจเปนหนึ่งเดียว ”แกหนี้ ใหเพ� อนเรา” 

สางหนี้ในระบบราชการ เหตุพบสวนเหล� อมตนทุนสูง

เหมือนพี่นองเห็นหนาเห็นตากันทั้งนั้นเพ� อน

สมาชิกจะไดทุกขนอยลง ถามวาเร� องน้ีสามารถ

ทําไดหรือไม สวนตัวมองวาจากขอมูลอัตรา

ดอกเบ้ียและสวนเหล� อมตนทุนท่ีสะทอนออกมา 

คิดวาน�าจะเดินหนาไปไดดวยดีหากสหกรณ

ออมทรัพยใหความรวมมือ เพราะลําพังกรม

หรือกระทรวงคงสั่งการไมไดเพราะเขาเปน

นิติบุคคล แตความรวมมือสามารถมีตอกันได 

“รมช.เกษตรฯกลาว

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ(กสส.) เปดเผยวา รมช.เกษตรฯ

ไดสั่งการใหมีการสํารวจขอมูลอัตราดอกเบี้ย 

อัตราผลตอบแทนของสหกรณออมทรัพย

ของสวนราชการเพ� อนํามาพิจารณาประกอบ

การหามาตรการแกไขปญหาหนี้สินเหลานี้ 

ซึ่งจากขอมูลพบวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจบางสหกรณสูง

ถึงรอยละ 15 อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยอยู

ที่รอยละ  6.08  ขณะที่คาเฉลี่ยดอกเบี้ยเงิน

รับฝากจากสมาชิกรอยละ 2.93

“กรมได้สํารวจส่วนเหลื่อมต้นทุนกับ

อัตราดอกเบี้ยเงินกูของสหกรณออมทรัพย

พบวา คาเฉลี่ยภาพรวมอยูที่รอยละประมาณ 

2.43   ในสวนน้ีทําใหเห็นวายังมีโอกาสท่ีสหกรณ

เตรียมความพรอม    พญ.ปยวรรณ ล้ิมปญญาเลิศ ผูอํานวยการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เปนประธาน

เปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 1 Preparation for 

Coach เพ� อเตรียมความพรอมเขาสูการเปนท่ีปรึกษากระบวนการ

คุณภาพ จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 

ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี 

รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ ประธานคณะกรรมการประสาน

งานการดําเนินงาน ศูนยความรวมมือเพ� อการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล (HACC), ดร.บรรจง จําปา รองผูอํานวยการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, นพ.สมคิด เลิศสินอุดม 

นายแพทยผูชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแกน, วราภรณ 

สักกะโต หัวหนาสํานักสงเสริมการพัฒนา สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องคการมหาชน), ท.พญ.ภารณี ชวาลวุฒิ 

ทันตแพทยเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม, 

รัฐวรรณ สมพร นักวิชาการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาและ

ฝกอบรมทันตแพทย และแขกผูมีเกียรติเขารวมการอบรม

อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต รับประกาศนียบัตรรับรองการ

เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ

ตานการทุจริต (CAC)     บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต 

โดย โทมัส วิลสัน ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ รับประกาศนียบัตรรับรองการเปนสมาชิกแนว

รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Thailand’ 

Private Sector Collective Action Coalition against Corruption 

หรือ CAC) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ในงาน Thailand 11th 

National Conference on Collective Action Against 

Corruption “รวมพลังธุรกิจโปรงใส ใสใจตานคอรรัปชัน” ซึ่ง

เปนประกาศนียบัตรเพ� อยืนยันความโปรงใส ตอตานการทุจริต

และคอรรัปชันทุกรูปแบบ งานมอบรางวัลจัดขึ้นในรูปแบบ

ไฮบริดออนไลนเพ� อใหเขากับสถานการณการแพรระบาด

โควิด-19ในปจจุบัน 

"วาโก" ขานรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากภาค

รัฐกับโครงการ “ชอปดีมีคืน” เม� อซื้อสินคาวาโก ณ วาโก

ช็อปและเคานเตอรวาโกทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงวาโก

ออนไลนในทุกชองทาง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 - 15 

กุมภาพันธ สามารถนําใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี มาลด

หยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปภาษี 2565 ตามยอด

ที่ซื้อจริงสูงสุดไมเกิน 30,000 บาท ชอปสินคาคุณภาพ

ดีแถมมีลดหยอนภาษี งานนี้มีแตคุม โดยมาตรการ

ลดหยอนภาษีนี้ใชสําหรับผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

และควรเช็คสิทธิ์พร้อมศึกษารายละเอียดเงื่อนไขจาก

ประกาศกรมสรรพากรเพิ่มเติมที่ www.rd.go.th  

โรงพยาบาลเจาพระยา จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ 

“Family Happiness” โปรแกรม 1 ราคาทานละ 3,699 

บาท เม� อซื้อ 2 ทานขึ้นไปราคาทานละ 3,500 บาท / 

โปรแกรม 2 ราคาทานละ 6,899 บาท เม� อซื้อ 2 ทานขึ้น

ไปราคาทานละ 6,500 บาท / โปรแกรม 3 ราคาทานละ 

7,899 บาท เม� อซื้อ 2 ทานขึ้นไปราคาทานละ 7,300 บาท 

หมดเขต 9 กุมภาพันธ 2565 สอบถามเพิ่มเติมศูนยตรวจ

สุขภาพ ชั้น 2 โทร.0-2022-7636  

ศูนยการคาสามยานมิตรทาวน ขอเชิญมิตรทุกทาน 

ทุกกรุปเลือด A B O และ AB เตรียมสุขภาพรางกายให

พรอมและมา “รวมใจให โลหิต ฝาโควิดไปดวยกัน” ในวัน

จันทร-อังคารท่ี 17 - 18 มกราคมน้ี เวลา 09.00 - 19.00 น. 

ณ บริเวณลานโปรโมช่ัน ช้ัน G (หนาราน MUJI) ศูนยการคา

สามยานมิตรทาวน สําหรับผูลงทะเบียนลวงหนาและ

รวมบริจาคโลหิตในวันที่กําหนด รับของที่ระลึกเปนเสื้อ

ยืดลายสุดพิเศษ “Connexion” จากศิลปน “Beerpitch” 

พิชญา ศรีระพงษ เฉพาะที่สามยานมิตรทาวนเทานั้น! 

(จํานวนจํากัด 300 ตัวตอวัน) สามารถลงทะเบียนได

ตั้งแตวันนี้ หรือจนกวาจะครบจํานวน คลิก! https://cutt.

ly/iYGxdXI หรือสแกน QR code ในรูปภาพ ขอมูลเพ่ิมเติม 

โทร.08-9203-4138, 08-5783-4196 ตั้งแตเวลา 09.00 – 

18.00 น. ทุกวันทําการ

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร เดินหนาสนับสนุน

พื้นที่และอํานวยความสะดวกใหกับหน�วยงานภาครัฐ

อยางตอเน� องในการใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 

กระตุนภูมิคุมกันใหกับประชาชน โดยรวมกับ สํานักงาน

ประกันสังคมเขต 4 และ โรงพยาบาลบางประกอก 1 เปด

จุดบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนไฟเซอร (Pfizer) ให

กับกลุมผูประกันตน มาตรา 33 ที่อยูในพื้นที่เขต 4 ไดแก 

บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาทร และ บางคอแหลม ซึ่ง

บริษัทลงทะเบียนและไดรับการยืนยันสิทธิ์ลวงหนาจาก

สํานักงานประกันสังคมเขต 4 โดยจะเริ่มใหบริการตั้งแต

วันที่ 17 มกราคม – 31 มีนาคม เปดใหบริการฉีดวัคซีน

ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น. บริเวณชั้น 6 โซน BC 

รวมพื้นที่กวา 1,200 ตร.ม. รองรับผูประกันตนประมาณ 

1,200 – 1,500 คนตอวัน ภายใตมาตรการปองกันการ

แพรระบาดของโควิด -19 ตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดอยางเครงครัด โดยสามารถติดตามรายละเอียด

เพ่ิมเติมไดท่ี www.mbk-center.co.th และ www.facebook.

com/mbkcenterth

แตละแหงจะสามารถนํามากําหนดเปนชุด

แกหนี้ใหสมาชิกได  โดยสหกรณสามารถที่

จะหาทุนดอกเบี้ยต่ําเชนของธนาคารออมสิน

ที่ปลอยกูสหกรณในอัตราดอกเบี้ยต่ําไมเกิน

รอยละ 2 ตอประยะเวลา 5 ป เพ� อนํามาใช

ในการแกไขปญหาหนี้สินใหสมาชิกได รวม

ถึงการปลอยกูที่สหกรณตองใหน้ําหนักกับ

การกูเพ� อนําไปลงทุนสรางรายไดเพิ่ม สิ่ง

เหลานี้หากชวยกันคิดวานโยบายแกหนี้ครั้งนี้

จะสําเร็จชวยผอนภาระและนําไปสูการปลด

หนี้ใหเพ� อนสมาชิกไดในระยะตอไป” อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณกลาว

ทั้งนี้ กสส. ไดเตรียมเชิญสหกรณ

ออมทรัพย์ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน 

โดยสหกรณที่อยูไกลจะใชผานระบบซูมเพ� อ

มาระดมแนวทางแกหนี้  คาดวาจะสามารถ

ประชุมไดภายในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้

กอนหนากรมไดขอความรวมมือไปแลว

ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีไดมีดําริในการแกไข

หนี้สินขาราชการตํารวจ ครู และขาราชการ  

ปฏิทินสังคม-

กิจกรรม-โปรโมชั่น

กาชาดรับมอบเคร� องพิมพจากบริษัท โอ จี เอ เมกะเทค    เตช บุนนาค เลขาธิการ

สภากาชาดไทย รับมอบเคร� องพิมพจากบริษัท โอ จี เอ เมกะเทค ใหแกสํานักงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและดิจิทัลสภากาชาดไทย โดยมี วิสูตร ทัศนเอี่ยม Senior Advisor & Founder เปน

ผูแทนมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย 

ขอเสนอสุดพิเศษตอนรับปใหม ‘2nd Night Pay Half’ ที่จะ

เชิญชวนทุกทานมาสูดอากาศบริสุทธิ์พรอมด� มด่ําบรรยากาศ

ริมทะเลอยางเต็มที่ ณ อินเตอรคอนติเนนตัล พัทยา รีสอรท

ตอนรับทุกทานสูการพักผอนอยางหรูหราในรีสอรทริม

ทะเลอันสวยงาม ชายหาดขาวสะอาดพรอมเตียงอาบแดด

ใหไดผอนคลายไปกับอากาศอันบริสุทธิ์ในบรรยากาศสบายๆ 

เพลิดเพลินไปกับสระวายน้ําลากูนขนาดใหญถึง 3 สระ พรอม

อิ่มอรอยกับอาหารไดหลายสไตลทั้งจากหองอาหารอินฟนิติ 

(Infiniti) ที่ใหบริการอาหารสไตลเมอรดิเตอรเรเนียนในทิวทัศน

ทะเลแบบพาโนรามา หองอาหารอิลิเมนท (Elements) สําหรับ

อาหารแบบนานาชาติ และเซ็ตหมูกระทะแบบพรีเมียมใน

บรรยากาศริมทะเลหรือแบบจัดเสิรฟถึงหองพักใหไดเลือกอิ่ม

อรอยอยางสบายใจ

พรอมพักผอนอยางเต็มที่ดวยแพ็กเกจ 2nd Night Pay 

Half เพียงสํารองการจองลวงหนา 2 วัน ในวันใดก็ไดตั้งแตวัน

อาทิตย – วันศุกร ชวงระหวาง 12 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 

2565 ผานเว็บไซตหรือติดตอรีสอรทโดยตรง รับสวนลด 50% 

สําหรับทุกคืนที่สองทันที  โดยสามารถเลือกหองพักไดดังนี้

หองรีสอรท คลาสสิค การเดน วิว หองรีสอรท คลาสสิค 

โอเชี่ยน วิว หอง 1 คิง 1 ควีน คลาสสิค การเดน วิว หอง 1 

คิง 1 ควีน คลาสสิค โอเชี่ยน วิว หองพรีเมียม การเดน วิว 

เทอรเรส แอคเซส หองพรีเมียม พลู แอคเซส บัลโคนี หองจูเนียร 

สวีท คลับ แอคเซส การเดน วิว 

เพ� อความปลอดภัยทางสุขอนามัยสูงสุดของแขกผูเขา

พักทุกทาน ทางรีสอรทจะมีการทดสอบ ATK Test สําหรับผู

เขาพัก จึงขอความกรุณาแขกผูเขาพักทุกทานแสดงผลตรวจ 

อินเตอรคอนติเนนตัล พัทยา รีสอรท มอบขอเสนอสุดพิเศษ ‘2nd Night Pay Half’ ทุกคืนที่สองจายครึ่งราคา

รับสวนลด 50% สําหรับทุกคืนที่สองทันที เม� อเขาพักระหวางวันที่ 12 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2565

ATK ที่มีผลเปนลบไมเกิน 72 ชั่วโมงกับทางรีสอรทกอนเขา

ใชบริการ โดยจะเริ่มในวันที่ 15 มกราคม เปนตนไป ดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมหรือทําสํารองการจองหองพักไดผานเว็บไซต: 

https://pattaya.intercontinental.com/th/offers/second-

night-pay-half โทร.0-3825-9888  
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เกรท วอลล จับมือ EVme รวมผลักดัน EV Ecosystem   เกรท วอลล มอเตอร ได

รวมมือกับ EVme แพลตฟอรมที่ใหบริการครบวงจรดานรถยนตไฟฟาจาก บริษัท อีวี มี พลัส 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีนางสาวปยะนุช จตุรภัทร 

ผูอํานวยการฝายขาย เกรท วอลล มอเตอร (ประเทศไทย) เปนผูสงมอบรถยนต ORA Good Cat 

ล็อตแรก จํานวน 6 คัน ใหกับทีมผูบริหารระดับสูงของ EVme นําโดยนายพีระ โศภิตนุกุล 

ประธานเจาหนาที่กลยุทธองคกร และนายจิรายุส บูรณะพงศ ผูอํานวยการงานปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ และสนับสนุนลูกคา โดย เกรท วอลล มอเตอร มีแผนที่จะสงมอบรถยนต ORA 

Good Cat ใหกับ EVme ทั้งสิ้น 20 คัน โดยจะแบงเปนรุน 500 ULTRA จํานวน 10 คัน และ

รุน 400 PRO จํานวน 10 คัน ภายในเดือนกุมภาพันธนี้ ซึ่งจะสอดรับการการเปดใหบริการ

อยางเปนทางการของแพลตฟอรม EVme ในชวงตนปนี้เชนกัน 

มิตซูบิชิ มอบเคร� องยนตเพ� อการเรียนรู    บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด

มอบเคร� องยนตใหแกแผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 11 เคร� อง ณ ศูนยความ

เปนเลิศดานยานยนต วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพ� อยกระดับทักษะนักศึกษาอาชีวศึกษาผาน

การเรียนรูจากการปฏิบัติงานดวยเคร� องยนตจริง ทั้งจากภาคทฤษฏีและปฏิบัติเสริมสราง

ประสบการณการเรียนรูของนักเรียนอาชีวะสาขาเทคนิคเคร� องกลสูความเปนเลิศทางการ

อาชีวศึกษา (Excellent Center) เพ� อเตรียมตัวพัฒนาสูบุคลากรท่ีเปยมคุณภาพของอุตสาหกรรม

ยานยนตไทยตอไป

ยามาฮา ควารางวัล Thailand Energy Award 2021     ชินโงะ โอวากิ ผูจัดการใหญดาน

การเงิน บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด เปนตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัล Thailand Energy

Award (TEA) ประจําป 2564 ดานการอนุรักษพลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม ประจําป 2564 

จากนายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

เพ� อเปนการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติในการเปนแบบอยางที่ดี ที่สามารถปฏิบัติ

ตามแนวทางการประหยัดพลังงานอยางสรางสรรค รวมถึงมีความมุงม่ันในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุดในองคกร โดยการมอบรางวัล Thailand Energy Award 

2021 ในคร้ังน้ีมีข้ึน ณ หองภิรัช ฮอลล ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร – ซีพี 

จํากัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด ผูผลิตและผูจําหน�ายรถยนตเอ็มจี

ในประเทศไทย ย้ําภาพผูนําตลาดรถยนต

พลังงานไฟฟา เผยความนิยมรถยนตพลังงาน

ไฟฟาขยายตัวมากข้ึน หลังเอ็มจีแนะนําผลิตภัณฑใหม

เขาสูตลาดอยางตอเน� อง และเดินหนาปูพรม

สรางระบบนิเวศยานยนตไฟฟา ดวยการเพิ่ม

จํานวนสถานีอัดประจุไฟฟาใหครอบคลุม

พื้นที่ทั่วประเทศ เพ� อสรางความมั่นใจในการ

ใชรถยนตพลังงานไฟฟา อันเปนการสราง

พื้นฐานความแข็งแกรง เตรียมความพรอม

ใหกับประเทศไทยสูสังคมยานยนต ไฟฟา

อยางสมบูรณแบบในอนาคตอันใกล โชวความ

เปนตัวจริงดานอีวีหลัง MG EP รถสเตชั่น

เอ็มจี สงมอบ MG EP 70 คัน ใหผูเชายานยนต ไฟฟา EV ME PLUS

แวกอนพลังงานไฟฟา 100% กระแสตอบ

รับดีในกลุมลูกคาทั่วไป อีกทั้งยังพารถยนต

พลังงานไฟฟาสูความนิยมและการยอมรับใน

กลุมลูกคาองคกร ลาสุดสงมอบถึงมือ บริษัท 

อีวี มี พลัส จํากัด ครบถวนแลวทั้งสิ้น 70 คัน 

เพ� อสรางระบบ อีวีคารแชริ่งใหแข็งแกรง

มากขึ้น

นายพงษศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ รอง

กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส 

(ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา MG EP เปน

รถยนตพลังงานไฟฟารุนที่สองที่เรานําเขามา

ทําตลาดในประเทศไทย เพ� อเปนทางเลือกใหม

ในการทําใหตลาดรถยนตพลังงานไฟฟามี

สีสันมากยิ่งขึ้นและสรางตัวเลือกใหกับผูที่

สนใจในรถยนตพลังงานทางเลือก อีกทั้ง

สําหรับไรเดอรทุกคนนอกจากรถ

จักรยานยนต์ที่ ใช้จะถือเป็นเพื่อนคู่ ใจคัน

โปรดที่พาคุณโลดแลนอยางสนุกสนานทุก

การเดินทางแลว อีกสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไมได

เลยวาสําคัญไมแพกันคือการบริการหลังการ

ขายของรถจักรยานยนตที่จะชวยเพิ่มความ

ปลอดภัยและเติมเต็มประสบการณการขับขี่

ของทุกคนใหสมบูรณแบบย่ิงข้ึน และอยาลืม

วาไมวาจะไปที่ ไหนรถจักรยานยนตลูกรัก

ของคุณก็ตองการการดูแลและบํารุงรักษา

กอนออกเดินทางอยูเสมอ ตองตรวจสอบ

ตั้งแตลมยาง น้ํามันเคร� อง แบตเตอรี่ หรือ

แมแตระบบไฟสองสวางก็ตองเช็คอยาง

ละเอียด ซึ่งไรเดอรก็สามารถอุนใจไดเสมอ

เพราะทีมงานของไทรอัมพพรอมอยูเคียงขาง

ไทรอัมพฯ เปด 4 บริการที่ ไรเดอรตองเลิฟจาก Triumph Total Care

และดูแลคุณตลอดเวลาดวย “Triumph Total 

Care” บริการการดูแลและบํารุงรักษารถ

จักรยานยนตแบบครบวงจรที่ ไทรอัมพ ให

ความสําคัญเพื่อให้รถทุกคันอยู่ในสถานะที่

สมบูรณท้ังกอนออกเดินทางและกลับจากทริป 

พรอมจะพาไรเดอรออกไปเก็บเก่ียวประสบการณ

อันน�าต� นเตนกับทุกเสนทางที่รออยูขางหนา

ในการเดินทางครั้งตอไป

Online Service Booking ไมวาคุณ

และรถคูใจจะกําลังออกทริป หรือเพิ่งกลับ

จากพารถคันเกงไปบุกตะลุยชวงปใหม หรือ

จะอยูมุมไหนของประเทศไทย ก็สามารถจอง

คิวลวงหนาใหทุกขั้นตอนการดูแลรถของคุณ

เปนเร� องงายที่พิเศษกวาเคยแคปลายนิ้วดวย

บริการออนไลนจาก “Triumph Total Care”  

แน�นอนวาหลังจากพารถคูใจคันเกงไปบุก

ตะลุยมาทั่วทุกทิศเคร� องยนตที่ถูกใชงานมา

อยางหนักก็ตองการการดูแลที่ดี เพ� อใหสวน

ตางๆ อยูในสภาพที่สมบูรณและพรอมที่จะ

พาไรเดอรออกไปโลดแลนในการเดินทาง

ครั้งถัดไป สําหรับบริการจองออนไลนเพ� อ

เขารับบริการบํารุงรักษารถจักรยานยนต

ไทรอัมพ สามารถนัดคิวไดตลอด 24 ชั่วโมง 

สะดวกและรวดเร็ว โดยใชเวลาเพียง 2 นาที

ในการเลือกโปรแกรมการซอมบํารุงที่คุณ

ตองการ พรอมตรวจสอบคาใชจายเบื้องตน

ลวงหนาไดทันทีจากระบบ สามารถเลือกวัน 

เวลาและศูนยบริการไทรอัมพที่คุณสะดวก

เขารับบริการ จากนั้นระบบก็จะทําการจอง

คิวใหทันที กอนวันนัดหมายเขารับบริการ

เจาหนาท่ีจะติดตอกลับเพ� อยืนยันการนัดหมาย 

พรอมแจงเตือนเม� อการเขารับบริการเสร็จครบถวน 

โดยลูกคาสามารถมั่นใจไดเลยวารถทุกคัน

จะไดรับการบริการดวยมาตรฐาน

เดียวกันจากชางผูชํานาญการที่ ได

รับการอบรมจากไทรอัมพ มอเตอร

ไซเคิลส ที่ใหบริการตามมาตรฐาน 

ไทรอัมพ เวิลด สแตนดารด (Triumph 

World Standard) ทุกการซอมบํารุง

ใชอะไหลแทและอุปกรณเสริมแท

ของไทรอัมพ

Triumph Service Package 

การมี รถจั กรยานยนตสั กคันก็

เหมือนมีคนรู ใจขางๆที่อยากดูแล

ไปนานๆ ไทรอัมพจึงมอบโปรแกรม

การดูแลคาใชจายในการบํารุง

รักษารถจักรยานยนตที่จะชวย

ให้เรื่องงานซ่อมของรถคู่ ใจเป็น

ไปแบบไรกังวล เพราะ “Triumph Service 

Package” นี้พรอมดูแลดานงานซอมบํารุง

ตอเน� องยาวนานสูงสุดถึง 24 เดือน ชวยให

มั่นใจไดวาคุณจะมีคาใชจายดานการซอม

บํารุงแบบคงที่ตลอดระยะเวลา ไมวาจะเปน

ลูกคาที่ใชงานรถแบบวิ่งนอย ปานกลาง 

หรือมาก ก็มีโปรแกรมที่เหมาะกับรถไวคอย

ชวยเหลือดูแล แถมยังมอบความสะดวก

สบายยิ่งขึ้นเพียงชําระคาบริการลวงหนาก็

สามารถเขารับการซอมบํารุงไดที่ศูนยบริการ

ไทรอัมพท่ัวประเทศ นอกจากน้ีลูกคายังสามารถ

รับสิทธิประโยชนจากบริการเพิ่มเติม เชน 

สวนลดคาอะไหลสําหรับเซอรวิสและอะไหล

ที่ตองเปลี่ยนเน� องจากการสึกหรอตามระยะ

ทางที่ 20% (เฉพาะรายการที่บริษัทฯกําหนด) 

บริการลางรถจักรยานยนต การตรวจสอบ

สถานะรถจักรยานยนต และอ� นๆ โดย 

“Triumph Service Package” ออกแบบมาให

เลือกถึง 2 รูปแบบตามไลฟสไตล

การใชงาน ประกอบดวย แพ็คเกจ 

Traveller เหมาะสําหรับไรเดอรที่

ใชงานรถในระดับปานกลาง และ

แพ็คเกจ Globetrotter สําหรับไร

เดอรที่ ใชงานรถมากและมีการ

ขับขี่อยูเปนประจํา แพ็คเกจราคา

เริ่มตนเพียง 7,431 บาท

Triumph Roadside Assistance

Extension ไมวาคุณจะอยูที ่ ไหน

ในประเทศไทย ไทรอัมพพรอมใหบริการชวย

เหลือฉุกเฉินบนทองถนนตลอด 24 ชั่วโมง 

ที่ใหความคุมครองเปนเวลา 2 ป ไมจํากัด

ระยะทาง และยังมีสิทธิ์ประโยชนอ� นๆ ที่

จะไดรับ ประกอบดวย บริการชวยหลือรถ

จักรยานยนตเสียฉุกเฉินเบื้องตน บริการรถ

ยกฉุกเฉิน เติมน้ํามันฟรี 5 ลิตร กรณีน้ํามัน

หมดฉุกเฉิน บริการชวยเหลือกรณีกุญแจรถ

หาย และบริการใหคําปรึกษาทางดานเทคนิค

เบื้องตน 

Triumph Extended Warranty  การ

รับประกันถือเปนอีกหนึ่งสิ่งที่ ไทรอัมพใสใจ

ทุกความตองการของไรเดอร จึงออกแบบ

การรับประกันรถจักรยานยนตที่ ใหความ

ยืดหยุนตอบโจทยทุกการขับขี่ดวย Triumph 

Extended Warranty ที่จะชวยใหคุณอุนใจ

และมั่นใจ ดวยการขยายการรับประกันตัวรถ

จากโรงงานไปอีกสูงสุด 2 ป และครอบคลุม

ไปถึงอุปกรณเสริมแทจากไทรอัมพทุกชิ้น 

โดยไรเดอรสามารถเลือกความคุมครองที่

เหมาะสมสําหรับการขับขี่ของคุณได ซึ่ง

ความคุมครองที่เลือกนั้นจะถูกระบุไวอยูกับ

ตัวรถ เพ� อเพิ่มความมั่นใจเร� องการดูแลรับ

ประกันรถในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถโอน

สิทธิ์ที่มีอยูไดเม� อคุณตองการขายรถและชวย

เพิ่มมูลคาการขายตอใหกับรถจักรยานยนต

ของคุณไดอีกดวย

ศูนยบริการ Porsche Centre Saigon 

ประเทศเวียดนาม ไดรับการเปดตัวอยาง

เปนทางการแลววันนี้  โดยสถานที่แหงนี้

เปรียบเสมือนสัญลักษณแหงความสําเร็จ

อันแสดงออกถึงตลาดรถยนตปอรเช ท่ีมีอัตรา

การเติบโตที่รวดเร็วที่สุดแหงหนึ่งของภูมิภาค

เอเชีย แปซิฟค  ศูนยบริการ Porsche Centre 

Saigon ตั้งอยูที่เขตการคาที่ 7 ใจกลางเมือง

โฮจิมินห. ซ่ึงเปนยานธุรกิจของมหานครที่เปน

ศูนยกลางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

และถือเปนศูนยบริการแหงของปอรเชที่มี 

“Destination Porsche” สถาปตยกรรมของ

ปอรเชในรูปแบบใหมลาสุด โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสรรสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ของบรรดาเจาของรถยนตปอรเชเอาไวดวยกัน 

โดยสถาปตยกรรมในรูปแบบดังกลาวนั้น

กําลังจะเกิดขึ้นกับศูนยบริการ Porsche 

Centre อีกหลายแหงทั่วโลกเชนกัน

ศูนยบริการ Porsche Centre Saigon 

ถือเปนอาคารแหงแรกใน อุตสาหกรรมยาน

ยนตของประเทศเวียดนาม ที่ ไดรับรางวัล 

LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) Gold certification 

อันเปนสัญลักษณที่แสดงถึงพันธสัญญา

ของแบรนดปอรเช ในการมุงมั่นพัฒนาเพ� อ

อนาคตที่ยั่งยืน ความสําเร็จในการสรางศูนย

บริการ Porsche Centre Saigon แหงนี้  

คือการกําหนดบรรทัดฐานใหมในดานการ

ออกแบบโครงสราง การบํารุงรักษา ตลอดจน

การปฏิบัติงานภายในอาคารที่มีความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมอยางเต็มศักยภาพ เพ� อ

เปนตนแบบสําหรับศูนยบริการ Porsche 

Centre อีกหลายแหงที่กําลังจะเกิดขึ้นใน

ภูมิภาคนี้ เพ� อเปนการสงเสริมอนาคตของ

ยนตรกรรมสปอรตพลังงานไฟฟาในประเทศ

เวียดนาม ศูนย์บริการ Porsche Centre 

Saigon ไดรับการติดตั้งสถานีชารจพลังงาน

ประสิทธิภาพสูงทั้งในแบบไฟฟากระแสตรง 

DC และไฟฟากระแสสลับ AC รองรับการ

บริการรถยนตปล๊ักอินไฮบริด และรถพลังงาน

ไฟฟาท่ีใชแบตเตอร่ี เชนเดียวกับปอรเช ไทคานน 

Andreas Klingler ผูอํานวยการทั่วไป

ของปอรเช ประเทศเวียดนาม เปดเผยวา 

ความยั่งยืน และการปฏิบัติหนาที่ดวยความ

รับผิดชอบ คือปรัชญาในการดําเนินงาน

ขององคกร ศูนยบริการ Porsche Centre 

เปดตัว ‘Destination Porsche’ แหงแรกในภูมิภาคเอเชีย

Saigon ไดสรางมาตรฐานใหกับศูนยบริการ 

Porsche Centre อีกหลายแหงของเวียดนาม

ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ปอรเชในฐานะ

ของผูนําดานการพัฒนาอยางยั่งยืน เราจะนํา

ประสบการณของแบรนดมาใหลูกคาได

สัมผัสแบบใกลชิดมากยิ่งขึ้น จากการนําเอา

สถาปตกรรมในการกอสรางอาคาร และระบบ

สาธารณูปโภคระดับศาสตรแหงศิลป ท่ีสรรสราง

ไวเพ� อรองรับลูกคาและรถพลังงานไฟฟาทุกคัน 

เรายังคงยึดมั่นตอพันธกิจในการสรางสรรค

และยกระดับประสบการณอันเหนือระดับให

กับเจาของรถยนต    ปอรเชในประเทศเวียดนาม

ยังสะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจจริงของเอ็มจี

ในฐานะแบรนดรถยนตผูบุกเบิกและเอาจริง

เอาจังกับการทําตลาดรถยนตพลังงานไฟฟา

ใหเกิดขึ้นในประเทศไทย จุดประกายใหคน

ไทยเปดใจในการใชรถยนตพลังงานไฟฟา

และคอยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช

รถใหสอดคลองกับเทรนด โลก หลังจากเปด

ตัวในชวงปลายปที่ผานมา เราไดเดินหนาทํา

ตลาด โดยเจาะทั้งกลุมลูกคาทั่วไปที่นํารถไป

ใชในชีวิตประจําวัน ควบคู

ไปกับการเจาะตลาดในกลุม

ลูกคาองคกรที่มองหารถยนต

พลังงานทางเลือกที่ตอบโจทย

การใชงานตามลักษณะของ

กิจการนั้นๆ

ลาสุด เอ็มจี ไดบรรลุ

เปาหมายอีกขั้น ในการเพิ่ม

สัดสวนยานยนตไฟฟาในประเทศ

ใหขยายตัวสูงข้ึน อันจะเปนหน่ึง 

แรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้

สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนผานสูการใชยาน

ยนต ไฟฟาอยางเต็มตัว ดวยการสงมอบ

รถยนตพลังงานไฟฟาที่ใชงานไดจริงในชีวิต

ประจําวัน อยางรุน MG EP จํานวนทั้งสิ้น 

70 คัน ใหกับบริษัท อีวี มี พลัส จํากัด ซึ่ง

เปนผู ใหบริการรถยนตพลังงานไฟฟาอยาง

เต็มรูปแบบรายแรกที่สามารถเลือกเชา

รถยนตพลังงานไฟฟาไดตามระยะเวลาที่

ตองการผานแอพพลิเคชั่น EVME 

ศูนยบริการ Porsche Centre Saigon 

มุงเนนการออกแบบที่คํานึงถึงความตองการ

ของลูกคาเปนหลัก ดวยแนวทางการจัดสรร

พื้นที่ใชงานที่ยืดหยุนตอการปรับเปลี่ยนตาม

กลยุทธ ในการขายรูปแบบใหม ที่จะทําให

ลูกคาสามารถเขาถึงประสบการณของ

แบรนดผานหนาจอสัมผัสขนาดใหญบน

ระบบ interactive touchpoints และนวัตกรรม

ส� อเสมือนจริง (virtual media) ที่จะผสมผสาน

โลกจริง และโลกแหงดิจิทัลเขาไวดวยกัน และ

ยิ่งไปกวานั้น ประสบการณใหมที่ลูกคาจะได

สัมผัสยังครอบคลุมไปถึงการมีความสัมพันธ

ระหวางบุคคลในสังคม สามารถเห็นไดจาก

การจัดสรรพื้นที่พักผอน (lounge area) เพ� อ

รองรับการมีปฏิสัมพันธระหวางผู ใชรถยนต

ปอรเชดวยกัน   พื้นที่ 13,000 ตารางเมตร ที่

ไดรับการออกแบบและจัดสรรใหเปนโชวรูม

สําหรับจัดแสดงรถยนต 20 คัน , สํานักงาน 

, สวนตอขยายที่เปนชั้นใตดิน, ลานจอดรถ

บนชั้นดาดฟา, ศูนยบริการซอมสีและตัวถัง

ที่ผานการรับรองคุณภาพโดยปอรเช , ศูนย

บริการซอมบํารุงรักษา service centre และ 

ศูนยฝกอบรม training centre ที่จะเปนสถาน

ที่ในการเรียนรู ถายทอดทักษะ ความรู และ

จัดฝกอบรมสําหรับชางเทคนิคของปอรเช 

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการบริการ

ระดับสูงสุดจากปอรเช
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ศาลฎีกาสหรัฐขวางบังคับฉีดวัคซีนลูกจ้าง

วอชิงตัน • รายงานเอเอฟพีเมื่อวันที่ 14 มกราคม กล่าว

ว่า ประธานาธิบดีไบเดนเคยประกาศไว้เมื่อเดือนกันยายนปี

ที่ผ่านมาว่า เขาจะทำาให้การฉีดวัคซีนเป็นภาคบังคับสำาหรับ

ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างมากกว่า 100 คน โดยจะขอให้

ลูกจ้างที่ปฏิเสธวัคซีนต้องแสดงผลตรวจเป็นลบทุกสัปดาห์ 

และสวมหน้ากากอนามัยขณะทำางาน สำานักงานบริหารความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยสหรัฐ (OSHA) ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ของรัฐบาลกลาง ให้เวลาธุรกิจเหล่าน้ีซ่ึงมีลูกจ้างรวมกันมาก                                                                        

กว่า 80 ล้านคน ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับภายในวันที่ 9 กุมภา 

พันธ์ หรือเสี่ยงต่อการถูกปรับ กลุ่มสมาคมธุรกิจ 26 แห่ง

ร่วมกันยื่นฟ้องคัดค้านกฎของ OSHA เมื่อวันพฤหัสบดี คณะ

ตุลาการศาลฎีกาเสียงข้างมากฝ่ายอนุรักษนิยม 6 ท่านตัดสิน

ว่า กฎท่ีจะบังคับใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่เป็นการรุกล้ำาชีวิตและ

สุขภาพของลูกจ้างจำานวนมาก ถึงแม้ว่าสภาคองเกรสให้ 

อำานาจ OSHA ในการควบคุมอันตรายจากการประกอบอา                                                                     

ชีพ แต่ก็ไม่ได้ให้อำานาจสำานักงานน้ีในการควบคุมด้านสาธารณ 

สุขที่กว้างกว่านั้น

ตำารวจอิตาลีค้านใช้หน้ากากสีชมพู

ตำารวจ • เอเอฟพีรายงานว่า สเตฟาโน เปาโลนี หัวหน้า

สหภาพตำารวจ SAP ของอิตาลี ส่งจดหมายถึงผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติอิตาลี จดหมายน้ีเผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อ

วันท่ี 13 มกราคม คัดค้านท่ีจะให้ตำารวจสวมหน้ากากอนามัย

เอฟเอฟพี 2 สีชมพู ระบุว่า การเลือกหน้ากากสีชมพูให้ตำารวจ

สวมเป็นส่ิงท่ีน่างงงวย ตำารวจไม่ควรได้รับคำาส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี

โดยสวมหน้ากากสีท่ีไม่เหมาะสมกับเครื่องแบบ และเป็นการ

เส่ียงต่อการทำาลายภาพพจน์ของสถาบันตำารวจ เสนอว่า

ควรให้ตำารวจสวมหน้ากากอนามัยสีอื่นที่เหมาะสม เช่น สี

ขาว, น้ำาเงิน หรือดำา ที่เข้ากับเครื่องแบบสีน้ำาเงินของตำารวจ 

สหภาพตำารวจ SAP มีสมาชิกราว 20,000 คน หรือราว 1 ใน 

5 ของตำารวจอิตาลี เผยว่า หน้ากากอนามัยสีชมพูส่งมาให้

ตำารวจหลายหน่วยทางภาคเหนือของอิตาลีและที่แคว้นซิซิลี

กษัตริย์ดัตช์ทรงเลิกใช้ราชรถม้าทองคำา

เฮก • เอเอฟพีรายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็ก 

ซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ ประกาศทางวิดีโอที่เผยแพร่

โดยสำานักพระราชวังเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคมว่า จะไม่

ทรงใช้งานราชรถม้าทองคำาอีกต่อไป กษัตริย์ดัตช์เสด็จฯ โดย

ราชรถม้าทองคำาในพิธีเปิดประชุมรัฐสภาและรัฐพิธีอื่นๆ แต่

ไม่ได้เสด็จฯ โดยราชรถม้านี้มาตั้งแต่ปี 2558 มีเสียงวิจารณ์

ถึงความไม่เหมาะสมของราชรถม้านี้จากภาพวาดด้านซ้าย

ของราชรถ ผลงานของศิลปินนิโคลัส ฟาน เดอร์ วาย วาด

เมื่อปี 2439 ที่เป็นภาพการล่าอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ 

เป็นภาพของคนผิวดำาคุกเข่ามอบผลผลิต เช่น โกโก้และอ้อย 

ให้กับเจ้านายผิวขาวและหญิงสาวผิวขาวน่ังอยู่บนบังลังก์ และ

ภาพชายหนุ่มผิวขาวมอบหนังสือให้กับเด็กชาวผิวดำาท่ียืนข้าง

พ่อที่ลักษณะเหมือนทาส.

พี่ยุ่นกับออสซี่จับมือ

สร้างกลไกขวางมังกรยักษ์

ปิดปีใหม่ 2022 ได้ไม่ถึงเดือน เราก็เห็นความ

เคลื่อนไหวของสหรัฐฯ, ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ใน

การประสานมือกันทางด้านความมั่นคงเพื่อสกัด

อิทธิพลจีนอย่างเป็นระบบ

คำาย่อใหม่ที่เราต้องเขียนแปะไว้ข้างฝาอีกชุดหนึ่งคือ 

RAA หรือ Reciprocal Access Agreement ระหว่างญี่ปุ่น

กับออสเตรเลีย

เป็นการลงนามในข้อตกลงเพื่อให้ญี่ปุ่นกับ

ออสเตรเลียเข้าถึงทรัพยากรของกันและกัน เพื่ออำานวย

ความสะดวกในการซ้อมรบในวันข้างหน้า

ซ้อมรบเพื่ออะไร?  

ก็เพื่อที่จะระดมสรรพกำาลังในภูมิภาคนี้ เพื่อสร้างสม

ศักยภาพทางทหาร ตั้งรับสถานการณ์ที่อ่อนไหวทางด้าน

ความมั่นคง

ไม่ต้องแปลกใจถ้าหาก “พี่เบิ้ม” สหรัฐฯ อยู่เบื้อง

หลังความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดนี้

วันก่อนมีการประชุมออนไลน์ของรัฐมนตรีกลาโหม

และต่างประเทศของสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นในจังหวะใกล้ๆ กัน

รัฐมนตรีคู่ขาทั้งสองฝ่ายออกข่าวแสดงความกังวล

เกี่ยวกับความพยายามของจีน “ที่จะบ่อนทำาลายระเบียบ

ตามกฎ” หรือที่มักจะใช้ว่า Rules-based

วอชิงตันและโตเกียวตกลงที่จะทำางานร่วมกันเพื่อ

ตอบสนองต่อกิจกรรมที่คุกคามความมั่นคงในย่านนี้

โดยเน้นย้ำาจุดยืนที่พุ่งเป้าไปที่ปักกิ่งอย่างไม่ต้องสงสัย

ในแถลงการณ์หลังการประชุมเสมือนจริงของ

รัฐมนตรีต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของพันธมิตร

ทั้งสองประเทศ “แสดงความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมของ

จีนในทะเลจีนตะวันออก 

ซึ่งบ่อนทำาลายสันติภาพ

และเสถียรภาพใน

ภูมิภาค”  

ไม่ต้องสงสัยว่าทั้ง

อเมริกาและญี่ปุ่นต่างก็

แสดงความกังวลต่อขีด

ความสามารถทางทหารที่

เพิ่มขึ้นของจีนอย่างเห็น

ได้ชัด

นั่นย่อมรวมถึงคลัง

อาวุธนิวเคลียร์และระบบ

ไฮเปอร์ โซนิกของจีน ที่

หนีไม่พ้นจะต้องกระตุ้น

ให้สหรัฐฯ ต้องเร่งฝีเท้าใน

การยกระดับอาวุธร้ายแรง

ของตนไม่ให้จีนล้ำาหน้า 

น้องรักอย่าง

เกาหลีเหนือก็มีส่วนร่วม

สนุกด้วยการยิงทดสอบ

ขีปนาวุธไฮเปอร์ โซนิกตัว

ที่สองในจังหวะเดียวกันนี้

เสียด้วย

ในการประชุม

ระหว่างรัฐมนตรีต่าง

ประเทศ แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ลอยด์ 

ออสติน รัฐมนตรีต่างประเทศ โยชิมาสะ ฮายาชิ และโนบุโอะ 

คิชิ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ทั้งสี่ยังให้คำามั่นว่าจะทำางาน

ร่วมกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากอาวุธที่มีความเร็วเหนือ                                                                 

เสียง

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือ “เพื่อยับยั้ง และหาก

จำาเป็น ตอบสนองต่อกิจกรรมที่ไม่มั่นคงในภูมิภาค” และเน้น

ย้ำาถึงความสำาคัญของสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบ

ไต้หวัน

ใช่แล้ว...ไต้หวันคือจุดเปราะบางที่สุดในเอเชียในยามนี้

นอกจากนี้ สหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังได้จัดทำาข้อตกลง 5 ปี 

เพื่อระดมงบทางทหารให้สูงพอที่จะต้านจีนและเกาหลีเหนือได้

ญี่ปุ่นจัดงบประมาณเฉลี่ย 211 พันล้านเยน (1.8 พัน

ล้านดอลลาร์) ต่อปี ดูแลบุคลากรทางทหารของสหรัฐฯ 

ประมาณ 50,000 นายและครอบครัว

รัฐมนตรีทั้งสี่คนเน้นย้ำาถึงความสำาคัญของการประสาน

งานเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลทันเหตุการณ์เกี่ยวกับเหตุ

ฉุกเฉินทางความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้น

อีกด้านหนึ่งคือการจับมือระหว่างญี่ปุ่นกับ

ออสเตรเลีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านทหารที่

ล่าสุดมาในรูปของ RAA

อาจจะไม่ใช่แค่ “ความก้าวร้าวของจีน” เท่านั้นที่

ทำาให้ญี่ปุ่นและออสเตรเลียต้องขยับใกล้ชิดกันมากขึ้น

แต่ลึกๆ แล้วญี่ปุ่นเองก็คงยังกังวลเกี่ยวกับความน่า

เชื่อถือของอเมริกาด้วย

ยุคสมัยของโดนัลด์ ทรัมป์ ทำาให้เกิดบทเรียนแก่

ญี่ปุ่นว่าอย่าได้วางใจว่าอเมริกาจะเป็น “พี่ใหญ่” ที่จะคอย

ปกป้องตนเองเป็นอันขาด

การเมืองภายในของสหรัฐฯ สามารถปรับเปลี่ยนไป

ในทิศทางที่คาดไม่ถึงได้เสมอ

ดังนั้นถ้าทำาได้ก็ควรจะต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรใน

ภูมิภาคนี้เอาไว้ให้เหนียวแน่นก่อน ย่อมจะเป็นหนทางรับ

ประกันความปลอดภัยในระยะยาวของตนเอง     

ข้อตกลง  RAA นี้มีเป้าหมายกระชับความสัมพันธ์

ด้านความปลอดภัยที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมไปอีกขั้นหนึ่ง  

RAA สร้างกรอบทางกฎหมายสำาหรับกองทัพทั้งสอง

เพื่อดำาเนินการในและรอบๆ อาณาเขตของกัน

ต้องถือว่าเป็นข้อตกลงครั้งแรกที่ญี่ปุ่นมีกับพันธมิตร

อื่นที่ไม่ใช่อเมริกา 

ในแง่ของออสเตรเลีย ข้อตกลงใหม่นี้มีความสำาคัญ

ในทางปฏิบัติในทันทีมากกว่า AUKUS ที่อเมริกา, อังกฤษ

และออสเตรเลียสร้างกลไกใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อช่วยกัน

สร้างกองเรือดำาน้ำาให้กับออสเตรเลีย

เป้าหมายก็หนีไม่พ้นการสกัดการขยายอิทธิพลของ

จีนอีกนั่นแหละ

ความจริงญี่ปุ่นกับออสเตรเลียมีความสัมพันธ์

ทางการค้าที่ยืนยาวมาแล้ว

เมื่อเพิ่มมิติทางด้านความมั่นคงแบบทวิภาคีก็จะเกิด

ผลดีต่อความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

ญี่ปุ่นซื้อวัตถุดิบของออสเตรเลียเป็นจำานวนไม่น้อย

เป็นเวลายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นแร่ เหล็กและถ่านหิน 

อีกทั้งญี่ปุ่นยังเป็นแหล่งลงทุนจากต่างประเทศที่ใหญ่

เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย

เป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสามของออสเตรเลีย 

ในทางกลับกัน ออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตพลังงานราย

ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยมีถ่านหินและก๊าซเป็นแกนหลัก 

ทั้งสองตั้งความหวังว่าไฮโดรเจนของออสเตรเลียจะมี

บทบาทที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอน

RAA จึงเป็นกลไกเสริมอีกชิ้นหนึ่งของเครือข่ายต่อ

ต้านจีนที่อเมริกากำาลังประกอบร่างในภาคพื้นนี้

เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ต้องจับตาเพื่อประเมินว่าปักกิ่งจะ

ตีโต้กลับมาอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้.

เ

ถอดยศทหารเจ้าชายแอนดรูว์ 
ลอนดอน • สำานักพระราชวังอังกฤษประกาศถอดยศทางทหาร

ของเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุคแห่งยอร์ก พระราชโอรสในสมเด็จพระ

ราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 โดยพระองค์จะเลิกใช้ตำาแหน่ง “เจ้า

ฟ้า” ด้วย และจะขึ้นศาลในฐานะสามัญชน เพื่อต่อสู้คดีที่ถูกหญิง

อเมริกันกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศขณะเธอเป็นผู้เยาว์

คำาประกาศของสำานักพระ                                                         

ราชวังบักกิงแฮมเม่ือวันพฤหัสบดี

ท่ี 14 มกราคม 2565 มีออกมา                 

หน่ึงวันภายหลังทนายความของ                        

เจ้าชายไม่สามารถชักจูงให้ผู้พิพาก 

ษาศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กปฏิ 

เสธการรับฟ้องคดีท่ีเวอร์จิเนีย  

จุฟเฟร หญิงชาวอเมริกันวัย 38 

ปี กล่าวหาเจ้าชายซ่ึงมีพระชันษา 

61 ปี ว่าล่วงละเมิดทางเพศเธอ

เมื่อปี 2544 ขณะท่ีเธอมีอายุ 17 

ปี 

รายงานรอยเตอร์และเอ

เอฟพีเมื่อวันศุกร์อ้างแถลงการณ์

จากพระราชวังบักกิงแฮมว่า ด้วย

ความเห็นชอบและความตกลง

ของสมเด็จพระราชินี ตำาแหน่ง

ทางทหารและหน่วยงานในพระ

อุปถัมภ์ของดยุคแห่งยอร์กจะถูก

โอนคืนสมเด็จพระราชินี 

“ดยุคแห่งยอร์กจะยังคง                                          

ไม่ปฏิบัติกรณียกิจใดๆ และต่อ                                               

สู้คดีน้ีในฐานะสามัญชน” แถลง 

การณ์ของสำานักพระราชวังอังกฤษ

กล่าว โดยสื่ออังกฤษอ้างแหล่งข่าว

นิรนามท่ีใกล้ชิดราชวงศ์ด้วยว่า 

เจ้าชายจะยุติการใช้ตำาแหน่ง “His 

Royal Highness” หรือ HRH หรือ

ยศเจ้าฟ้าท่ีใช้กับพระบรมวงศ์ด้วย 

พระราชโอรสองค์โปรดใน

สมเด็จพระราชินีอังกฤษถูกบีบให้

ยุติการปฏิบัติพระกรณียกิจเม่ือ

ปี 2562 เนื่องจากมีความใกล้

ชิดกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน นักการ

เงินผู้ทรงอิทธิพลท่่ีถูกตัดสินว่า

เป็นผู้จัดหาการค้าประเวณีและ

ล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ และ

หลังจากท่ีเจ้าชายประทานสัม 

ภาษณ์แก่บีบีซีทีวี ที่กลับยิ่งทำา                               

ให้สถานการณ์แย่ลง เมื่อเจ้า

ชายอ้างว่าพระองค์จำาไม่ได้ว่าได้พบ

กับจุุฟเฟร ท้ังท่ีมีหลักฐานภาพถ่าย

ชัดเจน และเจ้าชายยังปกป้องมิตร 

ภาพระหว่างพระองค์กับเอปสตีน                                                 

ที่ผูกคอตายในคุกเมื่อเดือนสิง 

หาคมปีเดียวกันนั้น 

เมื่อเดือนท่ีแล้ว ศาลสหรัฐ

เพ่ิงมีคำาพิพากษาคดีของกีส์เลน 

แมกซ์เวลล์ ผู้มีชื่อเสียงในแวดวง

สังคมช้ันสูงของอังกฤษ ว่าเธอมี               

ความผิดฐานจัดหาการค้าประเว 

ณีและข้อหาอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการ

เป็นธุระจัดหาหญิงสาวรุ่นเยาว์ให้

เอปสตีนล่วงละเมิดทางเพศ 

คำากล่าวหาของจุฟเฟรระบุ                                                            

ว่า เจ้าชายบังคับให้เธอมีเพศสัม 

พันธ์เมื่อคร้ังท่ีเธอยังเป็นผู้เยาว์ท่ีบ้าน

ของแมกซ์เวลล์ในกรุงลอนดอน

และท่ีบ้านของเอปสตีนในนิวยอร์ก

และในหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ 

เจ้าชายปฏิเสธคำากล่าวหา คำาตัด 

สินของผู้พิพากษาสหรัฐเมื่อวันพุธ

ทำาให้คดีเดินหน้าต่อไป และเจ้า

ชายอาจถูกบีบให้ต้องแสดงหลัก

ฐานเพื่อต่อสู้คดี ซ่ึงอาจเร่ิมข้ึนระ 

หว่างเดือนกันยายน-ธันวาคมปีน้ี 

หากสองฝ่ายไม่สามารถตกลงไกล่

เกล่ียคดีกันได้

ก่อนหน้าน้ี ทหารผ่านศึก

มากกว่า 150 คนจากกองทัพเรือ, 

กองทัพอากาศ และกองทัพบก                                       

ทำาจดหมายเปิดผนึกถึงสมเด็จ

พระราชินี ซ่ึงทรงเป็นผู้บัญชา 

การสูงสุดของท้ังสามเหล่าทัพ 

ร้องขอให้พระราชินีถอดยศและ

ตำาแหน่งทางทหารทั้งหมดของ

เจ้าชายแอนดรูว์ โดยอ้างเหตุผล

ว่าเจ้าชายทรงไม่ให้ความร่วมมือ                                           

และไม่พูดความจริงเก่ียวกับความ

สัมพันธ์กับเอปสตีน ซึ่งสร้าง

ความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อกองทัพ

ด้วย

“ไม่ว่าผลของคดีฟ้องร้อง

ทางแพ่งของเวอร์จิเนีย จุฟเฟร 

ต่อเจ้าชายแอนดรูว์ จะเป็นเช่น

ไร ตำาแหน่งของพระองค์ในกอง 

ทัพอังกฤษก็ไม่อาจรักษาไว้ได้” จด 

หมายกล่าว.

ออสเตรเลียอุณหภูมิพุ่งสูงถึง50.7องศา

ซิดนีย์ • สำานักงานอุตุนิยมวิท 

ยาออสเตรเลียรายงานว่า เมือง 

ออนสโลว์ เมืองชายฝั่งห่างไกล

ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 

อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 50.7 องศา

เซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดี เป็น

วันท่ีร้อนท่ีสุดของประเทศในรอบ 

62 ปี

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

ศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ว่า 

เมืองออนสโลว์ เมืองชายฝั่ง

เล็กๆ ในชนบทห่างไกลของรัฐ

เวสเทิร์นออสเตรเลีย อุณหภูมิ

พุ่งสูงถึง 50.7 องศาเซลเซียส

เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดี

สำานักงานอุตุนิยมวิทยา

ออสเตรเลียโพสต์ทางทวิตเตอร์

ว่ารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีสถิติ

อุณหภูมิสูงสุดใหม่ ซึ่งเท่ากับ

อุณหภูมิสูงสุดของประเทศ อุณห 

ภูมิในเมืองออนสโลว์พุ่งสูงถึง 50.7 

องศาเซลเซียสอย่างท่ีไม่เคยเกิด

ขึ้นมาก่อน เท่ากับวันที่ร้อนที่สุด

ของออสเตรเลียเมื่อ 62 ปีก่อน

ในเมืองอูดนาดัตตา รัฐเซาท์ออส 

เตรเลีย

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำา  

นักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลีย

ระบุว่า สถิติอุณหภูมิสูงสุดของ

ออสเตรเลียวัดได้ 50.7 องศา

เซลเซียสเมื่อวันที่ 2 มกราคม 

2503 ที่สนามบินเมืองอูดนาดัต 

ตา รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 

ดร.มาร์ติน ไรซ์ ผู้อำานวย

การฝ่ายวิจัยของไคลเมตเคาน์

ซิล ชี้ว่า อุณหภูมิสูงสุดที่เกิดขึ้น

เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มภาวะ

โลกร้อนระยะยาวที่เป็นผลจาก

การเผาผลาญถ่านหิน, น้ำามันและ                                                  

ก๊าซ เราเผชิญอยู่แล้วกับสภาพ                       

ภูมิอากาศสุดข้ัว ทำาให้เกิดหายนะ

ใหญ่หลวงท่ีทำาให้มีผู้เสียชีวิตใน

ออสเตรเลีย คลื่นความร้อนเป็น               

มัจจุราชเงียบในออสเตรเลียท่ีทำา                                               

ให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสภาพอา 

กาศสุดขั้วอย่างอื่น

ออสเตรเลียเผชิญกับไฟ                                       

ป่าในฤดูร้อนทางภาคตะวันตกของ

ประเทศ และอุทกภัยทำาให้มีผู้

เสียชีวิตในเมืองชายฝ่ังตะวันออก

ไรซ์ระบุว่า ถ้ายังไม่ลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อุณหภูมิ

พุ่งสูงทำาสถิติเช่นน้ีจะกลายเป็น

เรื่องธรรมดาในออสเตรเลีย เรา

จะได้พบกับอุณหภูมิท่ีสูงถึง 50 อง     

ศาเซลเซียสช่วงฤดูร้อนในนคร

ซิดนีย์และนครเมลเบิร์นภายใน

ปี 2573

รอยเตอร์รายงานว่า เจ้า

หน้าท่ีออสเตรเลียประกาศเตือน

เมื่อวันศุกร์ให้ประชาชนอยู่ในร่ม 

เน่ืองจากคล่ืนความร้อนรุนแรง

ท่ีปกคลุมชายฝ่ังตะวันตกเฉียง

เหนือของประเทศ.

ไฟป่า • ควันและเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นจากไฟป่าที่เกิดขึ้นใกล้เมืองบาริโลเช รัฐรีโอเนโกรของอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 13 มกราคม ไฟป่าเกิด

ขึ้นในรัฐรีโอเนโกร, รัฐเนวเกน และรัฐชูบุต มาแล้วหลายสัปดาห์.
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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12

จับ 4 ร้านเมืองคอนแอบขายเหล้า

นครศรีธรรมราช • เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 13 ม.ค.65 

ภายใต้การอำานวยการของนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.

นครศรีธรรมราช และ พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล 

ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช สั่งการให้นายประสงค์ จันทร์หยู 

ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายนันทวัฒน์ กิตติ

พันธุ์พัฒนา ปลัดอำาเภอเมืองนครฯ นำากำาลัง อส.ชุดปฏิบัติการ

พิเศษปกครอง ร่วมกับ พ.ต.ท.ธีระพล พุ่มชัย รอง ผกก.ป.สภ.

เมืองฯ และตำารวจ สภ.เมืองฯ กับ จนท.สธ.ออกตรวจสอบร้าน

อาหารต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมืองฯ หลังมีผู้ร้องเรียนมายัง ผวจ.

ว่ายังมีบางแห่งลักลอบจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใส่

แก้วกระดาษ โดยพบร้านอาหาร 4 แห่ง คือ ร้านเคลิ้ม  เมือง

คอน, ร้านเมมโมรี่, ร้านครัวริมบึง และร้านเพลิน ให้ลูกค้า

นั่งดื่มแอลกอฮอล์ โดยใส่แก้วพลาสติก ฝ่าฝืนคำาสั่งจังหวัด 

ที่ 152/2565 ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ 

และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และฉบับที่ 41 จึงจับกุมผู้จัดการร้าน

ดำาเนินคดีต่อไป

วันเดียว 8 จุดรวบแรงงานเถื่อน 152 คน

กาญจนบุรี • วันที่ 14 ม.ค.65 พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ ผบ.ฉก.ลาด

หญ้า/ผบ.ร.9 กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า 

จากกรณี พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9/ผบ.กกล.สุรสีห์ สั่ง

เจ้าหน้าที่สนธิกำาลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระ

ทำาผิดกฎหมายทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดน

เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงาน

ประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด ได้รับ

รายงานว่าจะมีแรงงานชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองบริเวณ

แนวชายแดนทั้ง อ.เมืองกาญจนบุรี, อ.ไทรโยค, อ.สังขละบุรี  

จึงสั่งการให้ พ.อ.ธัชเดช อาบัวรัตน์ รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า 

ร่วม พ.ต.อ.สมเกียรติ โฉมฉาย ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี 

พ.ต.อ.ภุชงค์ ณรงค์อินทร์ ร้อย ตชด.134 ตชด.136 ฝ่ายปกครอง 

และ จนท.สธ.เข้าตรวจสอบ 8 จุด บริเวณ ต.บ้านเก่า อ.เมือง

กาญจนบุรี, ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค, ต.หนองลู อ.สังขละบุรี โดย

จับกุมได้ 152 คน เป็นชาย 80 คน หญิง 72 คน  พร้อมผู้นำา

พา 3 คน รถยนต์ 3 คัน สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ทั้งหมด

เดินทางมาจากเมืองทวาย, พะโค, ยะไข่, เมาะลำาไย และ

ย่างกุ้ง เมียนมา โดยจะเข้าไปทำางานที่ กทม., สมุทรสาคร, 

ปทุมธานี, ราชบุรี, นครปฐม, สงขลา และชลบุรี เสียค่าใช้จ่าย

รายละ 16,000-22,000 บาท ขั้นต้น จนท.ตรวจวัดอุณหภูมิไม่

พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จึงนำาตัวส่ง สภ.เมือง

กาญจนบุรี, สภ.ไทรโยค เเละ สภ.สังขละบุรี เพื่อดำาเนินคดีต่อไป.

พณ.ของบ

และดูว่ารัฐสามารถช่วยเหลือในเรื่องใดได้

บ้าง 3.การพัฒนาวัคซีน ASF เพื่อป้องกัน

โรคระบาด เพราะโรคนี้เกิดขึ้นมา 100 ปี 

แต่ก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน 

และ 4.แนวทางการสำารวจสุกรที่ 

ติดเชื้อ เนื่องจากขณะนี้มีการระบุว่าสุกรที่

สูญหายไปจากระบบกว่า 50% นั้นเป็นความ

จริงหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้นายกฯ ได้สั่งการ

ว่าจะต้องให้ทุกหน่วยงาน เช่น กระทรวง

มหาดไทย ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ 

เพราะกรมปศุสัตว์มีเจ้าหน้าที่น้อย นอกจาก

นี้ นายกฯ ยังให้ประชาชนผู้บริโภคเดือดร้อน

น้อยที่สุด ทั้งนี้ เรื่องราคาหมูแพงต้องพูดคุย

กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ว่า 

สามารถตรึงราคาได้แค่ไหน พล.อ.ประยุทธ์

รับทราบมาตลอดว่ากรมปศุสัตว์ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายได้ทำาอะไรมาบ้าง 

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา  

เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสว่า

กรมปศุสัตว์ปกปิดข้อมูลเรื่องการระบาด

โรค ASF นายกฯ ได้สอบถามเรื่องนี้หรือ

ไม่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ตอบว่า นายกฯ เข้าใจ

เพราะได้รายงานการทำางานให้นายกฯ ตลอด 

โดยตั้งแต่ปี 2561 ได้เกิดโรคระบาดในจีน 

และเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 รัฐบาลได้

ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ หากเราปกปิด

จะไม่สามารถส่งหมูไปต่างประเทศได้ เช่น 

เวียดนามหรือกัมพูชา เพราะเขาก็ต้อง

ตรวจโรคเหมือนกัน ซึ่งถือเป็นคำาตอบที่

สำาคัญ ส่วนเงินที่ขอจากคณะรัฐมนตรี ก็

ต้องทำาความเข้าใจว่าเป็นเงินที่ ใช้ ในการ

ฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อย จากการลดความ

เสี่ยงของการเกิดโรคระบาด ซึ่งเป็นไปตาม

หลักการระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ หาก

มีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคระบาดชนิดใดในสัตว์ 

เราสามารถดำาเนินการลดความเสี่ยงและ

รัฐบาลจะชดเชยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

ไม่ได้ขีดเส้น 

ซักว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขีดเส้นการ

แก้ไขปัญหาไว้หรือไม่ นสพ.สรวิศกล่าวว่า 

นายกฯ ไม่ได้ขีดเส้น แต่บอกว่าให้ช่วยเหลือ

กันในการขับเคลื่อน เพราะโรค ASF ไม่

ได้เกิดแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดใน  

34 ประเทศทั่วโลก โดยในเอเชียรอบบ้านเรา

มีการระบาดกว่า 14 ประเทศ นายกฯ ได้เน้น

ย้ำาแค่ในเรื่องการควบคุมโรคให้ดีและสงบ

โดยเร็ว รวมถึงสามารถทำาให้เกษตรกรเดิน

หน้าต่อไปได้ โดยเป็นการร่วมมือกันกับภาค

รัฐ เอกชนและอาจารย์มหาวิทยาลัย อย่างไร

ก็ตาม แม้นายกฯ จะไม่ได้ขีดเส้น แต่ได้ถาม

ถึงราคาสุกรและการเข้ามาของสุกรในระบบ 

ว่าใช้เวลาการดำาเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด ซึ่ง

ตนก็ตอบไปว่าประมาณ 8-12 เดือน  

อธิบดีกรมปศุสัตว์เผยว่า นายกฯ ยัง

ได้สอบถามถึงเกษตรกรรายย่อยที่จะกลับ

มาเลี้ยงใหม่จะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้เกิด

ความมั่นใจ ตรงนี้เราต้องยกระดับการเลี้ยง 

เมื่อก่อนรายย่อยไม่มีระบบเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ หรือการควบคุม แต่

รายใหญ่ที่เป็นฟาร์มมาตรฐานมี นายกฯ 

จึงบอกว่าต้องทำาถึงระดับที่กรมปศุสัตว์

ยอมรับคือ GFM ป้องกันโรคได้ ห้ามสัตว์

พาหะเข้าไป มียาฆ่าเชื้อ สามารถตรวจ

สอบย้อนกลับได้ และมีความปลอดภัยต่อผู้

บริโภค กรมปศุสัตว์ ได้ของบประมาณจาก

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ (สศช.) เพื่อยกระดับตรงนี้ เนื่องจาก

เกษตรกรรายย่อยมีถึงกว่าแสนราย ส่วน

ใหญ่ไม่ต้องดำาเนินการในส่วนนี้ และอีก

อย่างที่หน่วยงานราชการจะดำาเนินการ

คือ กรมปศุสัตว์มีศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์

สัตว์ทั่วประเทศ โดยจะผลิตพันธุ์สุกรขาย

เกษตรกรรายย่อยในราคาถูก  

เมื่อถามถึงกระแสข่าวข่มขู่เกษตรกรผู้

เลี้ยงสุกร นสพ.สรวิศกล่าวว่า ไม่ทราบ เมื่อ

ถามว่าอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังไม่ถอดใจใช่หรือ

ไม่ นายสรวิศกล่าวว่า ไม่ เพราะการทำางาน

ที่ผ่านมาในการควบคุมโรคตลอดเวลาที่ตน

ดำารงตำาแหน่งอธิบดีเคยควบคุมโรคในม้าใน

วัว ที่ตอนนี้แทบไม่มีการเกิดโรคใหม่แล้ว 

และเราผลิตวัคซีนเองได้แล้ว สำาหรับโรค

อหิวาต์แอฟริกาในหมูเกิดขึ้นมาร้อยปี ตอน

นี้ยังไม่มีวัคซีน การควบคุมโรคต้องบูรณา

การร่วมกัน ซึ่งนายกฯ กับ รมว.เกษตรและ

สหกรณ์เข้าใจการทำางาน และให้กำาลังใจ ให้

ทำางานให้สำาเร็จลุล่วงต่อไป    

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมปศุสัตว์เร่ง

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหาร

จัดการความต้องการสุกรในภาพรวม เร่ง

สำารวจปริมาณความต้องการประชาชนต่อ

การบริโภคและใช้เนื้อหมูในประเทศ รวม

ทั้งปริมาณการส่งออก ขณะเดียวกันก็เร่ง

ศึกษาความจำาเป็นในการนำาเข้าเนื้อหมู

ชั่วคราว และการจัดหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 

ผลิตลูกหมูเพิ่มเติมในระบบ พร้อมให้กรม

ปศุสัตว์เร่งดำาเนินการทุกอย่างให้ครบเพื่อ

ลดความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู 

รวมทั้งปัญหาหมูราคาแพง และแนะอธิบดี

กรมปศุสัตว์จัดตั้งวอร์รูมสื่อสารชี้แจงการ

ทำางานเพื่อแก้ปัญหาหมูแพงและโรคระบาด

ทุกวัน เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนได้รับ

ทราบ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วย

ขอ ครม. 1,400 ล้าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากทูต

พาณิชย์ ไทยทั่วโลก ถึงสถานการณ์ราคา

สินค้า สินค้าโภคภัณฑ์จากทุกภูมิภาค ปรับ

ตัวสูงขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบ

ต้นทุนการผลิตจนกระทบต่อการครองชีพของ

คนทั่วโลกด้วยเช่นกัน หากดูเป็นรายประเทศ 

เช่น สหรัฐ ราคาสินค้าเดือน ธ.ค.64 พุ่งสูง

ขึ้น 7% เทียบกับ ธ.ค.63 นับว่าเพิ่มสูงที่สุดใน

รอบเกือบ 40 ปี ขณะที่ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 

ราคาสินค้ากลุ่มพลังงานสูงขึ้นเฉลี่ย 29.3% 

อาหารเพิ่มขึ้น 6.3% และสินค้าอื่น 5.5% 

ส่งผลต่อร้านอาหาร ธุรกิจ บริการ เครื่องนุ่ง

ห่ม เฟอร์นิเจอร์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทั้งนี้ หากดูลึกลงไปราคาสินค้าที่เพิ่ม

สูงขึ้นได้รับแรงกดดันจาก 1.วิกฤตห่วงโซ่ 

อุปทานโลก เกิดความล่าช้าและติดขัด

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะภาคการขน

ส่งและโลจิสติกส์ คาดว่าจะเป็นปัญหาต่อ

เนื่องไปตลอดปี 65 2.การขาดแคลนแรงงาน 

3.การขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง semiconductors 4.การขาดแคลนสินค้า 

อุปโภคบริโภคในตลาดค้าปลีก 5.สภาวะ 

อากาศที่ผิดปกติในหลายพื้นที่

นายจุรินทร์ยังเปิดเผยภายหลังการ

ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าที่โลตัสรัตนา 

ธิเบศร์ว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอของบ 

กลางในที่ประชุม ครม. วันที่ 18 ม.ค. วงเงิน

ประมาณ 1,400 ล้านบาท มาจัดทำาโครงการ

พาณิชย์ลดราคา! ลดค่าของชีพประชาชน 

เพื่อเพิ่มทางเลือก สร้างความสมดุลด้านราคา

สินค้าที่จำาเป็นต่อการครองชีพในตลาดและ

การบริโภคภาคครัวเรือนในสถานการณ์นี้ ซึ่ง

จะเป็นโครงการระยะ 90 วัน หรือ 3 เดือน   

ทั้งนี้ ในส่วนของการเพิ่มปริมาณเนื้อ

หมู กระทรวงพาณิชย์ได้ดำาเนินการห้ามการ

ส่งออก มีการเช็กสต๊อกหมูทั้งระบบ และได้

เพิ่มจุดขายหมูเนื้อแดงราคาถูกกิโลกรัมละ

ไม่เกิน 150 บาท 667 จุดทั่วทั้งประเทศ เพื่อ

ชี้นำาและแทรกแซงราคาในช่วงจำาเป็นเพื่อ

แก้ปัญหาให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่ง และมีหลาย

ฝ่ายออกมาช่วยรณรงค์ ให้บริโภคโปรตีน

ทางเลือกอื่น เช่น ไก่ ไข่ ซึ่งได้เข้าไปดูแล

เพื่อไม่ให้หนีจากหมูราคาสูงมาเจอไก่ราคา

แพง ถ้ามีการฝ่าฝืนจะเร่งดำาเนินการตาม

กฎหมาย โดยเฉพาะการค้ากำาไรเกินควร ซึ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นกลไกหลักนำาทีม

แก้ปัญหาเรื่องนี้ในแต่ละจังหวัด

ส่วนการแก้ไขปัญหาหมูในภาพรวม 

สาเหตุที่ราคาหมูสูงขึ้น เพราะปริมาณหมู

ในระบบขาดหายไป การแก้ปัญหาคือทำา

อย่างไรให้ปริมาณเพิ่มขึ้น ราคาปรับลดลง

ในระดับที่ผู้บริโภคสามารถรับได้ ซึ่งต้อง

ใช้ยาหลายขนานที่ดำาเนินการไปแล้ว เช่น 

1.เพิ่มปริมาณหมูในตลาด โดยห้ามส่งออก

หมู จะช่วยเพิ่มปริมาณหมูได้ปีละประมาณ 

1,000,000 ตัวโดยประมาณ 2.เร่งส่งเสริม 

การเลี้ยงหมูป้อนเข้าระบบ เป็นหน้าที่ โดย 

ตรงของกรมปศุสัตว์ ได้รับแจ้งจากกรม

ปศุสัตว์ว่ากำาลังเร่งผลิตลูกหมูป้อนเข้าระบบ

สัปดาห์ละ 300,000 ตัวโดยประมาณ 

3.เร่งส่งเสริมการเลี้ยงหมู โดยรัฐบาล

จัดให้มีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำาผ่าน ธ.ก.ส. 

ให้ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยสามารถกู้เงิน 4.ส่งเสริม 

การเลี้ยงหมูรายใหม่ โดยเฉพาะรายย่อย มุ่ง

เน้นฟาร์มระบบมาตรฐานเพื่อป้องกันการติด

โรค หากพบว่ามีการติดเชื้อปศุสัตว์จะต้อง

เร่งรัดดำาเนินการแก้ปัญหา แต่ต้องเร่งจ่าย

เงินชดเชย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดำาเนิน

การเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน.

สธ.มั่นใจ

1 หมื่นราย เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ยอด

ผู้ ได้รับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อวันที่   

13 ม.ค. มีการฉีดวัคซีนเพิ่ม 542,689 โดส  

รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 

ทั้งสิ้น 108,313,948 โดส ซึ่งใครที่ถึงกำาหนด

ฉีดเข็มที่สามได้แล้ว ขอให้ไปรับเข็มกระตุ้น 

เพราะจากคลัสเตอร์กาฬสินธุ์ ข้อมูลชัดเจน

ว่าการฉีดเข็มกระตุ้นสามารถป้องกันโอมิ 

ครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 14 ม.ค. ได้แก่ ชลบุรี 825 ราย กทม.  

766 ราย สมุทรปราการ 735 ราย ภูเก็ต  

441 ราย นนทบุรี 368 ราย ขอนแก่น  

299 ราย อุบลราชธานี 269 ราย ปทุมธานี 

191 ราย เชียงใหม่ 189 ราย สมุทรสาคร  

181 ราย โดยคลัสเตอร์ที่ยังพบผู้ติดเชื้อเยอะ

คือ ร้านอาหารที่ จ.เลย ศรีสะเกษ หนองบัว 

ลำาภู อุบลราชธานี อุดรธานี ร้านฮอมบาร์ที่ 

จ.เชียงใหม่ และที่ขอนแก่นเป็นร้านเหล้าคือ 

ร้านเหล้าสุขสันต์ และร้าน 99Vintage ที่เปิด

โดยฝ่าฝืนข้อกำาหนดของ ศบค. จึงขอย้ำาให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้ เพราะ

สถานบันเทิงหลายแห่งตั้งใจทำาตามมาตรการ 

แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดเช่นนี้ การ

เปิดสถานบันเทิงจึงต้องชะลอออกไป  

พญ.อภิสมัยกล่าวถึงการเดินทางเข้า

ประเทศไทยรูปแบบเทสต์แอนด์ โกหลังวัน 

ที่ 15 ม.ค.ว่า มาตรการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง 

ผู้ที่จะเดินทางเข้าราชอาณาจักรจำาเป็นต้องมี

ผลตรวจ RT-PCR ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน

มาที่ประเทศไทย เป็นมาตรการที่ใช้ทั้งคน

ไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ที่เน้น

ย้ำาคือ เมื่อมาถึงหรือเรียกเป็นเดย์ 0 จะต้อง

มีการตรวจ RT-PCR ซ้ำาในทันทีด้วย และที่

เป็นมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาคือ ในเดย์ที่ 5-6 

จำาเป็นต้องมีการตรวจ RT-PCR ครั้งที่สอง

ด้วย เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำา 

“การเดินทางเข้าราชอาณาจักรหลัง

วันที่ 15 ม.ค.65 ยังทำาได้คนที่ลงทะเบียนไว้

แล้ว จนกว่าจะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่

ในครั้งถัดไปว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเติม

อย่างไร” ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าว

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข แถลง

ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า 

ตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมา แม้เรามีผู้ป่วยติด

เชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น เชื้อสายพันธุ์ โอมิ 

ครอนเข้ามาระบาดในไทยแล้ว แต่การให้การ

รักษาพยาบาล ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย

ติดเชื้อ รวมถึงผู้ติดเชื้ออาการรุนแรงที่ต้องใช้

เครื่องช่วยหายใจหรือห้องไอซียูไม่ได้มีจำานวน

มากขึ้น ผู้เสียชีวิตในแต่ละวันอยู่ในจำานวนที่

เป็นขาลงไม่เกิน 20 รายต่อวันมาเป็นระยะ

หนึ่งแล้ว ทำาให้เรามีความมั่นใจได้ว่าสายพันธุ์

โอมิครอนแม้ติดเชื้อได้ง่าย แต่ความรุนแรงยัง

ไม่เท่ากับสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย)

“ได้หารือกับทางปลัด สธ.ว่าเมื่อสถาน 

การณ์เป็นไปในแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้ว สธ.จะ

เร่งเสนอให้ ศบค.มีการผ่อนคลายมาตรการ

ให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ หรือ

ถ้าเหตุที่เป็นอันตรายต่อประชาชนในภาพ

รวม สธ.จะเร่งเสนอให้มีมาตรการเพื่อเน้น

ย้ำาถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก” 

นายอนุทินกล่าว

รองนายกฯ และ รมว.สธ.กล่าวว่า ใน

ส่วนวัคซีน ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกขอให้

มารับวัคซีน เดี๋ยวจะให้นโยบายไปเลยว่าผู้ที่

ยังไม่ได้วัคซีนเข็มแรกไม่ต้องไปจอง สามารถ 

วอล์กอินได้เลยเพื่อสร้างแรงจูงใจ เพราะเรา

เชื่อว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอาจมีปัญหาใน

การเข้าถึง นอกจากนี้ เด็กอายุ 5-12 ปี ขอ

ให้ผู้ปกครองนำาบุตรหลานมาเริ่มฉีดวัคซีน

ได้ เราได้รับการแจ้งจากผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์

แล้วว่าสามารถฉีดให้กับเด็กอายุ 5-12 ปีได้ 

ซึ่งเราจะทำาการลดช่วงอายุลงไปจาก 12 ปี

เป็น 5 ปี ซึ่งจะช่วยป้องกันในการแพร่ระบาด

ของเชื้อได้มาก โดยภายในต้นเดือน ก.พ. เรา

จะมีวัคซีนไฟเซอร์ที่ขึ้นทะเบียนสำาหรับฉีดให้

กับเด็กอายุ 5-12 ปี มากเพียงพอ ครอบคลุม

จำานวนเด็กทุกคน ไม่ขาดแน่นอน 

“ทาง อย.กำาลังเร่งพิจารณา โดยเราได้

รับการยื่นขอเพิ่มการจดทะเบียนของวัคซีน 

ซิโนแวคที่จะครอบคลุมเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป

เช่นกัน ถ้าเอกสารเรียบร้อย ทาง อย.ได้

พิจารณาแล้วมีความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ

ของสากล เราก็พร้อมสั่งซื้อเข้ามาเพื่อให้มี

ความเพียงพอมากที่สุดสำาหรับทุกช่วงอายุ” 

รองนายกฯ กล่าว

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. 

กล่าวว่า แนวโน้มการติดเชื้อในประเทศ

ใน 14 วัน พบช่วงสัปดาห์แรกเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว แต่ขณะนี้ทรงตัว มีแนวโน้มทรงต่อ

ไปและค่อยๆ ลดลง ส่วนผู้ป่วยหนักมีแนว

โน้มลดลงมาตลอด ส่วนผู้ ใส่ท่อช่วยหายใจ

ที่ป่วยหนักมากลดลงต่ำาที่สุดเท่าที่เราเคยมี 

โดยล่าสุด สธ.ได้ประกาศเตือนภัยในระดับ 4 

ซึ่งคาดว่าหากการติดเชื้อยังทรงตัวเช่นนี้ต่อ

เนื่องก็จะลดลงไปถึงเส้นสีเขียวโดยเร็ว 

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการฉีดวัคซีน

กระตุ้นว่า การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในผู้ที่ได้รับ

วัคซีนเชื้อตายมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นซิโนแวค 

หรือซิโนฟาร์ม การกระตุ้นด้วยแอสตร้าเซน

เนก้าหรือไฟเซอร์ มีประสิทธิผลการป้องกัน

การติดเชื้อและเสียชีวิตได้สูงไม่แตกต่างกัน 

ส่วนผู้ที่ ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ้นทั้งสูตร

แอสตร้าเซนเนก้าหรือไฟเซอร์ ป้องกันโอมิ 

ครอนได้ถึงร้อยละ 80-90 ดังนั้นการฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้นจึงเป็นนโยบายสำาคัญ

วันเดียวกัน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี 

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (สปสช.) กล่าวถึงยอดประชาชนฉีด

วัคซีนและเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ยื่นคำาร้อง

ขอรับการช่วยเหลือว่ามี 12,882 ราย ซึ่งเป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ขอรับการช่วยเหลือ 9,551 

ราย หรือ 74.14% ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

1,869 ราย หรือ 14.51% และอยู่ระหว่างรอ

การพิจารณาอีก 1,462 ราย หรือ 11.35% ใน

จำานวนนี้มีผู้ที่อุทธรณ์คำาร้องขอรับการช่วย

เหลือเพิ่มเติม 680 ราย โดย สปสช.จ่าย

เงินช่วยเหลือไปแล้วทั้งหมด 1,065,076,200 

บาท โดยเขต 13 กทม.มีการยื่นคำาร้องมาก

ที่สุด 2,229 ราย รองลงมาอีก 3 เขต เป็นเขต 

10 อุบลราชธานี 1,510 ราย เขต 1 เชียงใหม่ 

1,415 ราย และเขต 8 อุดรธานี 1,123 ราย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน 

พรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว

ตอนหนึ่งเสนอรัฐบาลเพื่อทำาให้คนไทย

อยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย  

3 ข้อ คือ 1.จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงใน 

การต่อต้านเชื้อกลายพันธุ์  โดยเฉพาะ  

Variant ที่มาใหม่อย่างโอมิครอน ซึ่งจากงาน 

วิจัยศึกษาต่างๆ พบว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

สูงและดีที่สุดในการต่อต้านเชื้อกลายพันธุ์คือ

วัคซีน mRNA ดังนั้นรัฐบาลต้องจัดหาวัคซีน 

mRNA ให้มากเพียงพอต่อการฉีดกระตุ้นภูมิ

ให้คนไทยทุกคน รวมทั้งแรงงานต่างชาติ

และชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย

นอกจากนี้ 2.การเข้าถึงการตรวจโรค 

โควิด-19 ทั้งแบบ ATK และ RT-PCR ต้อง

เข้าถึงโดยง่ายและทั่วถึง 3.รัฐบาลต้องเตรียม 

การระบบสาธารณสุขให้พร้อมที่สุด เพื่อ

ให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าประเทศไทย

สามารถรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 

และเตรียมสายด่วน สปสช. 1330 ให้รองรับ

ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ในการทำา Home Isolation 

และรับยารักษาโรคโควิด-19 ไม่ใช่ปล่อยให้

มีปัญหาอย่างปัจจุบันนี้ รวมทั้งการเตรียม

พร้อมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและ 

สีแดง ทั้งการจัดหาเตียง เตรียมสต๊อกยา

รักษาโควิดให้เพียงพอ รวมถึงยาชนิดใหม่อย่าง 

แพ็กซ์ โลวิด (Paxlovid) ที่ป้องกันอาการป่วย

หนักและเสียชีวิตให้มีการใช้เร็วที่สุด เพื่อการ

รักษาที่มีคุณภาพ รักษาชีวิตของคนไทย.

ขอนแก่น • “ทนายตั้ม” พาผู้

เสียหายเข้าแจ้งความเอาผิด

ประธานสโมสรฟุตบอลชื่อดัง

ในภาคอีสาน พร้อมภรรยาและ

ตัวแทน ฐานฉ้อโกงสลากกิน

แบ่งรัฐบาล ล่อเหยื่อร่วมลงทุน

ก่อนเชิดเงินรวมกว่าพันล้านบาท

เมื่อเวลา 13.30 น. วัน

ที่ 14 ม.ค.65 ที่ สภ.เมือง

ขอนแก่น นายษิทรา เบี้ยบังเกิด 

หรือทนายตั้ม ได้นำา น.ส.วิชุดา  

พลดาหาญ อายุ 42 ปี อยู่บ้าน

เลขที่ 347/25 ต.นาอาน  อ.เมือง

เลย เข้าพบกับ พ.ต.อ.ปรีชา เก่ง

สาริกิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น 

และ พ.ต.ท.จตุเรศ ดรอ่อน

เบ้า สว.(สอบสวน) สภ.เมือง

ขอนแก่น เพื่อแจ้งความดำาเนิน

คดีกับประธานสโมสรฟุตบอล

กาฬสินธุ์ ยูไนเต็ด พร้อมภรรยา

และตัวแทนที่หลอกขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลราคาถูก พร้อม

ด้วยหลักฐานข้อความแชต

นายษิทราเผยว่า วันนี้ ได้

พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความเอาผิด

กับนายตระการ ฆารตะสิงห์ 

ประธานสโมสรฟุตบอลกาฬสินธุ์ 

ยูไนเต็ด พร้อมภรรยาและผู้ร่วม

ขบวนการที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ประมาณ 6-7 คน ในความผิด

ฐานฉ้อโกงประชาชน และความ

ผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดย

ใช้เทคนิคโพสต์ภาพสลากกิน

แบ่งรัฐบาลจำานวนมากในราคา

ใบละ 75-80 บาท ลงในโซเชียล 

มีเดียของทั้งประธานสโมสรฯ 

และตัวภรรยา กระทั่งผู้เสียหาย

หลงเชื่อลงทุนซื้อไปแต่ไม่ได้รับ

สลากและไม่ได้เงินคืน

“เบื้องต้นพบผู้ เสียหาย

นอกจากที่มาแจ้งความในวัน

นี้รวมกว่า 300 ราย ส่วนใหญ่

อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานและในเขต 

กรุงเทพฯ รวมมูลค่าความเสีย

หายกว่า 1,000 ล้านบาท โดย

ผู้เสียหายที่มาแจ้งความในวัน

นี้ครั้งแรกที่ลงทุนได้รับสลาก

จริง และได้กำาไรมา 150,000 

บาท ทำาให้คิดว่าเป็นเรื่องจริง 

จึงลงทุนเพิ่มไปอีกรวม 12 ล้าน

บาท สุดท้ายไม่ได้รับของและ

ไม่ได้รับเงิน โดยพฤติกรรมของ

ผู้กระทำาความผิดนั้นจะโพสต์

หลอกเหยื่อว่ามีโควตาสลาก

ราคาถูกใบละ 75-80 บาท ขาย

เป็นกล่อง กล่องละ 500 ใบ 

โดยครั้งแรกที่ลงทุนจะเป็นการ

ปันผลกำาไรให้ก่อนในหลักแสน 

เมื่อผู้เสียหายได้รับเงินก็หลงเชื่อ

และเพิ่มการลงทุนเป็นหลักล้าน

บาทคล้ายกับแชร์ลูกโซ่” ขณะ

ที่ พ.ต.อ.ปรีชากล่าวว่า ตำารวจ

จะสอบปากคำาผู้เสียหายทั้งหมด

และรวบรวมพยานหลักฐาน

ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหา

มาสอบปากคำา หากพบเข้าข่าย

การกระทำาความผิดส่วนใดก็

จะแจ้งข้อหาให้ทราบ ทุกอย่าง

ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานทั้งหมด 

พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงิน

โดยประสาน ปปง.เพื่อตรวจสอบ 

หากเชื่อมโยงไปที่ใครก็จะเรียก

มาให้ปากคำา หากมีส่วนรู้เห็นใน

การกระทำาความผิดจะถูกดำาเนิน

คดีทั้งหมด.

เอาผิดปธ.ทีมบอลดังโกงหวย

นครพนม • วันที่ 14 ม.ค.65 

สืบเนื่องจาก พ.อ.สุคนธรัตน์  

ชาวพงษ์  ผู้ บั งคับการกอง

บังคับการควบคุมที่ 1 กองกำาลัง

สุรศักดิ์มนตรี (ผบ.บก.ควบคุมที่ 

1 กกล.ฯ) ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติ

การข่าวว่าจะมีการลักลอบนำา

รถจักรยานยนต์ข้ามแม่น้ำาโขง

ไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผิด

กฎหมาย บริเวณ ต.ดอนนาง

หงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จึง

สั่งการให้ ร.อ.นฤดล  อุตม์สีขันธ์ 

ผู้บังคับกองร้อยหน่วยตอบโต้

เคลื่อนที่เร็ว QRF (ผบ.ร้อย.

QRF-Quick Reaction Force) 

พร้อมเจ้าหน้าที่จัดชุดซุ่มเฝ้า

ตรวจจุดเพ่งเล็งในพื้นที่ดังกล่าว

กระทั่ง 06.30 น.ของวัน

ที่ 14 ม.ค. บริเวณริมแม่น้ำาโขง  

บ้านดอนนางหงส์ ม.7 พบกลุ่ม

ผู้ต้องสงสัย 3 คนกำาลังยกรถ

จักรยานยนต์ขึ้นเรือกีบหางยาว

ติดเครื่องยนต์ โดยมีชาย 1  คน

ยึดจยย.คาแม่น้ำาโขงก่อนส่งเพื่อนบ้าน

ถือหางเสือรออยู่ในเรือ ปรากฏ

ว่าชายในเรือเหลือบเห็นชุด

ปฏิบัติการจึงตะโกนบอกพวกว่า

เจ้าหน้าที่มา จึงทิ้งรถไว้ริมท่า

ก่อนวิ่งหนี ส่วนคนขับเรือได้เร่ง

เครื่องกลับไปยังประเทศเพื่อน

บ้านทันที เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ

สอบพบรถจักรยานยนต์ 2 คัน 

คือ 1.ฮอนด้า เวฟ สีแดง-ดำา 

ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน  และ 

2.ฮอนด้า ดรีม สีเขียว-ขาว 

ทะเบียน 1 กช 9939 กำาแพงเพชร 

จึงยึดนำาส่ง สภ.หลักศิลาเพื่อหา

เจ้าของรถต่อไป

ทั้งนี้ จากการบูรณาการ

ของหน่วยงานความมั่นคงใน

พื้นที่จังหวัดนครพนม สามารถ

ร่วมกันตรวจยึดยาเสพติด เช่น 

ยาบ้า, กัญชาแห้งอัดแท่ง, เฮโรอีน, 

ไอซ์ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

จำานวนมาก อีกทั้งจับกุมผู้ต้องหา

ได้หลายคน ส่วนใหญ่เป็นคนใน

พื้นที่ที่รู้เห็นเป็นใจกับขบวนการ

ผิดกฎหมายข้ามชาติเหล่านี้ โดย

ประเทศเพื่อนบ้านจะสั่งรถยนต์ 

ยี่ห้อโตโยต้า ยกสูง 4 ประตู 

หรือฟอร์จูนเนอร์ซึ่งถือเป็นท็อป 

เทรนด์ของตลาดฝั่งนั้น ส่วนจักร 

ยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามาอันดับ

หนึ่ง หากไม่มีตามใบสั่งถึงจะ

ขโมยยี่ห้ออื่น เช่น อีซูซุ, มาสด้า, 

ยามาฮ่า, ซูซูกิ เป็นต้น.

กรุงเทพฯ • วันที่ 14 ม.ค.65 

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์  โฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เผย

ว่า จากกรณีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่

พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทอง 

ผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ตรวจพบกลุ่ม

พรานล่าสัตว์และซากเสือโคร่ง

จำานวน 2 ตัว ถูกแล่เนื้อและถลก

หนังออก คาดว่าอาจนำาไปจำาหน่าย

นั้น

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่

หดหู่ใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เสือโคร่งได้รับการขึ้นบัญชีเป็น

สัตว์ป่าคุ้มครอง จึงอยากขอเตือน

ไปยังผู้กระทำาความผิดล่าสัตว์ป่า

สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง จะมี

ความผิดตามกฎหมายพระราช

บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ.2562 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใด 

ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้ม 

ครอง, มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ ใดมี

ไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน 

สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่า

ดังกล่าว, มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใด

ค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง 

ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์

จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว 

มาตรา 89 ผู้ ใดฝ่าฝืน

มาตรา 12 หรือมาตรา 29 ถ้ากระ 

ทำาต่อสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่า

คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์จากซาก

สัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องระวางโทษจำา

คุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 

1,000,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ  

ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 มาตรา 22 

วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 29 ถ้ากระทำา

ต่อสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน 

หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน 

ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 

15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาท 

ถึง 1,500,000 บาท หรือทั้งจำา 

ทั้งปรับ, มาตรา 92 ผู้ ใดฝ่าฝืน

มาตรา 17 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง หรือ 

มาตรา 55 (3) ต้องระวางโทษจำาคุก

ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ.

ล่าสัตว์คุ้มครอง

โทษคุกยาว15ปี

ปรับกว่า1.5ล้าน



ปชป.

ในสวนการไตสวนสืบสวน ทางตํารวจให

ความรวมมืออยูแลว และในสวนของ กกต. 

เม� อมี พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ไดมีการแตงตั้งผูตรวจ

การเลือกตั้งลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ มีชุด

เคล� อนที่เร็ว ชุดหาขาวในพื้นที่ ฉะนั้นเร� อง

นี้อยูในการดูแลของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุก

ฝายแลว เช� อวาจะมีการปองปรามไมใหมี

การกระทําผิดในเขตเลือกตั้งได 

ประธาน กกต.ยังกลาววา สําหรับเร� อง

รองเรียนเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

พบวามีเร� องรองเรียน 2 เร� องในการเลือกตั้ง

ซอม ส.ส.เขต 6 ที่ จ.สงขลา สวนที่ จ.ชุมพร 

ยังไมมีเร� องรองเรียน คาดทั้ง 2 แหงจะมีผูมา

ใชสิทธิ์ไมต่ํากวารอยละ 70 

ท่ีหนาศาลาประชาคม อ.สะเดา 

จ.สงขลา นายวีระ ย่ีแพร  ผูตรวจการเขต

ตรวจการท่ี 4 นางพะเยีย ศิริโชติ ผูอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัดสงขลา รวมเดินรณรงค โคงสุดทาย

ประชาสัมพันธการเลือกต้ังเชิญชวนใหผูมีสิทธิ

เลือกต้ังไปใชสิทธิเลือกต้ัง ส.ส.เขต 6 จ.สงขลา 

ในวันท่ี 16 ม.ค.น้ี โดยเขตดังกลาวผูมีสิทธิเลือก

ต้ังจํานวน 128,518 คน 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) ตอบคําถามส� อมวลชนกรณีมี

หมัดเด็ดในชวงโคงสุดทายของการหาเสียง

เลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 1 ชุมพร และเขต 6 

สงขลาหรือไม วา “ไมมีหมัดเด็ด ไมมีหรอก” 

เม� อถามย้ําวา แสดงวามีความมั่นใจวาจะ

ชนะเลือกตั้งซอมใชหรือไม พล.อ.ประวิตร

สายศีรษะพรอมกับตอบวา “ไมรู” 

อูดดาลั่นไดไมคุมเสีย

ดานนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ในฐานะ

หัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) กลาวถึง

กรณีพรรครวมรัฐบาลสงผูสมัคร ส.ส.แขงขัน

กันเอง จะสงผลตอเสถียรภาพของรัฐบาล

หรือไม วาเคยเตือนไปแลววาโดยหลักถา

พรรครวมรัฐบาลดวยกันเสียที่นั่ง พรรครวม

รัฐบาลดวยกันจะไมสงคนลงไปแขง เพราะ

สุดทายแลวจะกลายเปนการแขงกันเองใน

ระหวางพรรครวมรัฐบาล ไมไดเกิดผลดีกับ

รัฐบาล นอกจากจะเกิดความหมางใจกันถา

มีแขงขันอยางรุนแรง รัฐบาลก็ไมไดอะไร 

เพราะไดที่นั่งเทาเดิม ที่เสียไปเปนของพรรค

รวม จึงไดไมคุมเสีย

“ท้ังหมดน้ีผมไดพูดไปแลว และผมไม

ไปตําหนิใคร ไมไปตําหนิพรรคท่ีเขาสง เพราะ

วาเม� อเขาตัดสินใจแลววาตองการดําเนินการ

ทางการเมืองแบบน้ี ก็สุดแลวแต เพราะเรา

จะไปหามเขาไมได แตมันจะนํามาสูคําถามท่ี

ถามน้ี แลวสุดทายมันจะไปกระทบเสถียรภาพ

รัฐบาลหรือไม การทํางานรวมกันหรือไม ผม

ตอบลวงหนาไมได เพราะยังไมทราบวาจะเกิด

อะไรข้ึนในอนาคต” นายจุรินทรระบุ

เม� อถามวา เคยสอบถามบรรดาแกน

นําพรรครวมรัฐบาลอ� นๆ หรือไม นายจุรินทร

ตอบวา ไมขอระบุตัวบุคคล แตตอนตั้งรัฐบาล

ใหมๆ เคยพูดคุยกันแลววา หากพรรครวม

รัฐบาลเสียที่นั่งจะไมสงลงไปแขงกันเอง ถา

ไปสงกับฝายคานอันนั้นธรรมดาไมมีปญหา 

แตวาสุดทายขอตกลงนี้ถูกละเมิดไป ตนไม

ไดตําหนิ แตเลาขอเท็จจริงใหฟง

สวนท่ีมีการหาเสียงพูดถึงคนรวยคนจน 

จนทําใหเกิดการตอบโตไปมาระหวางพรรค

รวมรัฐบาลดวยกันเองน้ัน หัวหนาพรรค ปชป.

มองวา เปนเร� องปกติของความเห็นทางการ

เมือง ท่ีเม� อเห็นไมตรงกันก็แสดงความเห็น

วิพากษ์วิจารณ์กันได้ ไม่ว่าฝ่ายไหน เม่ือ

ฝายหน่ึงบอกวาเงินสําคัญ อีกฝายหน่ึงบอก

อุดมการณน�าจะสําคัญกวา ก็ถกเถียงกันไป 

ประชาชนไดประโยชนวาสุดทายควรจะเลือก

อะไร

ถามอีกวา เหตุกระทบกระท่ังกันใน

การเลือกต้ังอาจเปนเง� อนไขนําไปสูอุบัติเหตุ

ทางการเมืองเร็วข้ึนหรือไม หัวหนาพรรค ปชป.

บอกวา ตอบไมได อยางท่ีตอบไปแลววาเราไม

สามารถคาดการณอะไรลวงหนาได

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป. 

ในฐานะผูอํานวยการการเลือกต้ังประสานงาน

สวนกลาง กลาววา การเลือกต้ังซอม ส.ส.ท้ัง

เขต 1 จ.ชุมพร และเขต 6 จ.สงขลา น�ากังวล

จนวินาทีสุดทาย คือการหาเสียงท่ีผิดไปจาก

เจตนารมณประชาธิปไตยอยางแทจริง การใช

อํานาจรัฐบีบบังคับเจาหนาท่ี จนถึงเวลาน้ียัง

มีการใชเจาหนาท่ีจากนอกพ้ืนท่ีมาทํางานเอ้ือ

ประโยชนในการเลือกต้ังอยางหนัก มีการใช

คําพูดปราศรัยหม่ินนํ้าใจชาวบาน ดูถูกคนจน 

เปนส่ิงท่ีคนใตรับไมไดมากท่ีสุด

นายพนิต วิกิตเศรษฐ ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พรรค ปชป. โพสตขอความในเฟซบุก

สวนตัวตอนหน่ึงวา ท้ัง 2 พ้ืนท่ีน้ีเปนพ้ืนท่ี

ด้ังเดิมของพรรคประชาธิปตย ตนเช� อวามี

โอกาสจะชนะสูง แตถาการเลือกต้ังน้ีผลออก

มาตรงกันขาม ตนแทบจะนึกภาพไมออกจะ

เปนอยางไรตอไป ซ่ึงผลลัพธน้ีมีสงผลกับพรรค

แน�นอน โดยเฉพาะอยางย่ิงในการเลือกต้ังผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกต้ังใหญ

ในอนาคต ท้ังน้ี ตนในฐานะสมาชิกพรรคคน

หน่ึง และถาตนเปนผูบริหารพรรค อาจตอง

ถามตัวเองวาเราทําผิดพลาดอะไรในชวง 3 ปท่ี

ผานมา จึงทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีน้ันพิพากษา

ไมใหเราชนะ

“แลวถาวันน้ีเกิดผลลัพธแบบน้ีข้ึนมา

จริงๆ ในฐานะ ส.ส.และสมาชิกของพรรค

ประชาธิปตยเปนเวลา 20 ป ผมมีขอเสนอ

แนะ พรรคเราตองถอนตัว เพ� อกลับสูพ้ืนฐาน

ของเราในการเปนประชาธิปไตย และใหความ

สําคัญในผลประโยชนประชาชนเปนอันดับ

แรก” นายพนิตระบุ

ซัดสืบทอดมรดกครอบครัว  

ขณะท่ีนายสัณหพจน สุขศรีเมือง 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค พปชร. ออกมา

ตอบโตถึงกรณีมีการพาดพิงวา พปชร.เปน

พรรคเฉพาะกิจ วาวันน้ีกลุมการเมืองท่ีเกา

แกท่ีสุด อยูมานานท่ีสุด กลับหวาดกลัว 

หวาดระแวง พรรคการเมืองท่ีตัวเองบอกวา

เปนพรรคเฉพาะกิจ จนตองงัดสรรพกําลัง ท้ัง

ขมขู สรางวาทกรรมถามหามารยาททางการ

เมือง

“แน�นอนวาวันน้ีการเมืองภาคใตกําลัง

เปล่ียนไป โดยเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน จาก

ท่ีผานมาประชาชนตองทนกับความผิดหวัง

ซํ้าซากผานการเมืองแบบสืบทอดมรดก

ครอบครัว ซ่ึงไมเคยนําพาความเจริญมาสู

ภาคใตไดเลย” นายสัณหพจนกลาว

 นายอนุมัติ อาหมัด อดีต ส.ว.สงขลา 

และแกนนําพรรค พปชร. ปราศรัยตอนหน่ึงท่ี 

จ.สงขลาเม� อชวงคํ่าวันท่ี 13 ม.ค. วา มีคนไป

ขอ พล.อ.ประวิตร วาอยาสงคนมาลงเลือกต้ัง 

พรรคการเมืองบางพรรคใชวาทกรรมวาควร

รักษามารยาทของพรรครวมรัฐบาลไมควรจะ

สง ตนถามวาควรเปนมารยาทกับพรรคหรือ

ควรมีมารยาทกับประชาชน แบบน้ีตนทําใจ

ไมได ขัดใจก็ตองยอม ผิดใจก็ผิดใจ ใหไมได 

สําหรับบรรยากาศการหาเสียงในชวง

โคงสุดทาย ตลอดท้ังวันของวันศุกรท่ีผาน

มา พรรคการเมืองตางๆ ตางระดมแกนนํา 

สมาชิกพรรค ชวยผูสมัคร ส.ส.หาเสียงอยาง

เต็มท่ี โดยท่ีตลาดชุมชนคลองแงะ ต.พังลา 

อ.สะเดา จ.สงขลา น.ส.จิตภัสร ต๊ัน กฤดากร 

ส.ส.บัญชีรายช� อ รองเลขาธิการพรรค ปชป. 

และ ส.ส.พรรค ปชป. ลงพ้ืนท่ีหาเสียงขอ

คะแนนเสียงใหกับ น.ส.สุภาพร กําเนิดผล ผู

สมัคร ส.ส. จากพรรค ปชป.

น.ส.จิตภัสรกลาววา ปชป.เปนสถาบัน

ทางการเมืองท่ีเปดโอกาสใหผูหญิงไดเขามามี

บทบาททางการเมืองหลายคนในหลายจังหวัด 

แตท่ี จ.สงขลายังไมมี ส.ส.ผูหญิง น่ีคือโอกาส

ของคนสงขลาท่ีจะสรางตํานานใหมในทางการ

เมืองท่ีจะมีผูแทนหญิงของประชาชนคนแรก

ของจังหวัด 

ท่ี จ.สงขลา นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน 

ส.ส.บัญชีรายช� อ และหัวหนาพรรคกาวไกล 

(ก.ก.) พรอมแกนนําพรรค รวมรณรงคหาเสียง

ในการเลือกต้ังซอม ส.ส.เขต 6 จ.สงขลา ใหกับ

นายธิวัชร ดําแกว ผูสมัคร ส.ส.ของพรรค ก.ก. 

โดยนายพิธากลาววา สําหรับการเลือกต้ังซอม

ในสนามน้ี ถาเปนเร� องเก่ียวกับการหาเสียง 

ตนไมมีความกังวลใจใดๆ เพราะมีความม่ันใจ

วานายธิวัชรคือคนท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเขาไป

เปนผูแทนใหกับประชาชน

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค 

ก.ก. กลาววา การปราศรัยของ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค  

พปชร. ท่ี จ.สงขลาท่ีผานมา เขาขายผิดพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกต้ัง 2561 มาตรา 73 (1) เร� องการจูงใจ 

สัญญาวาจะให ผิดกฎหมายเลือกต้ังอยาง

ชัดเจน กกต.จังหวัดสงขลา จําเปนตองเรง

ตรวจสอบกรณีดังกลาวโดยเร็วท่ีสุด

วันเดียวกัน มีความเคล� อนไหวเกี่ยว

กับการเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 9 กทม. กรณี

นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค

กลา และผูสมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส.กทม.

เขต 9 ระบุวา พรรค พปชร. ควรสงคนที่มี

คุณภาพลงสมัคร จนนางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ 

ผูสมัคร ส.ส.กทม.เขต 9 พปชร.รองตอ กกต.

วาเปนการใสรายปายสี 

‘พปชร.-กลา’ ฟองกันนัว

ปรากฏวา เม� อวันที่ 14 ม.ค. นายณัฐ

นันท กัลยาศิริ ทีมกฎหมายพรรคกลา เขา

ย� นคํารองตอนายสําราญ ตันพานิช ผูอํานวย

การการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร ขอ

ใหดําเนินการตามกฎหมายกับนางสรัลรัศมิ์ 

กรณีใสรายดวยความเท็จ จูงใจใหเขาใจผิด

ในคะแนนนิยม 

นายณัฐนันทเปดเผยวา มารองเรียน

ในกรณีที่นางสรัลรัศมิ์ไดพูดพาดพิงนายอรรถ

วิชช โดยมีขอความไมตรงกับความจริง กลาว

หานายอรรถวิชชวาดูถูกเพศแม และพูดไม

ตรงความจริงวาดูถูกสิทธิผูเลือกตั้ง จึงจําเปน

ตองย� นให กกต.กทม.ตรวจสอบ เพราะทําให

นายอรรถวิชชเสียหาย และหลังจากนี้ถายัง

มีดรามาทางการเมืองอีก หรือมีการนําเร� อง

นี้ ไปขยายความอีกฝายกฎหมายจะดําเนิน

การทางคดีใหถึงที่สุด

 ดานนายสําราญกลาววา หลังไดรับคํา

รองแลวตามระเบียบสืบสวนไตสวนของ กกต. 

ผอ.กกต.จะดําเนินการตรวจสอบคํารอง พยาน

หลักฐานประกอบคํารองวาเพียงพอท่ีจะรับไว

พิจารณาหรือไม แตไมวา ผอ.กกต.จะมีความ

เห็นรับหรือไมรับคํารองก็จะเสนอตอ กกต.

ภายใน 24 ช่ัวโมง 

ผอ.กกต.กทม.กลาวดวยวา นอกจาก

ประเด็นท่ีผูสมัครพรรคกลาและพรรค พปชร. 

รองกันเองแลว ขณะน้ียังไมมีเร� องรองเรียน

อ� นเขามา ท่ีระบุกันวามีการซ้ือขายเสียง ก็ยัง

เปนแคการกลาวอาง เรามีชุดปองปราม หา

ขาว ผูตรวจการเลือกต้ัง รวมทํางานกับกอง

บัญชาการตํารวจนครบาล 2 และตํารวจทองท่ี

ในเขตเลือกต้ังคอยดําเนินการตรวจสอบ 

เม� อถามวา หากผูสมัครนํานโยบายของ

รัฐบาล เชน นโยบายคนละคร่ึง ไปข้ึนในปาย

หาเสียงของตนเองทําไดหรือไม นายสําราญ

ช้ีแจงวา ไมได เพราะตามระเบียบ กกต. เก่ียว

กับการจัดทําปายหาเสียง กําหนดไวชัดเจน

แลววาปายหาเสียงผูสมัครสามารถประกอบ

ดวยภาพผูสมัคร และภาพโลโกพรรคการเมือง

เย็นวันเดียวกัน ที่ซอยพหลโยธิน 

34 ยานเสนานิคม 2 พรรคเพ� อไทยจัดเวที

ปราศรัยชวยนายสุรชาติ เทียนทอง ผูสมัคร 

ส.ส.กทม.เขต 9 พรรคเพ� อไทย โดยนายสุทิน 

คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และประธานวิป

ฝายคาน ปราศรัยชวงหนึ่งวา ถาผูสมัครเรา

ชนะ รัฐบาลจะจิตตก จะเปนการบอกวาคน

กรุงเทพฯ ไมรักคุณ ไมเอาคุณแลว จะสง

สัญญาณไปถึงรัฐบาล วันที่ 30 ม.ค. พรรค

รวมจะถอนตัวจากรัฐบาล.

พท.นัด

นพ.ชลน�านกลาววา มาตรา 272 พรรค

เพ� อไทยไมเห็นดวยแตแรกที่มีบทเฉพาะกาล

นี้ เพราะเปนการสืบทอดอํานาจจากรัฐบาล 

คสช. ยินดีอยางยิ่งที่สนับสนุนแกไขมาตรา

นี้ พรอมใหกลไกพรรค เพ� อใหประชาชน

และสมาชิกพรรค รวมเขาช� อเสนอแกไข

รัฐธรรมนูญมาตรานี้ เพ� อลดอํานาจ ส.ว. ไม

ใหเลือกนายกฯ ยืนยันวาไมไดยกเลิกมาตรา 

272 แคยกเลิกอํานาจ ส.ว.เลือกนายกฯ 

เทานั้น นี่คือการแกไขที่เบาที่สุด ใหคํามั่น

สนับสนุนเต็มที่ทุกมิติทั้ง 3 วาระ และพรรค

จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายแก้ ไขเพิ่มเติมใน

มาตรานี้ พรอมกับรางของประชาชน

นพ.ชลน�านยังกลาวถึงความคืบหนา

ในการย� นญัตติอภิปรายทั่วไปแบบไมลงมติ

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 วาพรรครวม

ฝายคานเตรียมย� นญัตติอภิปรายทั่วไป วันที่ 

21 ม.ค. พรรครวมฝายคานจะนัดประชุมเพ� อ

กําหนดประเด็นที่จะนําไปสูการอภิปรายใน

วันที่ 19 ม.ค.นี้ ประเด็นที่จะอภิปรายนั้น ตอง

รอความชัดเจนจากที่ประชุมพรรครวมฝาย

คานกอน แตเบื้องตนจะเปนปญหาที่รัฐบาล

ตองเรงแกไขทั้งวิกฤตที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

เชน เร� องเศรษฐกิจ ปญหาปากทอง ราคา

สินคาแพง โรคระบาด วิกฤตความศรัทธา

และความน�าเช� อถือของรัฐบาล   

“รัฐบาลมีเสียงเหลือเพียง 266 เสียง

เสถียรภาพจึงงอนแงนตั้งแตแรกเริ่มมา  สวน

เสียงขางมากที่แทจริงในสภาเริ่มไมมี เม� อ

นับองคประชุมเม� อไหรลมทุกครั้ง รวมถึง

การเลือกตั้งซอมเริ่มมีขอเท็จจริงออกมาวา

อยูดวยกันเพ� อรักษาผลประโยชน แตดูขอ

เท็จจริงจริงๆ แลวมองวามันไปดวยกันไมได 

และเปนสัญญาณที่อาจจะทําใหรัฐบาลชุดนี้

ไมสามารถทํางานรวมกันตอไปได” ผูนําฝาย

คานฯ ระบุ.

ศาลใหประกัน

ใหสัมภาษณหลังจากศาลอานคําส่ังเสร็จส้ินวา 

ศาลอนุญาตใหประกันตัว น.ส.เบนจาต้ังแตวัน

น้ีจนถึงวันท่ี 22 พ.ค.2565 ซ่ึงเหตุผลสําคัญคือ

ใหกลับไปเรียนหนังสือตอ โดยมีเง� อนไขวาหาม

กระทําการท่ีจะเส� อมเสียตอสถาบันพระมหา

กษัตริย หามทํากิจกรรมท่ีจะกอความวุนวาย

ในบานเมือง อยูในเคหสถานต้ังแตเวลา 18.00-

06.00 น. และหามออกนอกราชอาณาจักร โดย

วางเงินประกัน 100,000 บาท โดยเปนเงินจาก

กองทุนราษฎรประสงค

นายนรเศรษฐกลาวอีกวา ศาลไดออก

หมายเบิกไปท่ีทัณฑสถานหญิงกลาง เพ� อนํา

ตัวมาท่ีศาล เพ� อติดกําไลอีเอ็ม หลังจากน้ัน 

น.ส.เบนจาก็จะไดรับการปลอยตัวเย็นน้ี โดย

จากการท่ีศาลอนุญาตใหประกันตัว น.ส.เบน

จา ทําใหทีมทนายความอาจจะย� นประกันตัว

นายพริษฐ ชิวารักษ หรือเพนกวิน แตตอง

ปรึกษากับนายพริษฐกอน เพราะวาเจตจํานง

เดิมของนายพริษฐเคยประกาศไวแลววาจะ

ไมประกันตัว

“ไดรับการยืนยันจากทัณฑสถานหญิง

กลางเม� อวันท่ี 13 ม.ค. วา น.ส.เบนจามีหมาย

ขังเพียง 3 คดีเทาน้ัน คือคดีของศาลอาญา

กรุงเทพใต 2 คดี และศาลอาญาท่ีใหประกัน

ไปแลวอีก 1 คดี ซ่ึงไดสอบถามเบ้ืองตนจาก

เจาหนาท่ีตํารวจไดรับการยืนยันวาจะไมมีการ

อายัดตัว”

ท้ังน้ี เม� อวันท่ี 13 ม.ค. ศาลอาญาให

ประกันตัวในคดีละเมิดอํานาจศาล จากการ

ชุมนุมท่ีบันไดศาลอาญาในวันท่ี 29 เม.ย.2564 

โดยวางเงินประกัน 50,000 บาท และไมได

กําหนดเง� อนไข

วันเดียวกัน กองทัพมินเน่ียนและเพจ

ภาคีประชาชนปกปองสถาบันฯ และประชาชน

ของพระราชาและทีมนักรบองคดํา ซ่ึงนําโดย 

น.ส.วลัญชรัช สิทธิสวัสด์ิ พรอมคณะ เดินทาง

เขาพบ พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผูบังคับการ

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) 

โดยนําหลักฐานการโพสตและแสดงความเห็น

ของขาราชการครู ตํารวจ ทหารและหน�วยงาน

ทองถ่ิน ในลักษณะหม่ินเบ้ืองสูงกวา 50 บัญชี

รายช� อ มอบใหพนักงานสอบสวนตรวจสอบ

และดําเนินคดีตามความผิดกฎหมายอาญา

มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร โดย ผบก.

ปอท.มอบหมายให พ.ต.อ.ประดิษฐ เปการี รอง 

ผบก.ปอท. รับเร� องไวตรวจสอบ

น.ส.วลัญชรัชกลาววา การโพสตแสดง

ความคิดเห็นท่ีรวบรวมหลักฐานมาให ปอท. 

ตรวจสอบมาจากส� อในโซเชียลตามกลุมและ

เพจตางๆ เชน วันงานสําคัญตาง ๆ พบวา

มีการโจมตีสถาบัน สวนใหญเปน นักศึกษา 

ประชาชน และผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ แต่

ปรากฏวามีอาชีพขาราชการท่ีรับเงินเดือนจาก

ภาษีประชาชนทําตัวเปนปรปกษกับสถาบัน

ดวย

ดาน พ.ต.อ.ประดิษฐกลาววา เบ้ืองตน

ใหพนักงานสอบสวนตรวจสอบขอมูลท่ีผูรอง

รวบรวมมาท้ังหมด กรณีท่ีเขาขายกระทําผิดก็

จะเสนอใหคณะกรรมการของกระทรวงดิจิทัล

เพ� อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พิจารณา

ใหรัฐมนตรีสงศาลขออนุมัติปดก้ัน และอีก

สวนท่ีรูตัวผูกระทําความผิดก็จะสงกลับมา

ใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามความผิด 

มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอรตอไป.

นายกฯ

ตามความในมาตรา 11 (6) แหงพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.

2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงใหแตงต้ังคณะ

กรรมการแกไขปญหาผูท่ีไดรับความเดือด

รอนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบง

รัฐบาลในราคาเกินกวาท่ีกําหนดในสลากกิน

แบงรัฐบาล

คําส่ังดังกลาวไดแตงต้ังนายอนุชา นาคา

ศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปน

ประธานกรรมการ, นายเสกสกล อัตถาวงศ ผู

ชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี เปนรอง

ประธานกรรมการ สําหรับกรรมการประกอบ

ดวย อัยการสูงสุด, ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 

ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, ปลัด

กระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงยุติธรรม, 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผูอํานวย

การสํานักงบประมาณ, ผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดี

เอสไอ, เลขาธิการกองอํานวยการความม่ันคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ปปง.), ผูอํานวยการสํานักงานคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ผูอํานวยการ

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย รอง

ปลัดสํานักนายกฯ ท่ีปลัดสํานักนายกฯ มอบ

หมาย และผูอํานวยการสํานักงานสลากกิน

แบงรัฐบาล เปนกรรมการและเลขานุการ รวม

ท้ังรองผูอํานวยการสํานักงานสลากฯ, ผูอํานวย

การศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด

สํานักนายกฯ เจาหนาท่ีศูนยบริการประชาชน 

กรรมการ  และสํานักงานปลัดสํานักนายกฯ 

เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

สําหรับหนาที่และอํานาจประกอบ

ดวย 1.ตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยว

กับปญหาการเสนอขายหรือขายสลากกิน

แบงรัฐบาลในราคาเกินกวาที่กําหนด 2. 

เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

แกไขปญหาความเดือดรอนจากการเสนอ

ขาย หรือขายสลากในราคาเกินกวาที่กําหนด 

3.รายงานผลการดําเนินการ ปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะตอนายกฯ หรือคณะ
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ขาวตอหนาหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด
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ขอนแกนปดเรียนตอถึงสิ้นเดือน ม.ค.

ขอนแกน • นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแกน เปดเผยวา ที่ประชุม

คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ จ.ขอนแกน ไดมีมติรวมกันในการขยาย

ระยะเวลาในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทุกแหงออกไปจากเดิม 

14 ม.ค. โดยใหทุกสถาบันการศึกษาปดการเรียนการสอนตอไปจนถึงวันที่ 

31 ม.ค. และใหจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ตามระเบียบที่กระทรวง

ศึกษาธิการกําหนด เพ� อใหมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของ

โควิด-19 นั้นดําเนินการไปอยางตอเน� องและเขมงวด การขยายระยะเวลา

ในการปดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทุกแหงอยางตอเน� องตอ

ไป จึงเปนแนวทางที่จะควบคุมสถานการณที่กําลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับ

การระบาดของสายพันธุ โอมิครอนไดอยางมาก

โคราชเล็งปูพรมตรวจ ATK พท.เสี่ยง

นครราชสีมา • เม� อวันศุกร นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา 

กลาววา ตัวเลขขึ้นมามากหลังปใหมตามการคาดการณของสวนกลางและ

ของ จ.นครราชสีมา ตนใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไปดูรายละเอียด

รูปแบบของการติด โดยคลัสเตอรใหญๆ ไมมี มีก็มีนอยไมเทาไร แตกลาย

เปนการติดในครัวเรือน ซึ่งคณะกรรมการโรคตอจังหวัดจะประชุมวาง

มาตรการเขมงวด เชน อาจจะตองมีการใหไปตรวจสอบใครที่ไปในพื้นที่

เสี่ยงมาจะตองมีการตรวจ ATK เอาเฉพาะในเขต อ.เมืองนครราชสีมากอน 

เพราะตัวเลขคอนขางขึ้นมาก โดยอาจจะปูพรมตรวจสําหรับคนที่ไปพื้นที่

เสี่ยงมา ไมวาจะเปนกรุงเทพฯ, พัทยา จ.ชลบุรี, จ.ขอนแกน หรือพื้นที่อ� นๆ 

เราจะใช ATK เพ� อจะคุมใหเร็วที่สุด

อํานาจเจริญผวาคลัสเตอรปใหมลาม

อํานาจเจริญ • สถานการณ โควิด-19 จังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูลจาก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญระบุวา มีผูปวยยืนยันรายใหม

เพิ่ม จํานวน 12 ราย มีผูติดเชื้อภายนอกจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 5 

ราย สําหรับผูติดเชื้อภายในจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 7 ราย โดยกลุมนี้

น�าวิตก เน� องจากเหตุการณงานเลี้ยงปใหมที่ ต.โคกกลาง ซึ่งที่ผานมามีการ

ระบาดเปนกลุมกอน (คลัสเตอร) มีผูติดเชื้อแลว 15 ราย  และยังรอผลตรวจ

อีกหลายราย ทั้งนี้ รวมมีผูปวยยืนยันสะสมระลอก 3 จํานวน 3,488 ราย 

แยกเปนติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดอํานาจเจริญ สะสมจํานวน 2,856 ราย 

ติดเชื้อจากภายในจังหวัดอํานาจเจริญสะสม จํานวน 632 ราย กําลังรักษา 

จํานวน 155 ราย สําหรับ การสรางภูมิคุมกันเพ� อปองกันโควิด-19 ใหกับ

ประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ เปาหมายมีผูฉีดวัคซีนทั้งหมด 336,509 คน 

มีผูฉีดวัคซีนแลวจํานวน 289,436 คน คิดเปนรอยละ 86.01  

มุกดาหารโควิด-19 รายใหม 66 ราย

มุกดาหาร • จังหวัดมุกดาหารรายงานสถานการณการระบาดโรคโควิด-

19 จากการตรวจหาเชื้อทางหองปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหาร ของผูมี

อาการเขาเกณฑตองสงสัย (PUI) ผูสัมผัสเสี่ยงสูง ระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ การเฝาระวังเชิงรุกในชุมชน พบมีผูปวยรายใหม 66 ราย ซึ่งเปน

จํานวนผูติดเชื้อสูงสุดเทาที่ผานมา พบมากที่สุดที่อําเภอคําชะอี 28 ราย 

(คลัสเตอรบานหวยทราย) อําเภอเมือง 22 ราย (วง 2-3 คลัสเตอรหมอลํา) 

และอําเภอนิคมคําสรอย 14 ราย (กระจายในหลายตําบล) อําเภอดอนตาล 

1 ราย, หวานใหญ 1 ราย และผูติดเชื้อนอกจังหวัด 6 ราย สวนการควบคุม

โรคที่ อ.คําชะอี มีผูปวยอยูระหวางการควบคุมโรค 14 วัน จํานวน 97 ราย 

กระจายในทุกตําบล โดยคลัสเตอรบานหวยทราย มีผูปวยสะสมทั้งหมด 

71 ราย  กระจายในอําเภอคําชะอี 67 ราย, อําเภอดอนตาล 2 ราย และ

อําเภอเมืองฯ  2 ราย   

ปตตานีแยกหองสอบเด็กติดเชื้อโควิด

ปตตานี • ที่อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขด

ปตตานี วาที่รอยตรีตระกูล โทธรรม รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี เปน

ประธานในกิจกรรม “สนามสอบหางโควิด รักษาสิทธิ์ผูเขาสอบ” เพ� อเปน 

กระบวนการตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ในการดําเนินการสอบเขา

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 และการทดสอบความรู

ทางวิชาการสําหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.5 และ ม.1-ม.2 ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฝายมัธยมศึกษา) รวม 1,080 คน ในวันนี้มี

นักเรียนเขารับการตรวจ ATK รวม 312 คน โดยนักเรียนผูเขาสอบไดตรวจ 

ATK จากทีมงานสาธารณสุขโดยไมมีคาใชจาย เปนการบรรเทาความเดือด

รอนของผูปกครอง อีกทั้งยังนับเปนตนแบบแรกของประเทศในการจัดสนาม

สอบที่ให โอกาสแกผูเขาสอบที่มีผลการตรวจโรคโควิด-19 เปนบวก หรือ

แมแตผูเขาสอบที่ไดรับการรักษาโรคโควิด-19 อยู ใหสามารถเขาสอบตาม

ความตั้งใจที่ไดเตรียมตัวสอบมาเปนระยะเวลานาน เปนการสงเสริมโอกาส

ทางการศึกษาใหแกเยาวชนอยางเทาเทียมกัน 

ตร.ภูเก็ตเผยฝรั่งติดโควิดกลับที่พัก

ภูเก็ต • สถานีตํารวจภูธรปาตองเผยแพรขอมูลทางเพจของสถานีตํารวจ

ภูธรปาตองวา อางส� อสังคมออนไลนไดเผยแพรขาวนักทองเที่ยวชายติด

เชื้อโควิดหายไปจากโรงแรมนั้น สถานีตํารวจภูธรปาตองไดไปตรวจสอบ 

ณ โรงแรมพารากอน ถ.พระบารมี ทราบวาเปนนักทองเที่ยว ชาว รัสเซีย

ช� อ  MR.IVAN SINNIKOV อายุ  26 ป  ไดออกไปเดินเลนบริเวณชายหาดปา

ตองเปนเวลา 1 ชั่วโมง ไมไดหลบหนีจากโรงแรมตามที่เปนขาวแตอยาง

ใด  ขณะนี้นักทองเที่ยวรายดังกลาวไดกลับโรงแรม และแจงกับพนักงาน

โรงแรมวาไมประสงคจะพบผูใด ดานนายแพทยกูศักดิ์ กูเกียรติกูล นาย

แพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กลาววา ถาเปนโรงแรมที่กักตัวอยูในระบบ

และชายหาดดังกลาวอยูในพื้นที่ของโรงแรมนักทองเที่ยวสามารถเดินไดัใน

โซนของโรงแรม.

ขาว

รัฐมนตรี  4.เชิญผูแทนสวนราชการ 

หรือหน�วยงานของรัฐและบุคคล เขา

รวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริง ใหขอมูล 

รวมทั้งจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของเพ� อ

ใชประกอบการพิจารณาแกไขปญหา 

5.แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะ

ทํางานเพ� อชวยเหลือการปฏิบัติงานได

ตามความเหมาะสม

ดานนายอนุชากลาววา ยัง

ไมไดเรียกประชุมคณะกรรมการใน

ขณะน้ี เพียงแตเม� อไดรับการแตงต้ัง

ตนคงต้องทําการบ้านในหลายเร่ือง 

เพราะ พล.อ.ประยุทธตองการใหทํา

ทุกเร่ืองเพ่ือให้เป็นการแก้ปัญหาให้

กับประชาชนใหได ท้ังน้ีจะพูดคุยกัน

เปนการภายในไปกอน และยังไมได

เรียกประชุมอยางเปนทางการเน� องจาก

ปัจจุบันยังมีปัญหาในเร่ืองการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 แตก็จะเรง

ดําเนินการใหเร็วท่ีสุดเพ� อแกปญหา

ขณะท่ีนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจําสํานักนายกฯ กลาวใน

เร� องน้ีวา  นายกฯ กําชับคณะกรรม

การฯ ใหทํางานทันที โดยใหตรวจ

สอบหาถึงสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิด

การขายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา 

รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการแกปญหา

ลอตเตอร่ีขายเกินราคาดวย เพราะ

นายกรัฐมนตรีตองการใหเกิดความเปน

ธรรมทั้งแกผูซื้อและผูขายดวย.

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

คุณแม่วิไล สอาดโฉม
(เจ้าภาพ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์)

ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร (ศาลา ๑)

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีรดน้ำศพ

เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม (รอบที่ ๑)
เวลา ๑๘.๐๐ น.  สวดพระอภิธรรม (รอบที่ ๒)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น พิธีกงเต็ก

วันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีฌาปนกิจศพ 

ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

จึงขอกราบเรียน และเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
เจ้าภาพขออนุญาตงดรับพวงหรีด

และขอเชิญท่านร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลราชวิถีทางธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 

เลขที่บัญชี .๕๑-๒๑๖๓๒๒-๑ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี


